
ส ำเนำรำยงำนกำรประชุมสภำเทศบำลเมืองสีคิ้ว 

สมัยสำมัญ สมัยที่สำม ครั้งที่สอง ประจ ำปี ๒๕๖๒ 

วันที่ ๒๙ สิงหำคม ๒๕๖๒ เวลำ ๑๓.๓๐ น. 

ณ  ห้องประชุมสภำเทศบำลเมืองสีคิ้ว 

 

ล ำดับที่ ชื่อ – สกุล ต ำแหน่ง ลำยมือชื่อ 

 ผู้มำประชุม    

๑ นำยเอนกศักดิ์  อังสนำนิวัฒน์ ประธำนสภำเทศบำล เอนกศักดิ์    อังสนำนิวัฒน์ 

๒ นำยปวีณวัชร์ ธ ำมรงค์ปรีชำชัย รองประธำนสภำเทศบำล ปวีณวัชร์    ธ ำมรงค์ปรีชำชัย 

๓ นำยชวณฐ คณำติยำนนท์ สมำชิกสภำเทศบำล ชวณฐ        คณำติยำนนท์ 

๔ นำงสำวไอรินทร์ โชคหิรัณย์ชัย สมำชิกสภำเทศบำล ไอรินทร์      โชคหิรัณย์ชัย 

๕ นำยวรพจน์ ศรีจันทึก สมำชิกสภำเทศบำล วรพจน์       ศรีจันทึก 

๖ 

๗ 

๘ 

นำยบำรมี 

นำยสมบัติ 

นำยภำสพร 

ชูศิริ 

วิริยะจรรยำ 

ทับทัน 

สมำชิกสภำเทศบำล 

สมำชิกสภำเทศบำล 

สมำชิกสภำเทศบำล 

บำรมี         ชูศิริ 

สมบัติ        วิริยะจรรยำ 

ภำสพร       ทับทัน 

๙ 

๑๐ 

๑๑ 

๑๒ 

 

 

๑ 

๒ 

 

นำยอดิศร 

นำยบุญชู 

นำยอุดม 

นำยมิตรภำพ 

 

ผู้ไม่มำประชุม 

นำงสุภำภรณ์ 

นำยอินทร์ 

      

 

โมหะหมัด 

ชมภูแก้ว 

ภูมิจันทึก 

เจียมจันทร์ 

 

 

ณ  อุบล 

เหมจันทึก 

 

สมำชิกสภำเทศบำล 

สมำชิกสภำเทศบำล 

สมำชิกสภำเทศบำล 

สมำชิกสภำเทศบำล 

 

 

สมำชิกสภำเทศบำล 

สมำชิกสภำเทศบำล 

 

อดิศร         โมหะหมัด 

บุญชู          ชมพูแก้ว 

อุดม           ภูมิจันทึก 

มิตรภำพ      เจียมจันทร์ 

 

 

ลำกิจ 

ลำกิจ 

 

     

     

     



๒ 

ล ำดับที่ ชื่อ  -  สกุล ต ำแหน่ง ลำยมือชื่อ 

 

๑ 

๒ 

๓ 

๔ 

๕ 

๖ 

๗ 

๘ 

๙ 

๑๐ 

๑๑ 

๑๒ 

๑๓ 

๑๔ 

๑๕ 

๑๖ 

๑๗ 

๑๘ 

๑๙ 

๒๐ 

๒๑ 

ผู้เข้ำร่วมประชุม 

นำยปรีชำ              จันทรรวงทอง 

นำยทวีศักดิ์            แสนใจยำ 

นำยธีระศักดิ์           ภำควิวฒัน์ 

นำยคเชนทร์           สร้อยจ ำปี 

นำยประจันต์          ขุนทิพย์ 

นำงวริษฐำ             พรรณภทัรำพงษ์ 

นำงสำวนภำพร        เหมะธลุิน 

นำยสวัสดิ์              นพเก้ำธำดำ 

นำงสำวธนวรรณ      ศักดิษฐำนนท์ 

นำยอนุทิน             แท่นประยุทธ 

นำงณัฐฌมณฑน์      ศุภนิตินันทน์ 

นำยนพดล             เปี่ยมถำวรสวัสดิ์ 

นำงสำวอังคำร        จิตต์มำนะ 

นำยวรัท               มำดีประเสริฐ 

นำงสำวสุเนตร        ติจันทึก 

นำงอุทัยวรรณ        ติรัตนะ 

นำงสำวอัจฉรำภำ    ปะระมัสโส 

นำยอธิปัญญำธร     บุญก ำเนิด 

นำงวำสนำ            ออดดี้ 

นำงทองศรี            ไชยยศ 

นำยปรัชญำ           ผลมำตร์ 

 

นำยกเทศมนตรี 

รองนำยกเทศมนตรี 

รองนำยกเทศมนตรี 

รองนำยกเทศมนตรี 

ที่ปรึกษำนำยกเทศมนตรี 

ผู้อ ำนวยกำรกองสำธำรณสุขฯ 

ผู้อ ำนวยกำรกองคลัง 

ผู้อ ำนวยกำรกำรช่ำง 

ผู้อ ำนวยกำรกองวิชำกำรฯ 

หัวหน้ำส ำนักปลัด 

หัวหน้ำฝ่ำยบริหำรงำนคลัง 

นิติกร 

หัวหน้ำฝ่ำยปกครอง 

หัวหน้ำฝ่ำยกำรโยธำ 

นักจัดกำรงำนทั่วไปปฏิบัติกำร 

นักวิชำกำรศึกษำ 

นักวิชำกำรสุขำภิบำล 

ประธำนชุมชนศำลสถิตย์ 

ประธำนชุมชนสุชัยพัฒนำ 

ประธำนชุมชนบ้ำนโรงงำน 

ประธำนชุมชนบ้ำนใต้ 

 

นำยปรีชำ   จันทรรวงทอง 

ทวีศักดิ์      แสนใจยำ 

ธีระศักดิ์     ภำควิวัฒน์ 

คเชนทร์     สร้อยจ ำปี 

ประจันต์    ขุนทิพย์ 

วริษฐำ       พรรณภัทรำพงษ์ 

นภำพร       เหมะธุลิน 

สวัสดิ์         นพเก้ำธำดำ 

ธนวรรณ     ศักดิษฐำนนท์ 

อนุทิน        แท่นประยุทธ 

ณัฐฌมณฑน์  ศุภนิตินันทน์           

นพดล        เปี่ยมถำวรสวัสดิ์ 

อังคำร        จิตต์มำนะ 

วรัท           มำดีประเสริฐ 

สุเนตร        ติจันทึก 

อุทัยวรรณ   ติรัตนะ 

อัจฉรำภำ    ปะระมัสโส 

อธิปัญญำธร  บุญก ำเนิด 

วำสนำ         ออดดี้ 

ทองศรี         ไชยยศ 

ปรัชญำ         ผลมำตร ์
 

 

 



๓ 
นำยเอนกศักดิ์ อังสนำนิวัฒน์  วันนี้สมำชิกสภำได้มำครบองค์ประชุมแล้ว ผมขอเปิดกำรประชุมสำมัญ  
ประธำนสภำเทศบำล   สมัยที่สำม ครั้งที่สอง ประจ ำปี ๒๕๖๒ วันที่ ๒๙ สิงหำคม ๒๕๖๒  

เนื่องจำกวันนี้ท่ำนเลขำนุกำรสภำเทศบำล ได้ติดรำชกำร จึงต้องมีกำร
เลือกเลขำนุกำรสภำเทศบำลเพ่ือท ำหน้ำที่แทน ตำมข้อที่ ๑๙ ในกำร
ประชุมสภำท้องถิ่นครั้งใดถ้ำไม่มีเลขำนุกำรท้องถิ่น มีหรือไม่อยู่หรืออยู่
แต่ไม่สำมำรถปฏิบัติหน้ำที่หรือไม่ยอมปฏิบัติหน้ำที่ ให้สภำท้องถิ่น 
เลือกสมำชิกสภำท้องถิ่นหรือข้ำรำชกำร พนักงำนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นนั้นคนหนึ่งเป็นผู้ปฏิบัติหน้ำที่เลขำนุกำรสภำท้องถิ่นเฉพำะ
ในกำรประชุมครำวนั้นโดยน ำข้อที่ ๑๓ วิธีเลือกเสขำนุกำรสภำท้องถิ่น
ให้น ำข้อที่ ๘ มำบังคับใช้โดยอนุโลม ข้อที่ ๘ คือใช้วิธีเลือกเช่นเดียวกับ
วิธีเลือกประธำนสภำท้องถิ่น ขอเชิญสมำชิกสภำทุกท่ำนเสนอได้ครับ 
ขอเชิญท่ำน สท.ชวณฐ ฯ ครับ 

 
นำยชวณฐ  คณำติยำนนท์   กรำบเรียนท่ำนประธำนสภำที่เคำรพ กระผมนำยชวณฐ คณำติยำนนท์ 
สมำชิกสภำเทศบำล   สมำชิกสภำเทศบำล ผมขอเสนอท่ำนอนุทิน  แท่นประยุทธ  

หัวหน้ำส ำนักปลัด ท ำหน้ำที่เลขนุกำรสภำ ครับ 
 
นำยเอนกศักดิ์ อังสนำนิวัฒน์  ขอผู้รับรอง ๒ ท่ำน ครับ 
ประธำนสภำเทศบำล 
 
ผู้รับรอง     ผู้รับรองได้แก่ นำยปวีณวัชร์ ธ ำมรงค์ปรีชำชัย นำยสมบัติ วิริยะจรรยำ 
 
นำยเอนกศักดิ์  อังสนำนิวัฒน์  มีสมำชิกสภำท่ำนใดจะเสนอชื่ออ่ืนอีกหรือไม่ครับ ถ้ำหำกไม่มี ผลก็คือ 
ประธำนสภำเทศบำล   ท่ำนอนุทิน  แท่นประยุทธ จะมำท ำหน้ำที่เลขำนุกำรสภำท้องถิ่นในกำร 
     ประชุมครั้งนี้ครับ 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๑   เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
 
นำยเอนกศักดิ์  อังสนำนิวัฒน์  ต่อไปเป็นระเบียบวำระที่ 1 เรื่องท่ีประธำนแจ้งต่อที่ประชุมทรำบ 
ประธำนสภำเทศบำล   วันนี้มีท่ำนสมำชิกสภำขอลำกิจ จ ำนวน ๒ ท่ำน ดังนี้ 

๑. นำยอินทร์  เหมจันทึก           
๒. นำงสุภำภรณ์  ณ  อุบล 

ส ำหรับท่ำนไอรินทร์ โชคหิรัณย์ชัย ก ำลังเดินทำงมำครับ และขอ
แนะน ำผู้น ำชุมชนทีใ่ห้เกียรติมำร่วมรับฟังกำรประชุมสภำเทศบำลใน
วันนี้ ประกอบด้วย 

 



๔  
๑. คุณอธิปัญญำธร  บุญก ำเนิด  ประธำนชุมชนศำลสถิตย์ 
๒. คุณวำสนำ         ออดดี้       ประธำนชุมชนสุชัยพัฒนำ  
๓. คุณทองศรี         ไชยยศ      ประธำนชุมชนบ้ำนโรงงำน 
๔. คุณปรัชญำ        ผลมำตร์    ประธำนชุมชนบ้ำนใต้ 

 
มติที่ประชุม    รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๒   เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยทีส่าม  

ประจ าปี ๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๒  
 
นำยเอนกศักดิ์  อังสนำนิวัฒน์  ต่อไปเป็นระเบียบวำระที่ ๒ เรื่อง รับรองรำยงำนกำรประชุมสภำ  
ประธำนสภำเทศบำล สมัยสำมัญ สมัยที่สำม ประจ ำปี ๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๔ สิงหำคม ๒๕๖๒ 

ขอเรียนเชิญคณะกรรมกำรตรวจรำยงำนกำรประชุมครับ 

นำยวรพจน์  ศรีจันทึก กรำบเรียนท่ำนประธำนสภำเทศบำลเมืองสีคิ้วที่เคำรพ  
สมำชิกสภำเทศบำล กระผมนำยวรพจน์  ศรีจันทึก สมำชิกสภำเทศบำลเมืองสีคิ้ว ในฐำนะ

ประธำนคณะกรรมกำรตรวจรำยงำนกำรประชุมสภำเทศบำลเมืองสีคิ้ว    
ขอเรียนว่ำ เมื่อวันที่ ๒๑ สิงหำคม 256๒ เวลำ 10.00 น. ณ ห้อง
ประชุมสีคิ้ว ๒ คณะกรรมกำรตรวจรำยงำนกำรประชุมสภำเทศบำล
เมืองสีคิ้ว ได้มำประชุมเพ่ือตรวจรำยงำนกำรประชุมสภำเทศบำลเมือง 
สีคิ้ว สมัยสำมัญ สมัยที่สำม ประจ ำปี พ.ศ. 25๖๒ ดังนี้ 

  1. นำยวรพจน์   ศรีจันทึก   ประธำนกรรมกำร 
  2. นำยปวีณวัชร์  ธ ำมรงค์ปรีชำชัย    กรรมกำร 
  3. นำงสำวไอรินทร์  โชคหิรัณย์ชัย    กรรมกำร 

 หลังจำกครบองค์ประชุม จึงได้ด ำเนินกำรประชุมและตรวจสอบควำม
ถูกต้องของรำยงำนกำรประชุมสภำเทศบำลเมืองสีคิ้ว สมัยสำมัญ สมัย
ที่สำม ประจ ำปี 25๖๒ วันที่ ๑๔ สิงหำคม ๒๕๖๒ และขอรับรองควำม
ถูกต้องของรำยงำนกำรประชุมดังกล่ำว โดยปิดประชุมเวลำ ๑๒.๐๐ น.
ขอบคุณครับ 

       
นำยเอนกศักดิ์  อังสนำนิวัฒน์ มีสมำชิกสภำท่ำนใดจะแก้ไข เพ่ิมเติมหรือไม่ครับ ขอเชิญท่ำนบุญชู  
ประธำนสภำเทศบำล ชมภูแก้วครับ 
 
นำยบุญชู  ชมภูแก้ว กรำบเรียนท่ำนประธำนสภำที่เคำรพ กระผมนำยบุญชู ชมภูแก้ว 
สมำชิกสภำเทศบำล สมำชิกสภำเทศบำล ขอแก้ไขนำมสกุลครับ ชมพูแก้ว เปลี่ยนจำก พ 

เป็น ภ ครับ ขอบคุณครับ 



๕ 
นำยเอนกศักดิ์  อังสนำนิวัฒน์ จะด ำเนินกำรแก้ไขครับ มีสมำชิกสภำท่ำนอ่ืนจะแก้ไขรำยงำนกำร 
ประธำนสภำเทศบำล ประชุมอีกหรือไม่ครับ  ถ้ำหำกไม่มี ขอมติที่ประชุมให้ควำมเห็นชอบ

รับรองรำยงำนกำรประชุมสภำเทศบำล สมัยสำมัญ สมัยที่สำม 
ประจ ำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๔ สิงหำคม ๒๕๖๒ โปรดยกมือด้วย
ครับ 

 
นำยเอนกศักดิ์  อังสนำนิวัฒน์ มตริับรองเป็นเอกฉันท์ครับ 
ประธำนสภำเทศบำล 
 
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติให้ความเห็นชอบรับรองรายงานการประชุมสภา

เทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่สาม ประจ าปี ๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๔ 
สิงหาคม ๒๕๖๒ รับรอง จ านวน ๑๑ เสียง  ไม่รับรอง  ไม่มี 

 
ระเบียบวาระท่ี  ๓ เรื่อง  กระทู้ถาม 
 
นำยเอนกศักดิ์  อังสนำนิวัฒน์ ต่อไประเบียบวำระที่ ๓ เรื่อง กระทู้ถำม  ไม่มีสมำชิกสภำเสนอครับ 
ประธำนสภำเทศบำล 
 
มติที่ประชุม รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๔ เรื่อง  ที่คณะกรรมการสภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว 
 
นำยเอนกศักดิ์  อังสนำนิวัฒน์ ต่อไประเบียบวำระที่ ๔ เรื่อง ที่คณะกรรมกำรสภำท้องถิ่นตั้งขึ้น 
ประธำนสภำเทศบำล พิจำรณำเสร็จแล้ว   
 
 ๔.๑  ญัตติ เรื่อง พิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 

ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๓ วาระท่ี ๒ 
 
นำยเอนกศักดิ์  อังสนำนิวัฒน์ ต่อไปญัตติที่ ๔.๑ เรื่อง พิจำรณำร่ำงเทศบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำย 
รองประธำนสภำเทศบำล ประจ ำปีงบประมำณ ๒๕๖๓ วำระที่ ๒ ขอเชิญคณะกรรมกำรแปรญัตติ

ได้แถลงผลกำรแปรญัตติ ขอเรียนเชิญครับ 
 
นำยปวีณวัชร์  ธ ำมรงค์ปรีชำชัย  เรียน ประธานสภาเทศบาล กระผมนายปวีณวัชร์  ธ ามรงค์ปรีชาชัย 
สมาชิกสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล ในฐานะประธานคณะกรรมการแปรญัตติ ขอกราบ

เรียนท่านประธานสภา เรื่องรายงานการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 



๖ 
     ข้อเท็จจริง 

ตามมติที่ประชุมสภาเทศบาลเมืองสีคิ้ว สมัยสามัญ สมัยที่สาม ประจ าปี 
๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๒ ได้มีมติเห็นชอบรับในหลักการ
ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โดย
ก าหนดระยะเวลารับค าแปรญัตติไว้ถึงวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๒  
เวลา ๑๖.๐๐ น. และก าหนดให้คณะกรรมการแปรญัตติได้พิจารณาร่าง
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ให้แล้ว
เสร็จภายในวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๒ นั้น 

     ข้อกฎหมาย 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น 
พ.ศ.๒๕๔๗ ข้อ ๔๙ วรรคสอง ความว่า ภายในระยะเวลาเสนอค าแปร
ญัตติที่สภาท้องถิ่นก าหนดตามวรรคหนึ่ง ผู้บริหารท้องถิ่น หรือสมาชิก
สภาท้องถิ่นผู้ใดเห็นควรจะแก้ไขเพ่ิมเติมร่างข้อบัญญัติ ให้น าเสนอค า
แปรญัตตินั้นล่วงหน้าเป็นหนังสือ โดยให้แปรญัตติเป็นรายข้อและเสนอ
ต่อประธานคณะกรรมการแปรญัตติ ในกรณีที่สมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นผู้
แปรญัตติจะต้องมีสมาชิกสภาท้องถิ่นรับรองเช่นเดียวกับการเสนอญัตติ 
และข้อ ๕๐ เมื่อคณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาแล้วจะต้องเสนอร่าง
ข้อบัญญัตินั้นตามร่างเดิมและตามท่ีมีการแก้ไขเพ่ิมเติมพร้อมทั้ง
รายงานและบันทึกความเห็นยื่นต่อประธานสภาท้องถิ่น รายงานนั้น
อย่างน้อยต้องระบุว่าได้มีหรือไม่มีการแก้ไขเพ่ิมเติมในตอน หรือข้อ
ใดบ้าง การแปรญัตติและมติของคณะกรรมการแปรญัตติ ด้วยการแปร
ญัตตินั้นเป็นประการใด การสงวนความเห็นของคณะกรรมการแปร
ญัตติ ตลอดจนการสงวนค าแปรญัตติด้วย และให้ประธานสภาท้องถิ่น
ส่งรายงานนั้นให้แก่สมาชิกสภาท้องถิ่นไม่น้อยกว่า ๒๔ ชั่วโมง ก่อนวัน
ประชุมพิจารณา เว้นแต่กรณีพิจารณาเป็นการด่วน 

     ข้อพิจารณาและความคิดเห็น 
ตามท่ีสภาฯ มีมติเห็นชอบรับหลักการที่ประชุมร่วมกันพิจารณาร่างเทศ
บัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ฝ่ายบริหาร
ได้ตั้งงบประมาณรายจ่ายไว้ทั้งสิ้น ๑๔๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท และ
งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการจ่ายจากรายได้ จ านวน ๓๗,๖๗๒,๙๐๐  
บาท คณะกรรมการแปรญัตติ ฯ ได้พิจารณาโดยละเอียดแล้วมี
ความเห็นว่า 

 
 
 
 



๗ 
 

รายละเอียดงบประมาณ 
 

การแปรญัตติ 
 

มติคณะกรรมการแปรญัตติ 
 

การสงวนค าแปรญัตติ 
 

การสงวนความเห็น 
 

-หลักการและเหตุผล 
 

- 
 

ไม่มีการแก้ไข 
 

- 
 

- 
 

-ค าแถลงงบประมาณ 
 

- ไม่มีการแก้ไข - - 

-งบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปี งบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๓ 

 
- 

 
ไม่มีการแก้ไข 

 
- 

 
- 

 
คณะกรรมการแปรญัตติ จึงมีมติเห็นตรงกันว่าให้ยืนตามร่างเทศบัญญัติ

  งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ไว้ดังเดิม โดยไม่มี 
การแก้ไข อนึ่ง ในการพิจารณาแปรญัตติไม่มีผู้บริหาร หรือสมาชิกสภา
เทศบาลเสนอค าขอแปรญัตติแต่อย่างใด จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและ
พิจารณาด าเนินการต่อไป  

 
นายเอนกศักดิ์  อังสนานิวัฒน์  จากรายงานการประชุมคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติ 
ประธานสภาเทศบาล   งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ คณะกรรมการ 

มีมติยืนตามร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๓ เดิม โดยไม่มีการแก้ไข ดังนั้นวาระที่ ๒ การพิจารณาร่าง
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ได้
ผ่านไปตามระเบียบวาระครับ ดังนั้นในวาระนี้ จะขอมติจากท่านสมาชิก
สภารับรองในวาระที่ ๒ โปรดยกมือครับ 
 

นายเอนกศักดิ์  อังสนานิวัฒน์ มตเิห็นชอบเป็นเอกฉันท์ครับ 
ประธานสภาเทศบาล 
 
มติที่ประชุม    ที่ประชุมมีมติให้ความเห็นชอบในการพิจารณาร่างเทศบัญญัติ 

งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ วาระท่ี ๒ 
จ านวน  ๑๑ เสียง  ไม่เห็นชอบ  ไม่มี 
 
๔.๒  ญัตติ เรื่อง พิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ วาระท่ี ๓ 

 
 



๘ 
นายเอนกศักดิ์  อังสนานิวัฒน์  ต่อไปญัตติที่ ๔.๒ เรื่อง พิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
รองประธานสภาเทศบาล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ วาระท่ี ๓ ในวาระท่ี ๓ ของการ

พิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๓ เป็นการลงมติว่าจะให้ตราเป็นเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ดังนั้นจะขอมติจากสมาชิกสภา หาก
เห็นชอบ โปรดยกมือด้วยครับ 

 
นายเอนกศักดิ์  อังสนานิวัฒน์ มตเิห็นชอบเป็นเอกฉันท์ 
รองประธานสภาเทศบาล 
 
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติให้ความเห็นชอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ วาระท่ี ๓ เพื่อประกาศใช้เป็นเทศ
บัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณ ๒๕๖๓ เห็นชอบ  
๑๑  เสียง  ไม่เห็นชอบ  ไม่มี 

 
นายนายเอนกศักดิ์  อังสนานิวัฒน์ สภาได้ลงมติให้ตราเป็นเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี 
ประธานสภาเทศบาล งบประมาณ ๒๕๖๓ ครับ 
   
ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่อง ท่ีเสนอใหม่ 
 
 ๕.๑ ญัตติ เรื่อง ขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (กองการศึกษา) 
 
นายเอนกศักดิ์  อังสนานิวัฒน์ ต่อไปญัตติที่ ๕.๑ เรื่อง ขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี 
ประธานสภาเทศบาล งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ กองการศึกษา ขอเชิญฝ่ายบริหาร ครับ  

ตำมเอกสำรวำระท่ี ๕ ญัตติที่ ๕.๑ , ๕.๒ ตัวเลขด้ำนหน้ำจะสลับกันนะ
ครับ แต่เรียงเอกสำรถูกต้องครับ เปลี่ยนตัวเลข จำก ๕.๒ เป็น ๕.๑  
และ ๕.๑ เปลี่ยนเป็น ๕.๒ ขอเชิญฝ่ำยบริหำร ครับ 
 

นำยทวีศักดิ์  แสนใจยำ   เรียน ประธำนสภำเทศบำลเมืองสีคิ้ว กองกำรศึกษำ มีงบประมำณ 
รองนำยกเทศมนตรี   รำยจ่ำยประจ ำปี พ.ศ. 2562 ในหมวดค่ำครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง 

ที่ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน แต่มีควำมจ ำเป็นต้องใช้จ่ำยเงินนั้นต่อไปอีก จึง
ขออนุมัติกันเงินกรณีมิได้ก่อหนี้ผูกพัน ดังนี้  

 
 
 



๙ 
     แผนงาน  การศึกษา  งาน  ระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 
     หมวด  ครุภัณฑ์        ประเภท  ครุภัณฑ์ส านักงาน 

-  เพ่ือจัดซื้อชั้นวำงหนังสือ 5 ชั้น ขนำด 30 x 90 x 80 ซ.ม.  
จ ำนวน 9 ตัว วงเงิน 38,700 บำท (ไม่ปรำกฏในรำคำมำตรฐำน
ครุภัณฑ์ ขอจัดซื้อตำมรำคำท้องตลำด) 
-  เพ่ือจัดซื้อชั้นวำงของเล่นและสื่อต่ำง ๆ ขนำด 40 x 85 x 75 ซ.ม. 
จ ำนวน 3 ตัว วงเงิน 15,900บำท (ไม่ปรำกฏในรำคำมำตรฐำน
ครุภัณฑ์ ขอจัดซื้อตำมรำคำท้องตลำด) 
-  เพ่ือจัดซื้อถังน้ ำแบบไฟเบอร์กลำส ขนำดควำมจุ 2,000 ลิตร 
จ ำนวน 2 ถัง วงเงิน 16,400 บำท (รำคำตำมมำตรฐำนครุภัณฑ์) 
-  เพ่ือจัดซื้อปั๊มน้ ำแบบมีชุดควบคุมแรงดันอัตโนมัติ ขนำดไม่น้อยกว่ำ  
๕00 วัตต์ จ ำนวน 1 เครื่อง วงเงิน 20,000 บำท (ไม่ปรำกฏในรำคำ
มำตรฐำนครุภัณฑ์ ขอจัดซื้อตำมรำคำท้องตลำด) 
-  เพ่ือจัดซื้อแผ่นยำงปูพ้ืนกันกระแทกพร้อมติดตั้ง จ ำนวน 150 ตร.ม.  
วงเงิน 285,000 บำท (ไม่ปรำกฏในรำคำมำตรฐำนครุภัณฑ์ ขอจัดซื้อ
ตำมรำคำท้องตลำด) 

     แผนงาน การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
    งาน  กีฬาและนันทนาการ  หมวด  ครุภัณฑ์ 
    ประเภท  ครุภัณฑ์กีฬา 

-  เพ่ือจัดซื้อโต๊ะปิงปอง ควำมยำม 2.74 เมตร (9 ฟุต) กว้ำง 1.525 
เมตร (5 ฟุต) และสูง 76 เซนติเมตร (2 ฟุต 6 นิ้ว) จ ำนวน 1 ชุด  
วงเงิน 70,000 บำท (ไม่ปรำกฏในรำคำมำตรฐำนครุภัณฑ์ ขอจัดซื้อ
ตำมรำคำท้องตลำด) 
-  เพ่ือจัดซื้อพ้ืนยำงสนำมแบดมินตันพร้อมเสำและเน็ต พ้ืนสนำม
แบดมินตัน ขนำดกว้ำง 6.10 เมตร ยำว 13.40 เมตร และขนำดพ้ืนที่
รวมขอบพ้ืนควำมปลอดภัยของผู้เล่นกว้ำง 7.10 เมตร ยำว 15 เมตร 
จ ำนวน 1 ชุด วงเงิน 150,000 บำท (ไม่ปรำกฏในรำคำมำตรฐำน
ครุภัณฑ์ ขอจัดซื้อตำมรำคำท้องตลำด) 

    -  เพ่ือจัดซื้อเสำพร้อมแป้นบำสเกตบอลปรับระดับได้ใช้แบบปั๊มไฮโดร 
ลิค ปรับขึ้นลงแบบไฟฟ้ำ แบบกระจกนิรภัย ควำมหนำ 12 มิลลิเมตร  
ขนำด 180 x 150 เซนติเมตร พร้อมชุดจับเวลำจ ำนวน ๑ คู่ วงเงิน  
250,000 บำท (ไม่ปรำกฏในรำคำมำตรฐำนครุภัณฑ์ ขอจัดซื้อรำคำ
ท้องตลำด) 

ข้อเท็จจริง เนื่องจำกใกล้สิ้นปีงบประมำณ ท ำให้ไม่สำมำรถด ำเนินกำร
จัดซื้อได้ทันภำยในปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 จึงจ ำเป็นต้องขออนุมัติ 
 



๑๐ 
กันเงินงบประมำณ (กรณีมิได้ก่อหนี้ผูกพัน) เพ่ือน ำเงินไปใช้จ่ำยใน
ปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 ต่อไป 

     ข้อกฎหมาย กำรขออนุมัติกันเงินครั้งนี้ เป็นอ ำนำจอนุมัติสภำท้องถิ่น 
ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยกำรรับเงิน กำรเบิกจ่ำยเงิน  
กำรฝำกเงิน กำรเก็บรักษำเงิน และกำรตรวจเงินขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2547  
หมวด 5 ข้อ 59 “ในกรณีที่มีรำยจ่ำยหมวดค่ำครุภัณฑ์ ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้ำง ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพันแต่มีควำมจ ำเป็นจะต้องใช้จ่ำยเงินนั้น
ต่อไปอีก ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รำยงำนขออนุมัติกันเงินต่อ
สภำท้องถิ่นได้อีกไม่เกินระยะเวลำหนึ่งปี” จึงขอเสนอต่อสภำเทศบำล
เพ่ือพิจำรณำอนุมัติ 

 
นำยเอนกศักดิ์  อังสนำนิวัฒน์  มีสมำชิกสภำท่ำนใดจะอภิปรำยหรือไม่ครับ ถ้ำหำกไม่มี ขอควำม 
ประธำนสภำเทศบำล   เห็นชอบลงมติอนุมัติกันเงินงบประมำณรำยจ่ำย ประจ ำปีงบประมำณ 

พ.ศ. ๒๕๖๒ ขอมติที่ประชุมโปรดยกมือด้วยครับ 
 
นำยเอนกศักดิ์  อังสนำนิวัฒน์  มติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์  
ประธำนสภำเทศบำล 
 
มติที่ประชุม    ที่ประชุมมีมติให้ความเห็นชอบอนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่าย  

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒  เห็นชอบ  จ านวน  ๑๐  เสียง  
ไม่เห็นชอบ  ไม่มี  ไม่ออกเสียง จ านวน  ๑  เสียง 

 
๕.๒  ญัตติ เรื่อง ร่างเทศบัญญัติเทศบาลเมืองสีคิ้ว เรื่อง การควบคุม
การประกอบกิจการตู้น้ าหยอดเหรียญ (กองวิชาการและแผนงาน) 

 
นำยเอนกศักดิ์  อังสนำนิวฒน์  ต่อไปเป็น ญัตติที่ ๕.๒ เรื่อง ร่ำงเทศบัญญัติเทศบำลเมืองสีคิ้ว เรื่อง 
ประธำนสภำเทศบำล   กำรควบคุมกำรประกอบกิจกำรตู้น้ ำหยอดเหรียญ กองวิชำกำรและ 
     แผนงำน ขอเชิญฝ่ำยบริหำร ครับ 

 
นำยคเชนทร์  สร้อยจ ำปี   เรียน ท่ำนประธำนสภำเทศบำลเมืองสีคิ้ว เนื่องจำกได้มีประกำศ 
ประธำนสภำเทศบำล   กระทรวงมหำดไทย เรื่อง เปลี่ยนแปลงฐำนะเทศบำลต ำบลสีคิ้ว เป็น 

เทศบำลเมืองสีคิ้ว ลงวันที่ ๒๖ ธันวำคม พ.ศ. ๒๕๕๐ มีผลบังคับใช้
ตั้งแต่วันที่ ๓๑ มกรำคม พ.ศ. ๒๕๕๑ เป็นต้นไป และเทศบำลเมืองสีคิ้ว 
ยังไม่มีกำรตรำเทศบัญญัติเทศบำลเมืองสีคิ้ว เรื่อง กำรควบคุมกำร 
 



๑๑ 
ประกอบกิจกำรตู้น้ ำหยอดเหรียญขึ้น โดยมีบันทึกหลักกำรและเหตุผล 
ดังนี้ 
หลักกำร ให้มีเทศบัญญัติ เรื่อง กำรควบคุมกำรประกอบกิจกำรตู้น้ ำ
หยอดเหรียญ เหตุผล เพ่ือประโยชน์ในกำรก ำกับดูแลกำรประกอบ
กิจกำรตู้น้ ำหยอดเหรียญที่ต้องมีกำรควบคุมภำยในเขตเทศบำลเมืองสี
คิ้ว ซึ่งพระรำชบัญญัติกำรสำธำรณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม
ให้กระท ำได้โดยกำรตรำเป็นเทศบัญญัติ จึงตรำเทศบัญญัตินี้ 
รำยละเอียดตำมร่ำงที่ได้เสนอสมำชิกทุกท่ำนไปแล้ว จึงขอเสนอต่อสภำ
เทศบำล เพ่ือโปรดพิจำรณำต่อไป รำยละเอียดเอกสำรตำมร่ำงเทศ
บัญญัติที่ได้ส่งให้ท่ำนสมำชิกแล้วครับ 

 
นำยเอนกศักดิ์  อังสนำนิวัฒน์  มีสมำชิกสภำท่ำนใดจะอภิปรำย หรือสอบถำมเพ่ิมเติมหรือไม่ครับ 
ประธำนสภำเทศบำล   ขอเชิญท่ำน ชวณฐ ฯ ครับ 
 
นำยชวณฐ  คณำติยำนนท์  กรำบเรียนท่ำนประธำนสภำที่เคำรพ กระผมนำยชวณฐ  คณำติยำนนท์ 
สมำชิกสภำเทศบำล   สมำชิกสภำเทศบำลเมืองสีคิ้ว ในวำระนี้ ร่ำงเทศบัญญัติ เรื่อง กิจกำรตู้ 

น้ ำดื่มหยอดเหรียญ ก็เป็นเรื่องที่ดีท่ีจะมีเทศบัญญัติตัวนี้เกิดขึ้น 
เพรำะว่ำบ้ำนเมืองของเรำก ำลังพัฒนำ และเจริญ และเรื่องกำรควบคุม
ควำมสะอำด สำธำรณสุข เพื่อควำมปลอดภัยของพ่อแม่พ่ีน้องก็เป็น
เรื่องท่ีดี ตำมร่ำงเทศบัญญัตินี้ ผมก็ยังมีข้อสงสัยอยู่ ซึ่งส่วนหนึ่งนั้นผม
เป็นคณะกรรมกำรร่ำงเทศบัญญัติตัวนี้อยู่ ซึ่งผมได้ท้วงติงเข้ำไปในชั้น
ของกำรประชุมคณะกรรมกำรไปส่วนหนึ่ง ในหน้ำที่ ๓ ในหัวข้อ (๓) 
หลักเกณฑ์เก่ียวกับคุณลักษณะของตู้น้ ำ ซึ่งในขณะนี้ตู้น้ ำดื่มหยอด
เหรียญในสีคิ้วมีจ ำนวนหลำยสิบตู้ ซึ่งเยอะมำก แต่ส ำหรับในหัวข้อที่ ๓  
 (๓) กล่ำวว่ำ หัวจ่ำยน้ ำ และส่วนที่สัมผัสน้ ำต้องท ำจำกวัสดุที่ใช้กับ
อำหำรเท่ำนั้น (Food Grade) และหัวจ่ำยน้ ำต้องสูงจำกพ้ืนไม่น้อยกว่ำ 
๖๐ เซนติเมตร ในส่วนของค ำว่ำ ใช้กับอำหำรเท่ำนั้น ซึ่งถ้ำหำกมี
ประโยคนี้อยู่ ผมเกรงว่ำจะประกอบอำชีพตู้น้ ำหยอดเหรียญแถบจะ
ไม่ได้เลยนะครับ เพรำะค ำว่ำ Food Grade คือ ส่วนที่สัมผัสกับน้ ำ 
ตั้งแต่เข้ำเครื่องเลยนะครับ ตั้งแต่ท่อน้ ำ สำยยำง เข้ำไปในตัวเครื่อง
กรอง คือเป็นทุกส่วนทุกชิ้นที่สัมผัสกับอำหำร จะต้องวัสดุ Food 
Grade เท่ำนั้น รวมถึงตัวปั๊มน้ ำ ทุกอย่ำงครับ น้ ำผ่ำนไปส่วนไหนต้อง
สัมผัสส่วนนั้น ซึ่งถ้ำหำกใช้ค ำว่ำเท่ำนั้น ผมเกรงว่ำจะใช้ไม่ได้กับตู้น้ ำ
ทั้งหมดเลย เพรำะว่ำผมได้ลองไปสอบถำมกับหลำย ๆ บริษัทดูแล้ว ซึ่ง
ควำมเป็นไปได้แทบจะไม่มีเลยครับ ถ้ำหำกมีค ำนี้อยู่ในกำรประกอบตู้
น้ ำหยอดเหรียญ ผมจึงอยำกจะตัดค ำว่ำเท่ำนั้นออก และก็จะขอไป 



๑๒ 
อ้ำงอิงกับประกำศกระทรวงอุตสำหกรรม ฉบับที่ ๓๙๒๕ พ.ศ. ๒๕๕๑ 
ออกตำมควำมในพระรำชบัญญัติมำตรฐำนผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรม พ.ศ. 
๒๕๑๑ เรื่อง ก ำหนดมำตรำฐำนผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรมเครื่องกรองน้ ำ 
คือผมจะเสนอว่ำ ขอให้ตัดค ำว่ำ เท่ำนั้น ออก ใน(๓) และให้เติมค ำว่ำ 
ต้องเป็นวัสดุชั้นคุณภำพ ใช้กับอำหำร (Food Grade) หรือวัสดุชั้น
คุณภำพที่สำมำรถใช้กับน้ ำได้หรือถ้ำหำกเป็นท่อพีวีซีแข็งต้องเป็น 
ท่อพีวีซีแข็งส ำหรับใช้กับน้ ำดื่ม ตำม มอก. ๑๗ และเป็นวัสดุที่ไม่มีควำม
เสี่ยงที่จะมีสำรที่มีผลกระทบต่อสุขภำพละลำยออกมำกับน้ ำกรอง กำร
ทดสอบให้ท ำโดยกำรตรวจพินิจและตรวจสอบตำมใบรับรอง ซึ่งในส่วน
นี้จะอยู่ในเรื่องมำตรำฐำนอุตสำหกรรมเครื่องกรองน้ ำ ผมมีควำม
ต้องกำรที่จะเติมข้อควำมนี้เข้ำไปแทน เพรำะถ้ำหำกมีค ำอยู่เพียงเท่ำนี้
มันจะใช้ไม่ได้เลย ค ำว่ำ Food Grade ซึ่งในประเทศไทยยังไม่มี
หน่วยงำนในกำรรับรองตัวนี้ออกมำเลย ส่วนหนึ่งครับ ซึ่งส่วนใหญ่จะ
เป็นหน่วยงำนต่ำงประเทศ อย่ำงเช่น FDA , SSA , HACCP อะไร
ประมำณนี้ครับ และอีกหนึ่งข้อครับ หลักเกณฑ์เกี่ยวกับกำรควบคุม
คุณภำพ มำตรฐำนน้ ำบริโภค ใน (๑) และ (๒) ใน (๑) กล่ำวว่ำ มีกำร
เก็บตัวอย่ำงน้ ำส่งตรวจ ณ ห้องปฏิบัติกำรวิทยำศำสตร์เพ่ือวิเครำะห์
คุณภำพน้ ำบริโภคทำงด้ำนกำยภำพเคมีและแบคทีเรีย อย่ำงน้อย ๑ 
ครั้งต่อปี ในส่วนนี้ใครเป็นผู้ด ำเนินกำรครับ และเรื่องค่ำใช้จ่ำยใครเป็น
ผู้ดูแล ข้อ (๒) ก็เหมือนกันครับ มีกำรเก็บตัวอย่ำงน้ ำเพ่ือวิเครำะห์
ทำงด้ำนแบคทีเรียโดยใช้ชุดตรวจวัดอย่ำงง่ำยในภำคสนำมอย่ำงน้อย ๑ 
ครั้งต่อเดือน ในส่วนนี้ใครเป็นผู้ด ำเนินกำร และด ำเนินกำรอย่ำงไร ในตู้
น้ ำดื่มหยอดเหรียญบริเวณตลำดมีบำงตู้เขียนไว้ว่ำ โชว์ฉลำกหน้ำตู้ครับ
ท่ำนประธำน ข้อควำมว่ำ ตู้น้ ำแร่พลังแม่เหล็ก ประมำณนี้ครับ ผมก็ไม่ 
ทรำบว่ำเป็นน้ ำแร่อะไร และเรำมีวิธีกำรตรวจสอบอย่ำงไรว่ำตู้น้ ำดื่มนั้น
เป็นตู้น้ ำดื่มที่มีน้ ำแร่พลังแม่เหล็กอยู่จริง มันแตกต่ำงกับตู้น้ ำดื่มหยอด
เหรียญปกติธรรมดำอย่ำงไร ซึ่งผมก็ยังไม่ชัดเจนในหัวข้อนี้ และอีก ๑ 
เรื่อง ซึ่งเป็นเรื่องส ำคัญ ในหน้ำที่ ๖ อัตรำค่ำธรรมเนียม ประกอบ
กิจกำรตู้น้ ำดื่มหยอดเหรียญ ตู้ละ ๓๐๐ บำท ซึ่งในส่วนนี้มิวิธีกำรคิดมำ
อย่ำงไร โครงสร้ำงรำคำ ๓๐๐ บำท เพรำะว่ำในตู้น้ ำดื่มหยอดเหรียญ
บำงตู้ถังเก็บน้ ำอยู่ที่ ๒๐๐ ลิตร บำงตู้ถังเก็บน้ ำจะอยู่ที่ ๑๕๐ ลิตร  
บำงตู้ก็จะมำกกว่ำ ๒๐๐ ลิตร อัตรำค่ำธรรมเนียมต่อปีคิดอย่ำงไรครับ 
๓๐๐ บำท ควรจะมีกำรผันแปรหรือไม่ครับ ตำมถังน้ ำหรือปริมำณน้ ำที่
ไหลออกมำต่อนำที ก็จะประมำณ ๒-๓ ข้อ ครับ ที่ผมยังมีควำมสงสัย
อยู่ครับ ขอบคุณครับ 

 



๑๓ 
นำยเอนกศักดิ์  อังสนำนิวัฒน์  ขอเชิญท่ำนนำยกเทศมนตรี ครับ  
ประธำนสภำเทศบำล 
 
นำยปรีชำ  จันทรรวงทอง   เรียนท่ำนประธำนสภำ ท่ำนสมำชิกสภำ ตำมที่คณะผู้บริหำรได้เสนอ
นำยกเทศมนตรี    เทศบัญญัติเรื่องนี้นะครับ ในหน้ำที่ ๓ ในข้อ (๓) หัวจ่ำยน้ ำและส่วนที่ 

สัมผัสน้ ำต้องท ำจำกวัสดุที่ใช้กับอำหำรเท่ำนั้น (Food Grade) คือเป็น
หลักเกณฑ์ของกรมอนำมัยถ้ำหำกจะผิดจำกนี้คงจะไม่เหมำะ เพรำะ
หลักเกณฑ์มำจำกกรมอนำมัยก็ถือว่ำเป็นหน่วยงำนที่ดูแลเรื่องนี้อยู่ ถ้ำ
หำกตัดข้อควำมในส่วนนี้ออกก็จะกลำยเป็นว่ำไม่ยึดมำตรำฐำนตัวใดตัว
หนึ่งเลยหรือ ถ้ำหำกเทศบัญญัติเรื่องนี้ออกก็จะกระทบกับตู้ที่มีอยู่ใน
ขณะนี้ เมื่อเทศบัญญัติประกำศใช้ก็ต้องไปบังคับใช้กับตู้ท้ังหมดที่มีอยู่ 
ซ่ึงตู้น้ ำพวกน้ีท ำก่อนท่ีหลักเกณฑ์ของกรมอนำมัยออก ก็คือเป็นวสัดุท่ี
ไม่ได้ใช้กับอำหำร เพ่ือที่จะให้เทศบัญญัตินี้สำมำรถดูแลผู้บริโภคได้ 
และเป็นกำรกระทบกับผู้ประกอบกำรในพ้ืนที่ ขออนุญำตถอนญัตตินี้
ออกก่อน เพ่ือไปศึกษำ ครับ ท่ำนเลขำว่ำจะท ำได้หรือไม่ครับในเมื่อยัง
ไม่มีมติ 

 
นำยอนุทิน  แท่นประยุทธ   ในตอนนี้เข้ำเป็นวำระ เป็นญัตติแล้ว ก็ขอมติสภำขอถอนญัตติได้ครับ 
เลขำนุกำรสภำเทศบำล 
 
นำยปรีชำ  จันทรรวงทอง   จะขอถอนญัตตินี้ออกก่อน ซึ่งอำจจะกระทบกับตู้ที่มีอยู่ในขณะนี้ 
นำยกเทศมนตรี 
 
นำยเอนกศักดิ์  อังสนำนิวัฒน์  ขอเชิญท่ำน อดิศร ฯ ครับ 
ประธำนสภำเทศบำล 
 
นำยอดิศร  โมหะหมัด   กรำบเรียนท่ำนประธำนสภำเทศบำลที่เคำรพ กระผมนำยอดิศร  
สมำชิกสภำเทศบำล   โมหะหมัด สมำชิกสภำเทศบำล ขออนุญำตอย่ำงนี้ครับ ผมก็ได้ไปหำ 

ข้อมูลมำในส่วนหนึ่งของค ำว่ำ Food Grade ข้อมูลคร่ำว ๆ 
ควำมหมำยของค ำว่ำ Food Grade ก็คือ เกรดอำหำร ค ำคุณศัพท์ ซึ่ง
หมำยควำมว่ำ วัสดุหรือผลิตภัณฑ์ที่เหมำะส ำหรับกำรบริโภคของมนุษย์
หรือสัตว์หรือโดยทั่วไปอย่ำงน้อยที่สุดจะได้รับรองว่ำให้สำมำรถสัมผัส
กับอำหำรได้โดยไม่มีผลกระทบหรือผลเสียต่อร่ำงกำยในกำรบริโภคหรือ
ท ำให้เสียรสชำด ผมกลับรู้สึกขอบคุณกับเทศบัญญัติตัวนี้ ด้วยควำม
เคำรพครับท่ำนประธำนครับ เพรำะเรำอยู่กันอย่ำงไม่มีระเบียบกันมำ
นำนแล้วกับเรื่องของตู้น้ ำ ตู้น้ ำตัวนี้มีผลประโยชน์มหำศำลในชุมชน แต ่



๑๔ 
เป็นผลประโยชน์ส ำหรับกลุ่มคนบำงคนบำงกลุ่มเท่ำนั้น เทศบัญญัติตัว
นี้เกิดข้ึนมำเพ่ือปรับปรุงเพ่ือให้ทุกอย่ำงมันเข้ำที่เข้ำทำงในเรื่องของตู้น้ ำ 
ผมกลับเห็นว่ำเทศบัญญัติตัวนี้สมควรจะด ำเนินกำรต่อไป หลำยสิ่ง
หลำยอย่ำงเก่ียวกับสุขภำพอนำมัยมันรอกันไม่ได้ครับท่ำนประธำนครับ 
ฝำกไปถึงท่ำนผู้บริหำรด้วยครับ สุขอนำมัยมันรอกันไม่ได้แล้งปัจจุบัน
เมื่อปีที่แล้วกองสำธำรณสุขฯ ขออนุญำตครับ ท่ำนผอ.กองก็ได้ไป
ด ำเนินกำรตรวจสอบและก็ไปเจอเชื้อโรคที่ปะปนอยู่ในตัวกรองน้ ำ ตู้น้ ำ
ในหลำย ๆ ตู้ จนกระทั่งมำประชุมชุมชนท่ำนก็ได้มำแจ้งว่ำตู้น้ ำยังไม่
สำมำรถให้บริกำรได้เพรำะว่ำไม่ได้ผ่ำนกำรตรวจสอบ เพรำะฉะนั้นเทศ
บัญญัติตัวนี้จะสำมำรถมำท ำให้ทุกอย่ำงดีขึ้นได้ ทุกชุมชนในขณะนี้มีตู้
น้ ำตั้งอยู่หมด แล้วก็มีประชำชนไปใช้น้ ำตัวนี้เป็นจ ำนวนมำก ผมยังคง
เห็นว่ำเทศบัญญัติตัวนี้เป็นเรื่องที่จ ำเป็นอย่ำงเร่งด่วน ซึ่งรอไม่ได้ครับ 
ขอบคุณครับ 

 
นำยเอนกศักดิ์  อังสนำนิวัฒน์  ขอเชิญท่ำนนำยกเทศมนตรี ครับ 
ประธำนสภำเทศบำล 
 
นำยปรีชำ  จันทรรวงทอง   เรียนท่ำนประธำนสภำ ท่ำนสมำชิกสภำ ต้องขออภัยนะครับ  
นำยกเทศมนตรี    ผมผิดพลำดเล็กน้อยครับ ผมไม่ได้เห็นบทเฉพำะกำล คือ สิ่งที่ได้กล่ำว 

ไปแล้ว คือห่วงว่ำตู้น้ ำที่มีปัจจุบันนี้ กรณีท่ีวัสดุไม่ได้ท ำด้วย Food 
Grade กลัวว่ำจะกระทบกับเขำ แต่ในเรื่องของกำรตรวจสอบคุณภำพ
น้ ำก็ยังคงอยู่เหมือนเดิม ขออภัยที่ผมไม่ได้ดูบทเฉพำะกำลตัวนี้ ขอ
อนุญำตที่จะคงญัตติไว้ และท่ำนสมำชิกได้ให้ควำมเห็นมำ ก็ต้อง 
ขอบคุณและให้สภำเป็นผู้พิจำรณำญัตติเรื่องนี้ ถ้ำเช่นนั้นญัตติไม่ขอ
ถอนครับ ขอบคุณครับ 

 
นำยเอนกศักดิ์  อังสนำนิวัฒน์  ขอเชิญท่ำน ปวีณวัชร์ ฯ ครับ 
ประธำนสภำเทศบำล 
 
นำยปวีณวัชร์  ธ ำมรงค์ปรีชำชัย  กรำบเรียนท่ำนประธำนสภำที่เคำรพ กระผมนำยปวีณวัชร์  
สมำชิกสภำเทศบำล   ธ ำมรงค์ปรีชำชัย สมำชิกสภำเทศบำล ผมก็จะขึ้นมำบอกเหมือนกันครับ 

ว่ำ หลักกำรใช้เทศบัญญัตินี้ก็คือข้อกฎหมำยที่ใช้เฉพำะในเขตเทศบำล 
สิ่งใดที่เกิดก่อนเทศบัญญัติ เทศบัญญัติจะยังไม่บังคับใช้ แต่สิ่งใดที่เกิด
หลังเทศบัญญัติจะถูกบังคับใช้ ซึ่งโดยปกติข้อกฎหมำยทุกตัวไม่ว่ำจะ
เป็น พ.ร.บ. พ.ร.ก. ทุกตัวใช้เหมือนกันหมด ประกำรต่อมำคือถ้ำหำก
เทศบัญญัติเรื่องนี้ตกผลึกตั้งแต่วันนี้รอวันประกำศใช้ เมื่อตรำเป็นเทศ 



๑๕ 
บัญญัติแล้ว หลังจำกเทศบัญญัติประกำศ ตรำเทศบัญญัติแล้ว 
ประกำศใช้แล้วก็จะบังคับกฎหมำยตัวนี้เข้ำไป แต่ส ำหรับตู้ที่มีก่อนจะ
ยังไม่ได้น ำเทศบัญญัตินี้เข้ำไปจับ เพรำะเนื่องจำกเกิดก่อน เพียงแต่ว่ำ
วิธีกำรอยู่ร่วมกันก็คือ ตู้ที่มีอยู่ซึ่งมีกำรตรวจคุณภำพอยู่แล้ว ซึ่งแน่นอน
ว่ำตู้ไหนที่ไม่ได้มำตรำฐำนก็จะตรวจไม่ผ่ำน ถ้ำหำกตรวจไม่ผ่ำนก็จะมี
กำรเตือนจำกเจ้ำหน้ำที่ โดยปกติท่ีท ำกันอยู่แล้ว เมื่อท ำแล้วและตู้ใดที่
ไม่ผ่ำนเกณฑ์มำตรำฐำนตำมก ำหนดจะถูกยกเลิก ซึ่งหมำยควำมว่ำตู้นั้น
จะถูกยกเลิกและยกออกไปและตู้ใหม่จะถูกยกเข้ำมำแทนที่ และจะถูก
เทศบัญญัติตัวนี้บังคับ ซึ่งเป็นปกติ เพรำะฉะนั้นแล้วก็ไม่มีควำมจ ำเป็น
ที่จะต้องถอนญัตติ ประกำรต่อมำเรำสำมำรถตกผลึกในร่ำงเทศบัญญัติ
ตัวนี้ได้เลย ขอบคุณครับ 

 
นำยเอนกศักดิ์  อังสนำนิวัฒน์  มีสมำชิกสภำท่ำนใดจะอภิปรำยเพิ่มเติมครับ ขอเชิญท่ำน ชวณฐ ฯ 
ประธำนสภำเทศบำล   ครับ 
 
นำยชวณฐ  คณำติยำนนท์  กรำบเรียนท่ำนประธำนสภำที่เคำรพ กระผมนำยชวณฐ  คณำติยำนนท์ 
สมำชิกสภำเทศบำล   สมำชิกสภำเทศบำล ในเบื้องต้นก็คือ เทศบัญญัติตัวนี้ ผมเห็นด้วย เห็น 

ด้วยอย่ำงยิ่งท่ีจะให้เกิดข้ึน เพรำะจะเกิดผลดีต่อพ่ีน้องประชำชนที่ผมได้
กล่ำวไว้แล้วเบื้องต้น ซึ่งของกรุงเทพมหำนครผมได้เข้ำไปดูในยูทูปมีอยู่
บริษัทหนึ่ง เขำจะท ำถูกต้องตำมกฎระเบียบของทำง กทม. ไว้หมดเลย 
ปรำกฏว่ำ ตู้ของบริษัทนี้จะได้รับใบอนุญำตมำแปะไว้ที่ข้ำงตู้ และคน
ละแวกชุมชนบริเวณนั้นมำใช้บริกำรที่ตู้ของเขำท้ังนั้น ท ำให้เกิดกำรขำย 
ดีขึ้น นี่คือข้อดีครับ ผมอยำกจะส่งเสริมให้มีเทศบัญญัติตัวนี้เกิดข้ึน 
และท ำให้ถูกต้อง ก็เป็นเรื่องที่ดี เพียงแต่ว่ำ ค ำว่ำ ใช้กับอำหำรเท่ำนั้น 
 (Food Grade) ผมก็จะสอบถำมครับว่ำจะมีวิธีกำรดูอย่ำงไรครับ ถ้ำ
หำกว่ำจะมีค ำนี้อยู่ ค ำว่ำ Food Grade เท่ำนั้น มีหน่วยงำนหรือองค์กร
ไหนรองรับครับ และจะต้องมีกำรตรวจสอบในระดับนั้นหรือไม่ แต่ก็
เป็นเรื่องที่ดีนะครับ ผมจึงเสนอให้ตัดค ำว่ำ เท่ำนั้น ออก และเติม
ข้อควำม ผมขออนุญำตอ้ำงอิงมำจำก ซึ่งผมหำข้อมูลมำจำก
อินเทอร์เน็ต ประกำศกระทรวงอุตสำหกรรม ในหัวข้อที่ ๔ เรื่อง วัสดุ 
ผมขออนุญำตในเทศบัญญัติ ให้ตัดค ำว่ำ เท่ำนั้น ออก และเติมค ำว่ำ 
ต้องเป็นวัสดุชั้นคุณภำพใช้กับอำหำร (Food Grade) หรือวัสดุชั้น
คุณภำพที่สำมำรถใช้กับน้ ำได้หรือถ้ำหำกเป็นท่อพีวีซีแข็งต้องเป็น
ท่อพีวีซีแข็งส ำหรับใช้กับน้ ำดื่มตำม ม.อ.ก ๑๗ และเป็นวัสดุที่ไม่มีควำม
เสี่ยงที่จะมีสำรที่มีผลกระทบต่อสุขภำพละลำยออกมำกับน้ ำกรอง กำร
ทดสอบให้ท ำโดยกำรตรวจพินิจและตรวจสอบตำมใบรับรอง เท่ำนี้ครับ  



๑๖ 
ให้เติมข้อควำมนี้เข้ำไป ก็จะช่วยลดทอนเรื่องค ำว่ำ Food Grade ตรงนี้
ลง ผมขออนุญำตเสนอในส่วนนี้ ไม่ทรำบว่ำในทำงกฎหมำยต้อง
ด ำเนินกำรอย่ำงไรบ้ำง ขอบคุณครับ 
 

นำยเอนกศักดิ์  อังสนำนิวัฒน์  ขอเชิญท่ำนนำยกเทศมนตรี ครับ 
ประธำนสภำเทศบำล 
 
นำยปรีชำ  จันทรรวงทอง   เรียนท่ำนประธำนสภำ ท่ำนสมำชิกสภำ ขออนุญำตครับ จะเหมือนกัน 
นำยกเทศมนตรี    หรือไม่ครับ ถ้ำใช้กับอำหำร กับข้อ ๑ ๒ ๓ เมื่อสักครู่ ที่ท่ำนสมำชิก 

สภำได้ชี้แจงไปก็เหมือนกันใช่หรือไม่ครับ แล้วจะต้องมำล๊อคด้วย  
ม.อ.ก. ซึ่งถ้ำหำกเกิดมำตรำฐำนเปลี่ยนจะท ำให้เป็นกำรมัดตัวเอง
หรือไม่ครับ แต่ถ้ำหำกใช้ค ำว่ำ ใช้กับอำหำรเท่ำนั้นก็คือ ไม่ว่ำจะวัสดุนั้น 
ไม่ว่ำจะเป็น ม.อ.ก. หรืออะไรก็ตำม มันก็จะครอบคลุม ซึ่งผมมองว่ำ
เป็นอย่ำงนั้น มองว่ำมันครอบคลุม 

 
นำยเอนกศักดิ์  อังสนำนิวัฒน์  มีสมำชิกสภำท่ำนใดจะอภิปรำยเพิ่มเติมหรือไม่ครับ ขอเชิญท่ำน 
ประธำนสภำเทศบำล   ปวีณวัชร์ ฯ ครับ 
 
นำยปวีณวัชร์  ธ ำมรงค์ปรีชำชัย  กรำบเรียนท่ำนประธำนสภำ กระผมนำยปวีณวัชร์  ธ ำมรงค์ปรีชำชัย 
สมำชิกสภำเทศบำล   สมำชิกสภำเทศบำล คือก่อนที่เทศบัญญัตินี้จะมำ ผมเชื่อว่ำจะต้องมี 

คณะกรรมกำรร่ำง ก็จะให้คณะกรรมกำรร่ำง หรือเจ้ำหน้ำที่ที่มีส่วน
เกี่ยวข้องมำไขข้อข้องใจว่ำท ำไมต้องใส่ค ำนี้ ค ำนี้มำจำกไหน เมื่อสักครู่ 
ท่ำนนำยกได้ตอบว่ำเป็นหลักเกณฑ์ของกรมอนำมัย นั่นหมำยควำมว่ำ
จะต้องมีกำรใช้ในกฎกระทรวงหรือมีกำรใช้ใน พ.ร.บ. อะไรบำงอย่ำง 
บำงฉบับ ท ำให้ต้องไปล้อมำ ก็มำช่วยอธิบำยไขข้อข้องใจว่ำ   ตัวนี้เมื่อมี
แล้วมันจะส่งผลอย่ำงไร จะท ำให้ยำกหรือไม่ หรือมีข้ออ้ำงอิงหรือไม่
ครับว่ำ ตู้ที่ขำยในปัจจุบันนี้ไม่มีถ้อยค ำนี้ แต่ว่ำเขำขำยได้อย่ำงไร ผ่ำน
อะไรบ้ำง ผ่ำน ม.อ.ก. มำ ผ่ำนมำตรำฐำนอะไรมำ อย่ำงนี้เป็นต้น ก็มำ 
อธิบำย ถ้ำหำกคิดว่ำมีแล้วไม่ล๊อคก็บัญญัติได้ หรือถ้ำหำกจะใส่ถ้อยค ำ
ที่จะผ่อนปรนก็อธิบำยมำ อย่ำงนี้จะดีกว่ำ เพรำะเนื่องจำกว่ำสมำชิก
สภำที่นั่งฟังก็อำจจะมีข้อสงสัยเช่นเดียวกัน แต่ไม่ทรำบว่ำมันตึงอย่ำงไร 
ก็ตัดสินใจที่จะใส่ถ้อยค ำนี้ ก็มำบอก มำไขข้อข้องใจกัน ครับ ผมขอ
อนุญำตสอบถำมพ่วงไปเลยแล้วกันครับว่ำ ในเทศบัญญัติฉบับนี้ ผม
เข้ำใจว่ำกำรร่ำงเทศบัญญัติอำจจะร่ำงโดยล้อจำกกฎกระทรวงหรือ 
พ.ร.บ. มำก็ตำม แต่ไปใส่ค ำจ ำกัดควำมเช่น เจ้ำพนักงำนท้องถิ่น 
หมำยถึง นำยกเทศมนตรี หมำยควำมว่ำอย่ำงไร ท ำไมต้อง  



๑๗ 
เจ้ำพนักงำนท้องถิ่น ต้องหมำยถึงนำยกเทศมนตรีท่ำนเดียว จะเป็นกำร
เพ่ิมภำระงำนหรือไม่ หรือขอบเขตอ ำนำจ คือทุกท่ำนที่จะขออนุญำต
จะต้องดิ่งมำที่ท่ำนนำยกลงนำมคนเดียวหรือจะต้องผ่ำนอะไรหรือไม่ 
เนื่องจำกว่ำอย่ำงนี้ครับ ใน พ.ร.บ. บำงฉบับ ในระเบียบ ข้อบังคับ 
นำยกเทศมนตรี คือ ผู้บริหำรท้องถิ่น แต่ค ำที่เรำน ำมำใช้ เจ้ำพนักงำน
ท้องถิ่น ก็ให้ไขข้อข้องใจมำนะครับว่ำท ำไมถึงต้องบัญญัติเป็นท่ำนนำยก 
๒ เจ้ำพนักงำนสำธำรณสุข หมำยถึง เจ้ำพนักงำนซึ่งได้รับกำรแต่งตั้ง
จำกรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงสำธำรณสุข ให้ปฏิบัติตำมพระรำชบัญญัติ
กำรสำธำรณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ ผมถำมว่ำบุคคลำกรของเทศบำลตอนนี้มี
ใช่หรือไม่ครับ ต้องลองดูนะครับ คือบำงถ้อยค ำ คือค ำว่ำเทศบัญญัติ 
หมำยถึงอะไร ค ำว่ำเทศบัญญัติ คือ ข้อกฎหมำยที่เรำจะน ำมำใช้เฉพำะ 
มำใช้บังคับเฉพำะในเขตเทศบำลเมืองสีคิ้ว นั่นหมำยควำมว่ำ เรำดูแล
ปกครองบุคลำกรของเรำภำยในองค์กรเรำเอง และเรำก็ออกข้อบังคับ
เป็นรำยย่อยจำกกฎกระทรวง จำก พ.ร.บ. เพรำะฉะนั้นบำงตัวไม่
จ ำเป็นต้องล้อฉบับใหญ่มำก็ได้ บำงตัวเรำก็ออกเพ่ือปรับให้เข้ำกับ
บริบทของเทศบำล ปรับให้เข้ำบริบทของท้องถิ่น เข้ำบริบทของกำรอยู่
ของชำวบ้ำนอย่ำงนี้ครับ ปรับให้มันเข้ำกัน ไม่จ ำเป็นต้องไปล้อฉบับ
ใหญ่ทั้งหมด เพรำะโดยปกติเทศบัญญัติคืออะไรก็ตำมที่นอกเหนือจำก
เทศบัญญัติ เรำก็จะไปตำมกฎกระทรวงอยู่แล้ว ตำม พ.ร.บ.ใหญ่อยู่แล้ว 
เพรำะฉะนั้นอยำกจะให้ช่วยพิจำรณำเรื่องของกำรออกเทศบัญญัติฉบับ
นี้ด้วย บำงครั้งไม่ต้องไปตึงมำกหรือไม่ต้องไปเล่นใหญ่มำก ท ำให้เข้ำกับ
บริบท เบื้องต้นก็มีเท่ำนี้ครับ ขอบคุณครับ 

 
นำยเอนกศักดิ์  อังสนำนิวัฒน์  ขอเชิญท่ำนรองคเชนทร์ ฯ ครับ 
ประธำนสภำเทศบำล 
 
นำยคเชนทร์  สร้อยจ ำปี   กรำบเรียนท่ำนประธำนสภำ ขอเรียนอย่ำงนี้นะครับว่ำ กำรยกร่ำงเทศ 
รองนำยกเทศมนตรี   บัญญัติ มีคณะกรรมกำรยกร่ำง ตำมที่คณะผู้บริหำรได้มีค ำสั่งและได้ตั้ง 

คณะกรรมกำรยกร่ำง ยกร่ำงเทศบัญญัติขึ้นมำแล้ว และคระกรรมกำรก็
ได้ยกร่ำงเทศบัญญัติฉบับนี้ขึ้นมำแล้ว แล้ววันนี้ได้มำขอควำมเห็นชอบ
จำกที่ประชุมสภำแห่งนี้ตำมกฎหมำย ต้องเรียนว่ำในกำรท ำงำนของ
คณะกรรมกำรยกร่ำงนั้น คณะกรรมกำรยกร่ำงประกอบด้วยหลำยท่ำน 
เมื่อประชุมกันแล้ว ยกร่ำงแล้ว ปรึกษำกันอย่ำงนี้แล้ว คณะกรรมกำรได้
มีมติเห็นว่ำให้ยกร่ำงตำมที่ท่ำนได้เห็นนี้ที่ได้ให้ท่ำนได้ไปศึกษำ ก็เรียน
ว่ำท่ำน สท. ขออนุญำตเอ่ยนำมนะครับ ท่ำน สท.ชวณฐ ฯ เป็นหนึ่งใน
คณะกรรมกำรยกร่ำง ก็เป็นสิทธิของท่ำนที่ท่ำนจะมีควำมคิดเห็น 



๑๘ 
แตกต่ำงไป ในภำษำกฎหมำยเรียกว่ำเป็นคณะกรรมกำรเสียงข้ำงน้อย 
เมื่อมติคณะกรรมกำรที่เป็นเสียงข้ำงมำกและมีควำมเห็นอย่ำงนี้แล้ว ถ้ำ
หำกว่ำท่ำนมีควำมคิดเห็นที่จะสงวนค ำแปรญัตติ เรียกว่ำอย่ำงนี้ก็คงจะ
ได้นะครับ แต่ในเวทีที่ได้พูดคุยกันนั้นท่ำนก็ไม่ได้สงวนค ำแปรญัตติไว้ 
เมื่อไม่ได้สงวนค ำแปรญัตติไว้ ผลของทำงกฎหมำยก็คงต้องยอมรับไป
ตำมนี้ แต่ว่ำไม่เป็นไร ถ้ำหำกว่ำท่ำนยังคิดเห็นประกำรนี้อยู่ กำรตรำ
เทศบัญญัติมี ๓ วำระ วำระแรก รับหลักกำร วำระท่ี ๒ แปรญัตติ วำระ
ที่ ๓ ขอมติตรำเป็นเทศบัญญัติและประกำศใช้ เพรำะฉะนั้นในครั้งนี้ใน
ล ำดับแรกวันนี้ที่ท่ำน ชวณฐ ฯ ขออนุญำตที่เอ่ยนำม ที่ท่ำนได้กรุณำ
ขึ้นมำท้วงติง ก็เรียนว่ำท่ำนได้ท ำงำนในฐำนะที่เป็นคณะกรรมกำรเสียง
ข้ำงน้อย เป็นควำมคิดของท่ำน ขออนุญำตน ำเรียนก่อนนะครับว่ำใน
เบื้องต้นผมซึ่งท ำหน้ำที่เป็นประธำนยกร่ำงในเรื่องนี้ ผมก็คงต้องมีหน้ำที่
ตอบค ำถำมท่ำนว่ำเรำจะยืนตำมยกร่ำงเทศบัญญัติเดิมหรือไม่ ถ้ำจะ
เป็นไปตำมกฎหมำยเพ่ือให้เกิดควำมเรียบร้อยขึ้นครับ ขอเรียนว่ำ
เหตุผลของท่ำน ชวณฐ ฯ นั้น มีเหตุผล แต่ว่ำผมในนำมที่เป็นประธำน
คณะกรรมกำรยกร่ำงซึ่งอยู่ฝ่ำยเสียงข้ำงมำก ผมคิดว่ำในส่วนนี้ที่ท่ำน
เป็นห่วงมันเป็นค ำท่ีกฎหมำยเขำบัญญัติไว้อยู่แล้ว ถ้ำหำกว่ำเรำจะล้อ 
ถ้ำหำกว่ำเรำจะยกร่ำงให้ผิดเพ้ียนไปจำกตรงนี้ ก็เป็นห่วงเกรงว่ำจะ
หมิ่นเหม่ต่อกฎหมำยไป แต่ทั้งสิ้นทั้งมวลเป็นสิทธิของท่ำนสมำชิก ท่ำน
จะอภิปรำย ท่ำนจะมีควำมคิดเห็นอย่ำงไรท่ำนก็ไปแปรญัตติในวำระที่ 
๒ ได้ เพรำะฉะนั้นในห้วงนี้ผมมีควำมคิดเห็นว่ำขอให้ยืนตำมร่ำงนี้ไว้ ก็
เป็นอันว่ำคณะกรรมกำรเสียงข้ำงมำกมีควำมเห็นว่ำควรจะเป็นไปตำมนี้ 
และล ำดับต่อไปก็จะได้เข้ำสู่วำระว่ำท่ำนจะอภิปรำยอย่ำงไร และจะได้ 
เข้ำวำระแรกคือวำระรับหลักกำร ก็จะเป็นลักษณะนี้ ผมก็เรียนเกี่ยวกับ
ข้อกฎหมำยมำให้ท่ำนได้ทรำบอย่ำงนี้ ไม่ทรำบว่ำท่ำนพอจะเข้ำใจ  
พอจะเห็นภำพนะครับ ผมขออนุญำตด ำเนินกำรให้เป็นไปตำมนี้ 
ขอบคุณครับ 

 
นำยเอนกศักดิ์  อังสนำนิวัฒน์  มีสมำชิกสภำท่ำนใดจะอภิปรำยอีกหรือไม่ครับ ขอเชิญท่ำน ชวณฐ ฯ 
ประธำนสภำเทศบำล   ครับ 
 
นำยชวณฐ  คณำติยำนนท์  กรำบเรียนท่ำนประธำนสภำที่เคำรพ กระผมนำยชวณฐ คณำติยำนนท์ 
สมำชิกสภำเทศบำล   สมำชิกสภำเทศบำล ผมจะขออภิปรำยต่อนะครับเรื่องค ำว่ำ Food 

Grade ผมติดเพียงค ำพูดนี้เท่ำนั้นครับ เพรำะผมมีควำมต้องกำรให้พ่ี
น้องประชำชนได้ใช้ได้บริโภคน้ ำที่สะอำดที่ถูกต้อง ส ำหรับค ำว่ำ Food 
Grade ผมสอบถำมเจ้ำหน้ำที่ของเทศบำลแล้วกันครับว่ำ เข้ำใจค ำว่ำ  



๑๙ 
Food Grade แบบไหน องค์กรไหนเป็นผู้บัญญัติ ซึ่งถ้ำหำกตัวนี้ออกมำ 
ผมมีควำมรู้สึกว่ำถ้ำหำกเรำไปตรวจ หรือแม้แต่จะเป็นเครื่องใหม่ก็ตำม 
เรำต้องตรวจตั้งแต่ท่อพีวีซีซึ่งเป็นท่อที่สัมผัสกับอำหำรก็คือน้ ำตั้งแต่ขำ
เข้ำไปเลยครับถึงเครื่องปั๊มน้ ำที่อยู่ข้ำงในในตู้จ่ำยน้ ำซึ่งจะมีพวกโอลิงค์
อะไรต่ำง ๆ ต้องได้รับ Food Grade ทั้งหมดเลยนะครับ ผมจึงขอถำม
ว่ำใครเป็นผู้อนุญำต ถึงตอบได้ว่ำตู้นี้ Food Grade แล้วมันมีแบบนี้
หรือไม่ครับ ถ้ำหำกยังไม่มีเรำบัญญัติแบบนี้เข้ำไป ผมเกรงว่ำจะ
ประกอบกำรหรือพ่ีน้องก็จะไม่ได้รับควำมสะดวกสบำยเลยครับ เป็นแค่
หัวข้อที่หนึ่งก่อนครับ ขอบคุณครับ 

 
นำยเอนกศักดิ์  อังสนำนิวัฒน์  ขอเชิญผู้อ ำนวยกำรกองสำธำรณสุขและสิ่งแวดล้อมชี้แจง ครับ 
ประธำนสภำเทศบำล 
 
นำงวริษฐำ  พรรณภัทรำพงษ์  เรียนท่ำนประธำนสภำเทศบำล ท่ำนสมำชิกสภำ และคณะผู้บริหำร 
ผู้อ ำนวยกำรกองสำธำรณสุขฯ  พูดถึงเกณฑ์ท่ียกเข้ำมำในเทศบัญญัติฉบับนี้ เรำไม่ได้นั่งเทียน นั่งทำงใน 

หรือว่ำคิดเองนะคะ เรำปฏิบัติตำมค ำแนะน ำของกรมอนำมัย ซึ่งเขำ
พิจำรณำโดยคณะกรรมกำรกระทรวงสำธำรณสุข เขำพิจำรณำถ้วนทั่ว
แล้วว่ำต้องออกเกณฑ์แบบนี้ถึงจะคุ้มครองพ่ีน้องประชำชน ผู้บริโภคได้ 
ซึ่งกำรที่จะรู้ได้ว่ำวัสดุที่ได้มำประกอบในตู้น้ ำนั้นเป็นวัสดุที่เข้ำข่ำยที่ใช้
กับอำหำรได้หรือไม่ ปกติของเหล่ำนี้จะมีฉลำกติดอยู่ว่ำตู้น้ ำนี้
ประกอบด้วยอะไร ใช้พลำสติกเกรดไหนเขำจะต้องแจ้งมำ เพรำะฉะนั้น
เมื่อเรำออกเทศบัญญัติแบบนี้ เรำต้องประกำศให้พี่น้องประชำชนทรำบ
ว่ำเกณฑ์ในกำรท ำตู้น้ ำหยอดเหรียญ ถ้ำหำกท่ำนจะไปซื้อตู้น้ ำหยอด 
เหรียญมำสักหนึ่งตู้ท่ำนจะต้องหำมำตรำฐำนให้ได้ตำมนี้ จึงจะคุ้มครอง
ผู้บริโภคได้ ถ้ำหำกเรำไม่เขียนไว้ กำรที่เรำไม่เขียนไว้มำตรฐำนก็จะไม่ 
เป็นมำตรฐำน แต่กำรผ่อนปรนของเรำเรำจะผ่อนปรนอย่ำงไร เรำก็ไป
พูดกันนอกรอบ ถ้ำหำกเรำจะมำเขียนไว้ในเทศบัญญัติโดยผ่อนปรน
เกณฑ์ก็จะไม่เป็นเกณฑ์ ในส่วนนี้ชี้แจงในควำมคิดเห็นของดิฉันนะคะ 
ซ่ึงดิฉันมีควำมเชือ่ม่ันแบบนัน้ ขอช้ีแจงเพียงเท่ำน้ีคะ ขอบคุณ 

 
นำยเอนกศักดิ์  อังสนำนิวัฒน์  ขอเชิญท่ำน ชวณฐ ฯ ครับ 
ประธำนสภำเทศบำล 
 
นำยชวณฐ  คณำติยำนนท์  กรำบเรียนท่ำนประธำนสภำ กระผมนำยชวณฐ  คณำติยำนนท์ 
สมำชิกสภำเทศบำล   สมำชิกสภำเทศบำล คือผมเข้ำใจท่ำน ผอ.ครับ ว่ำ เขำเขียนมำแบบนี้ 
 



๒๐ 
เรำก็ท ำแบบนี้ แต่ในสิ่งที่ผมถำมท่ำน ผอ. ตอบไม่ตรงประเด็นครับ ขอ
อนุญำตเอ่ยนำมท่ำน ผอ.นะครับ เพรำะผมตั้งค ำถำมไปว่ำ เจ้ำหน้ำที่
ของกองสำธำรณสุข ฯ ซึ่งจะใช้ค ำว่ำ ใช้กับอำหำรเท่ำนั้น (Food 
Grade) เรำมีควำมรู้และควำมแม่นย ำกับค ำนี้มำกน้อยแค่ไหน ที่ท่ำน 
ผอ. แจ้งว่ำ วัสดุที่เข้ำมำต้องเป็น Food Grade แล้วผมถำมต่อไปว่ำ
อย่ำงท่อพีวีซี มีองค์กรไหนมำรองรับครับว่ำสิ่งนี้เป็น Food Grade 
แม้แต่หัวจ่ำยน้ ำที่ออกมำจนกระท่ังหัวจ่ำยจะต้องเป็นพลำสติกแบบ
ไหนหรือเป็นสแตนเลสรือไม่ และวัสดุพลำสติกกับสแตนเลสมีหน่วยงำน
ของไทยบริษัทไหนที่รองรับได้ว่ำคือ Food Grade  มันยำกมำนะครับ 
ถ้ำหำกจะใช้แบบนี้ครับท่ำนประธำน แม้แต่ท่อน้ ำที่ส่งไปกับถังท่ีใส่น้ ำ
รองรับไว้ด้ำนล่ำง ๒๐๐ ลิตร ๑๕๐ ลิตร เป็นถัง PE ก็ตำม เป็นถังใส
หรือถังขุ่น ถ้ำหำกใช้ค ำว่ำ Food Grade เท่ำนั้น ผมเข้ำใจครับว่ำทำง
รำชกำรก ำหนดมำแบบนั้น เพียงแต่ว่ำถ้ำหำกน ำมำใช้ในบ้ำนเรำ คือ
เทศบัญญัติของเรำอย่ำงที่ท่ำนปวีณวัชร์ ฯ ได้กล่ำวไว้ ขออนุญำตเอ่ย
นำมครับ ว่ำใช้บังคับในเขตเทศบำลผมก็อยำกจะให้ควำมชัดเจนในส่วน
นี้ว่ำเจ้ำหน้ำที่ของเรำ หรือมีควำมชัดเจนเกี่ยวกับด้ำนค ำว่ำ Food 
Grade มำกน้อยแค่ไหนมีควำมแน่นอนหรือไม่ครับ ถ้ำหำกผมจะลงตู้น้ ำ
ดื่มหยอดเหรียญ ๑๐๐ ตู้ เพิ่มขึ้นมำ แล้วไปตรวจตู้ของผมและตู้ของผม
เป็น Food Grade ทั้งหมดหรือไม่ เรำจะตรวจสอบอย่ำงไร ในควำม
เป็นจริงยำกมำกนะครับ ขอบคุณครับ 

 
นำยเอนกศักดิ์  อังสนำนิวัฒน์  ขอเชิญท่ำนรองคเชนทร์ ฯ ครับ 
ประธำนสภำเทศบำล 
 
นำยคเชนทร์  สร้อยจ ำปี   เรียนท่ำนประธำนสภำที่เคำรพ ส ำหรับข้อท้วงติงของท่ำน 
รองนำยกเทศมนตรี   คณะกรรมกำรเสียงข้ำงน้อย ต้องขออนุญำตเรียกท่ำนอย่ำงนั้นนะครับ 

เพรำะว่ำกฎหมำยเขำเรียกอย่ำงนั้น ในเรื่องที่ท่ำนท้วงติงก็อยำกจะ
เรียนบรรยำกำศให้ท่ำนสมำชิกสภำได้รับทรำบนะครับว่ำ ไม่ใช่ว่ำเมื่อ
เรำเห็นแล้วเรำก็ผ่ำนกันไปเลย ไม่ใช่อย่ำงนั้นครับ คณะกรรมกำรได้มี
กำรปรึกษำและมีกำรตั้งข้อสังเกตและมีกำรอภิปรำยกันใช้เวลำนำน
มำกกับเรื่องนี้ ก็เรียนท่ำนว่ำ ท่ำนผู้ช ำนำญกำรจำกสำธำรณสุขจังหวัด
ท่ำนก็ได้มำชี้แจงให้เรำทรำบ แล้ววันนั้นก็เข้ำใจว่ำเป็นที่พอใจกันส่วน
หนึ่ง คณะกรรมกำรเสียงข้ำงมำกมีมติเห็นว่ำให้คงร่ำงอย่ำงนี้ไว้ ก็เรียน
ท่ำนอย่ำงนี้ครับว่ำที่ท่ำน สท. ชวณฐ ฯ ขออนุญำตเอ่ยนำมครับ ได้
กรุณำท้วงติงไว้ เรียนท่ำนว่ำในภำษำกฎหมำย ถ้ำหำกท่ำนจะเขียนว่ำ 
๑ ๒ ๓ นั่นคือ Food Grade ถ้ำอย่ำงนี้ปฏิบัติยำกกว่ำนี้อีก อำจจะไป 



๒๑ 
หมิ่นเหม่ผิด พ.ร.บ. ใหญ่ เทศบัญญัติหำกว่ำไปขัดต่อกฎหมำยขัดต่อ 
พ.ร.บ.สำธำรณสุขแล้ว ท่ำนด ำเนินกำรไม่ได้นะครับ เทศบัญญัตินี้ก็จะ
ไปไม่ได้ เพรำะฉะนั้นวันที่ได้พุดคุยกันในที่ประชุมก็ใช้ค ำอย่ำงนี้ เป็นค ำ
ที่เรำใช้กันว่ำฉบับใหญ่ คือแนวทำงท่ีส ำนักงำนสำธำรณสุขยกร่ำงไว้
อย่ำงนี้ ผมขอกรำบเรียนท่ำนว่ำที่คณะกรรมกำรมีควำมเห็นว่ำให้ใช้ค ำ
นี้ไว้ และจำกที่ท่ำนท้วงติงและผมก็ยืนยันว่ำให้ใช้ค ำนี้ไว้ เป็นเพรำะว่ำมี
เหตุผลที่ได้พูดคุยกันมำแล้ว และประกำรส ำคัญก็คือในทำงกฎหมำย ถ้ำ
ท่ำนเขียน ๑ ๒ ๓ แล้วอย่ำงนี้ ทั้ง ๆ ที่ค ำว่ำ Food Grade เป็นค ำที่
กว้ำงใหญ่ ถูกต้องหรือไม่ครับ ตำมที่ท่ำนเข้ำใจ แต่ถ้ำหำกเรำไปเขียนไว้ 
๑ ๒ ๓ นี้คือ Food Grade ก็อำจจะหมิ่นเหม่ผิดต่อกฎหมำยนี้ได้ แต่ถ้ำ
หำกท่ำนเป็นห่วงว่ำ กลัวว่ำถ้ำหำกไปปฏิบัติแล้วผู้ปฏิบัติจะล ำบำก 
เรื่องนี้ก็ได้คุยกันที่ประชุมแล้ว ที่ประชุมผู้ปฏิบัติก็คือท่ำน ผอ. และท่ำน
ก็ยอมรับเรื่องนี้แล้วว่ำถ้ำหำกล ำบำกก็ต้องท ำ เพรำะว่ำคนที่จะเป็นคน
อนุมัติที่ผ่ำนมำ ซึ่งก็ได้คุยกันในข้อขบคิดกันในข้ออย่ำงนี้แล้ว แต่ทั้งสิ้น
ทั้งมวลนี้ที่ท่ำนคณะกรรมกำรเสียงข้ำงน้อยได้ท้วงติงอย่ำงนี้ เพื่อให้
กฎหมำยได้เดินไปให้ได้ก่อนครับ ให้กระบวนกำรเดินไปได้ ก็เรียนว่ำใน
ข้อนี้ ผมเองซึ่งเป็นประธำนคณะกรรมกำรยกร่ำงเป็นตัวแทนของ
คณะกรรมกำรเสียงข้ำงมำกก็เรียนท่ำนว่ำ เรำยืนตำมหลักนี้เพื่อให้เข้ำสู่
กระบวนกำรของกฎหมำยต่อไป ในส่วนที่ท่ำนท้วงติงให้ท่ำนไปแปร
ญัตติได้ ถ้ำหำกว่ำผมยืนยันตำมนี้แล้วต่อไปก็เป็นวำระรับหลักกำร รับ
หลักกำรท่ำนจะอภิปรำยกันแล้วก็ท่ำนจะอย่ำงไรก็ตำม แล้วต่อไปก็เป็น
วำระท่ี ๒ เป็นวำระแปรญัตติ หรือวันนี้ท่ำนจะแปรกันทั้ง ๓ วำระเลย 
อย่ำงนี้ก็ท ำได้ ส ำหรับในส่วนที่ท่ำน สท. ได้ท้วงติงมำก็ขอบคุณมำก
ครับที่ท่ำนมีควำมเห็นอย่ำงนี้ครับ ท่ำนเป็นห่วงพ่ีน้องประชำชนก็ดีครับ 
ท่ำน แต่เพ่ือให้เข้ำสู่กระบวนกำรท่ำนท้วงติงมำ ท่ำนเป็นคณะกรรมกำร
ร่วมด้วย เพรำะฉะนั้นวันนี้ที่ท่ำนอภิปรำยมำเขำเรียกว่ำเป็น
คณะกรรมกำรเสียงข้ำงน้อย เมื่อท่ำนท้วงติงมำท่ำนมีสิทธิเข้ำมำ
อภิปรำยในสภำได้ครับ วันนี้ก็อนุโลมกันพูดเพ่ือเป็นควำมรู้ ปกติ
คณะกรรมกำรยกร่ำงถ้ำหำกว่ำเขำมีมติในที่ประชุมยกร่ำงแล้ว ถ้ำหำก
ว่ำท่ำนไม่เห็นด้วยท่ำนต้องสงวนค ำแปรญัตติของท่ำนมำ ในฐำนะท่ีท่ำน
เป็นคณะกรรมกำรเสียงข้ำงน้อยก็จะมำคุยกันในสภำแห่งนี้ใหม่ แต่ที่
ผ่ำนมำไม่ได้เป็นอย่ำงนั้น ซึ่งครั้งนี้เป็นครั้งแรกต่อไปก็จะได้ปฏิบัติกันให้
ถูกต้อง เพรำะฉะนั้นเพ่ือให้งำนเดินต่อไปได้วันนี้ท่ำนท้วงติงมำแล้ว ผม
ยืนยันว่ำขอให้ใช้ตำมที่ยกร่ำงนี้เพื่อเข้ำสู่วำระต่อไป ขอบคุณมำกครับ 

 
 



๒๒ 
นำยเอนกศักดิ์  อังสนำนิวัฒน์  ขอเชิญท่ำนปวีณวัชร์ ฯ ครับ 
ประธำนสภำเทศบำล 
 
นำยปวีณวัชร์  ธ ำมรงค์ปรีชำชัย  กรำบเรียนท่ำนประธำนสภำที่เคำรพ กระผมนำยปวีณวัชร์ 
สมำชิกสภำเทศบำล   ธ ำมรงค์ปรีชำชัย สมำชิกสภำเทศบำล ผมก็ไม่ได้มีควำมรู้นะครับว่ำ  

รับหลักกำร แปรญัตติ จะไปตัดอะไรมำกมำย ซึ่งผมพยำยำมนั่งฟังนั่ง
พิจำรณำดู และท ำควำมเข้ำใจแบบนี้ครับ กรำบเรียนท่ำนประธำนผ่ำน
ไปยังฝ่ำยบริหำรบอกเจ้ำหน้ำที่ที่เก่ียวข้องเช่น ท่ำน ผอ.กอง สิ่งที่ผมจะ
พูดต่อไปนี้ผมเข้ำใจถูกต้องหรือไม่ ๑ Food Grade แปรมำจำกวัสดุที่
ใช้กับอำหำรเท่ำนั้นหรือไม่ ไม่ใช่กำรบ่งบอกถึงมำตรำฐำนอุตสำหกรรม 
ไม่ใช่บ่งบอกถึงมำตรฐำนอะไรบ้ำงอย่ำงหรือไม่ อย่ำงนี้หรือไม่ครับ ๒ 
สมมติท่อพีวีซีเขียนข้ำง ๆ ว่ำ ท่อน้ ำดื่ม และมีเลข ม.อ.ก. ประมำณ ๖-
๗ หลัก แบบนี้ในทำงของกรมอนำมัยไม่ว่ำจะเป็น พ.ร.บ. ของกรม
อนำมัยหรืออะไรก็ตำม เขำบอกว่ำ ท่อพีวีซีซึ่งมี ม.อ.ก. หมำยเลขนี้และ
ระบุไว้ว่ำน้ ำดื่ม แบบนี้เรียก Food Grade หรือไม่ ชิ้นส่วนที่จะมำ
ประกอบ ซึ่งเป็นหน้ำที่ของผู้ผลิตตู้น้ ำดื่ม เขำก็สรรหำวัสดุมำใส่ในแต่ละ
ชิ้นส่วน ก่อนที่ตู้น้ ำดื่มจะถูกน ำไปรับ ม.อ.ก. รับ อ.ย. เขำก็ไปตรวจสอบ
โครงสร้ำง ตรวจสอบวัสดุ ซึ่งวัสดุอะไรก็ตำม เช่น สแตนเลส ๓๐๔ ซ่ึง
ไม่เปน็สนิม ๑๐๐ เปอร์เซนต์ ถ้ำใช้สแตนเลสเบอร์นี้จะสัมผัสอำหำรได้
เขำก็เลยเรียกวัสดุชิ้นนี้ว่ำ Food Grade อย่ำงนี้หรือไม่ครับ พลำสติก
บำงตัวซึ่งจะไม่มีหมำยเลขพลำสติกซ่ึงจะต้องไปเปิดตำรำงของพลำสติก
ถูกก ำหนดโดยกระทรวงอุตสำหกรรมว่ำพลำสติกเบอร์นี้สำมำรถสัมผัส
อำหำรได้ ยกตัวอย่ำงเช่น ในร้ำนสะดวกซ้ือจะมีพำชนะบรรจุอำหำรเขำ 
จะเขียนติดมำเลยว่ำวัสดุชิ้นนี้สำมำรถเข้ำไมโครเวฟได้ ซึ่งก็หมำยควำม
ว่ำพลำสติกนี้ทนควำมร้อน แต่พลำสติกท่ัวไปถ้ำหำกว่ำไม่ระบุว่ำเข้ำ 
ไมโครเวฟได้มันก็จะเข้ำไม่ได้ อย่ำงนี้หรือไม่ครับ นั่นหมำยควำมว่ำทุก
อย่ำงที่สัมผัสอำหำรได้ เขำก็เลยบอกว่ำวัสดุที่ใช้เรียกว่ำ Food Grade 
แต่ Food Grade ตกลงไม่ใช่มำตรำฐำนที่ระบุอะไรหรือใช่หรือไม่ครับ 
ช่วยชี้แจงในส่วนนี้ ถ้ำชี้แจงในส่วนนี้ได้และผมเข้ำใจถูกผมว่ำน่ำจะจบ 
ชี้แจงง่ำย ๆ นะครับ เพรำะว่ำสมำชิกเป็นคนผ่ำนร่ำง เพรำะฉะนั้น
จะต้องเข้ำใจก่อนว่ำร่ำงที่จะผ่ำนมือตัวเองออกไปเข้ำใจกันถูกต้อง
หรือไม่ ส่วนเรื่องรับหลักกำรไปแปรญัตติที่จะไปตัดอะไรอย่ำงไรผมไม่
ค่อยเข้ำใจ ขออภัยนะครับ ขอบคุณครับ 
 

นายเอนกศักดิ์  อังสนานิวัฒน์  ขอเชิญผู้อ านวยการกองสาธารณสุข ฯ ครับ 
ประธานสภาเทศบาล 



๒๓ 
นางวริษฐา  พรรณภัทราพงษ์  เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภา และผู้บริหารทุกท่าน ตามที่ 
ผู้อ านวยการกองสาธารณสุข ฯ   ท่านประวีณวัชร์ ฯ ได้ชี้แจงก็มองเห็นภาพก็คิดว่าท่านเข้าใจถูกต้อง 

ต้องเป็นเกรดแบบนี้แต่เราไม่สามารถไปแจ้งทุกชิ้นได้อย่างเช่น 
พลาสติกเขาก็จะบอกว่าพลาสติกก็มีหลายเกรด เกรดที่สัมผัสอาหารได้ 
สแตนเลสก็มีหลายเกรด เพราะฉะนั้นจะต้องเป็นเกรดที่สัมผัสอาหารได้
ตรงนี้ท่านเข้าใจถูกต้องแล้ว ถ้าพูดถึงตรงนี้ถ้าเป็นตู้ใหม่จะไม่ห่วงมาก
นัก เพราะว่าตู้ใหม่จะมีฉลากติดมากับตู้ว่าวัสดุที่เขาใช้ในตู้น้ ามันเป็น
เกรดไหน เกรดใดตรงนี้เราจะเห็น แต่ถ้าตู้เก่าบางทีร่องรอยอาจจะไม่มี
แล้วอาจจะตรวจสอบไม่ได้แล้วว่าวัสดุที่ใช้เป็นพลาสติกอะไรไม่มีอะไร
ให้ตรวจสอบแล้ว เพราะถ้าของใหม่มันจะมีบอกไว้ชัดเจนเลยว่าวัสดุที่
น ามาใช้มีอะไร เราสามารถตรวจสอบได้ และการันตีโดย ม.อ.ก.การันตี
โดยมาตราฐานอุตสาหกรรม อะไรต่าง ๆ ที่ท่านสมาชิกเสนอมาดิฉัน
เข้าใจเหมือนกับท่านปวีณวัชร์ ฯ  ขอบคุณท่านที่ให้ความรู้เรื่องนี้กับ
สมาชิกในที่ประชุมวันนี้ขอบคุณค่ะ 
 

นายเอนกศักดิ์  อังสนานิวัฒน์  ขอเชิญท่านชวณฐ ฯ ครับ 
ประธานสภาเทศบาล 
 
นายชวณฐ  คณาติยานนท์  กราบเรียนท่านประธานสภา กระผมนายชวณฐ  คณาติยานนท์  
สมาชิกสภาเทศบาล   ผมขออนุญาตครับ ที่ท่านรองนายกเทศมนตรี ท่านคเชนทร์ ฯ กล่าวถึง 

บรรยากาศในที่ประชุมวันนั้นพยายามบอกว่า ผมก็เห็นคล้อยไปด้วย
ครับว่าสุดท้ายผมก็ยอมรับว่าสีคิ้วจะต้องมีเทศบัญญัติตัวนี้เกิดข้ึนแต่ถ้า
จะพูดถึงบรรยากาศ ณ วันนั้น ผมก็สอบถามในท่ีประชุมทั้งหมดแล้ว  
ณ วันนั้นว่า Food Grade คืออะไรแล้วใครเป็นคนอนุญาตหรือบ่งบอก
ได้ว่าวัสดุชิ้นนี้เป็น Food Grade เป็นหน่วยงานใด ก็ไม่มีใครตอบผมได้ 
แม้แต่ผู้ช านาญการ ขออนุญาตเอ่ยถึง เนื่องจากท่านเป็นบุคคลที่ 3 
ท่านก็ไม่สามารถตอบให้ความกระจ่างชัดกับผมได้หรือในที่ประชุม ณ 
วันนั้นก็ไม่มีใครตอบได้สักคนเดียวที่ผมยกมือในวันนั้นเพราะผมมี
ความเห็นว่าควรที่จะมีร่างเทศบัญญัติตัวนี้เกิดขึ้นแต่ก็ควรที่จะหา
ความรู้หรือความชัดเจนให้มากกว่านี้เพราะว่าถ้าหากเราใช้ ค าว่าส่วนที่
สัมผัสน้ าต้องท ามาจากวัสดุที่ใช้กับอาหารเท่านั้นตรงนั้นผมเข้าใจว่าทั้ง
สแตนเลส ท่อ พีวีซี ว่ามีเกรดนั้นเกรดนี้มันจะสามารถสัมผัสกับอาหาร
ไดแ้ต่อย่าลืมว่าในเครื่องจะต้องมีเครื่องกรองน้ าถูกต้องไหมครับท่าน
ประธาน จะมีพวก เรซิ่นถ่านคาร์บอนหรืออะไรต่าง ๆ แท่งเรืองแสง 
ต่าง ๆ ที่สัมผัสน้ าหมดทุกอย่างตัวปั๊มน้ าก็สัมผัสกับน้ าเป็น Food 
Grade หรือเปล่าตรงนี้ก็ไม่สามารถตอบผมได้ผมเลยอยากจะสอบถาม 



๒๔ 
ตรงนี้ว่าตกลงเราจะใช้ค านี้ต่อใช่หรือไม่ถึงแม้มันจะอิงกับหลักกฎหมาย
ใหญ่ก็ตามแต่ว่าเราจะต้องเอามาใช้กับพ้ืนที่เรามันจะเป็นอย่างไร
เจ้าหน้าที่เราจะท างานกันแบบไหน ขอบคุณครับ 
 

นายเอนกศักดิ์  อังสนานิวัฒน์  ขออนุญาตให้ท่านนายกกล่าวเป็นคนสุดท้ายเพราะผมรู้แล้วว่าประเด็น 
ประธานสภาเทศบาล   คืออะไรแต่เราก าลังพูดวนไปวนมาเก่ียวกับเรื่อง Food Grade ผมฟัง 

หลายรอบแล้วผมก็งงใช้เวลาอภิปรายกันมากพอสมควรแล้วเชิญท่าน
นายกเป็นคนอธิบายคนสุดท้ายครับ 
 

นายปรีชา  จันทรรวงทอง   เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภา ผมคิดว่าอย่าพูดกันเลยไป 
นายกเทศมนตรี จนถึงขนาดว่าเราจะต้องแกะเครื่องกันดูเลยนะครับ เพราะการติดตั้ง

เครื่องก็จะต้องระบุต้องมีหน่วยงานที่รองรับว่าเครื่องกรองน้ าเครื่องนี้มี
คุณสมบัติตามกฎหมายทุกประการ เพราะฉะนั้นเราคงไม่ต้องไปแกะดู 
ว่าอะไรคืออะไรใช่หรือไม่ครับนั่นคือด่านแรกของเครื่องกรองน้ าส าหรับ
เทศบัญญัติ ตัวนี้ผมคิดว่าถ้ามีแล้วมันไม่ปลอดภัยเราอย่ามีกันดีกว่า
ดีกว่าออกเทศบัญญัติแล้วไม่สามารถควบคุมเครื่องให้มีความปลอดภัย
กับพ่ีน้องประชาชนได้เพราะฉะนั้นผมคิดว่าเราอย่ามีเครื่องเสียดีกว่า 
ผมมองว่าเอาประชาชนเป็นหลักส่วนเรื่องของการปฏิบัติเจ้าหน้าที่ก็คง
จะต้องดูรายละเอียดในเอกสารรับรองหน่วยงานต่างๆซึ่งเราไม่มีหน้าที่
เราดูตรงนั้นไม่ได้ผมคิดว่ามันน่าจะคงไว้แต่ส่วนที่ท่านสมาชิกคิดว่าจะ
สามารถปฏิบัติได้หรือไม่ ท่านสมาชิกว่าจะปฏิบัติได้หรือไม่ส าหรับ
เจ้าหน้าที่ของเราจะท ายังไงตรงนั้นเจ้าหน้าที่ก็คงจะต้องไปหาความรู้มา
และโดยหลักๆแล้วก็คงจะต้องดูหน่วยงานที่ควบคุมการผลิตเครื่องนี้ว่า
เขาผ่านการรับรองมาตรฐานหรือไม่ก็คงจะต้องอิงมาตรฐานไว้ก่อนเพ่ือ
ความปลอดภัยของพ่ีน้องประชาชนแต่ในชั้นนี้เป็นชั้นรับหลกัการยังเป็น
วาระ ๑ อยู่เลยส่วนวาระ ๒-๓ ก็แล้วแต่สภาจะพิจารณาแต่ผมเห็นว่า
ยังไงเสียเราก็คงจะต้องท ามาตรฐานสูงไว้ก่อนส่วนเครื่องที่มีอยู่ทุกวันนี้ 
วัสดุเนื่องจากผลิตมาก่อนที่หลักเกณฑ์จะออกมาเทศบาลก็ต้องเข้าไปดู
ในเรื่องของระบบกรองหรืออะไรต่าง ๆ ความสะอาดต่าง ๆ เราต้อง
ยอมรับความจริงว่าเครื่องน้ าดื่มบ้านเรานั้นไม่ค่อยล้างกรองกันสัก
เท่าไหร่ผมผ่านไปผมยังไม่เคยเห็นใครล้างกรองเลย หรือเขาอาจจะไป
ล้างหลังบ้านรวมทั้งความสะอาดก็ไม่สะอาดหลายเครื่องบางเครื่องก็
ดูแลดีเพราะฉะนั้นเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ทุกคนปรารถนาดีต่อพ่ีน้อง
ประชาชน คืออยากจะให้ดื่มน้ าที่สะอาดก็เป็นเรื่องที่ดีขอฝากสภาไว้
อย่างไรเสียเราก็ต้องใช้มาตรฐานไว้ก่อนส่วนท าไม่ได้ก็ไม่ต้องขายกัน 
 



๒๕ 
ดีกว่าท ามาตรฐานต่ า แล้วประชาชนดื่มน้ าที่ไม่สะอาดก็จะไม่ดี
เพราะฉะนั้น ในชั้นหลักการก็ขอฝากสภาไว้เพียงเท่านี้ขอบคุณครับ 
 

นายเอนกศักดิ์  อังสนานิวัฒน์  ผมขออนุญาตเสริมความคิดของผมเองผมฟังแล้วคิดว่า ตู้น้ าหยอด 
ประธานสภาเทศบาล เหรียญ ถ้าหากเกิดการหมักหมมนาน ๆ ก็อาจจะเป็นอันตรายต่อ

สุขภาพได้ เหมือนที่ผู้คนบ่นว่ามันเปื้อนและมันไม่มีกฎหมายควบคุม 
เราก็เลยอยากจะมีกฎหมายควบคุมในตอนนี้ ปัญหาที่ติดอยู่ตรงนี้คือค า
ว่า Food Grade ตามความเข้าใจผมเก่ียวกับการผลิตอาหารสักอย่าง
ต้องมีเกรดที่เรียกว่า Food Grade เหมือนอย่างที่ท่านปวีณวัชร์ ฯ พูด 
ว่า ท่อน้ าถ้าหากท าท่อน้ า แต่เราไปใช้ท่อที่ใช้ส าหรับเดินสายไฟมาใช้
เป็นท่อน้ า ก็อาจจะท าให้เกิดปฏิกิริยาบางอย่าง เช่นไมโครเวฟพลาสติก
เกรดนี้เข้าไมโครเวฟได้ เกรดนี้เข้าไม่ได้เหมือนรายการผลิตมันมีส่วน
หล่อลื่น ถ้าหากเราไปใช้จารบีมันก็กินไม่ได้ ใช้น้ ามันหยอดจักรมันก็
อาจจะมีจารบีที่สามารถสัมผัสกับอาหารได้ กินได้อะไรประมาณนี้ ก็มี
ความเป็นห่วง ตู้น้ าหยอดเหรียญผมก็กลัวพวกตะไคร่น้ า เชื้อโรคเพราะ
มันมีถังถ้าถังเกรดไม่ดีเราเก็บน้ าไว้นาน ๆ มันก็อาจจะเกิดอันตราย
อาจจะกินแล้วไม่ได้ตายทันที แต่ถ้ามีสารพิษออกมาเรากินบ่อย ๆ ก็
อาจจะมีผล ผมคิดว่าท่านชวณฐ ฯ กลัวว่าถ้าเราเอากฎหมายตัวนี้มาใช้
จะไม่มีตู้น้ าเลย ผมก็ไม่มั่นใจ ผมก็อยากให้หาข้อมูลว่าตกลงแล้วมันมีท่ี
ผ่านหรือไม่ผ่านหรือไมห่รืออย่างไร ก็ไม่ผ่านตอนนี้เราก็รับหลักการกัน
ไปก่อนคือทุกคนก็ห่วงสุขภาพของประชาชนแต่วาระท่ี ๑ เราอยากให้
รับหลักการไปก่อนวาระที่ ๒ เราจึงค่อยตั้งคณะกรรมการคุยกันอีกครั้ง
หนึ่ง ให้ต่างฝ่ายต่างไปหาข้อมูลให้เจ้าหน้าที่ไปหาข้อมูลให้ท่านชวณฐ ฯ
ไปหาข้อมูลเพื่อมาหารืออีกครั้งหนึ่ง คือตอนนี้ท่านชวณฐ ฯ มาในฐานะ
สมาชิกไม่ใช่ฐานะกรรมการร่างเทศบัญญัติ ท่านจะสงวนตอนนี้ก็ได้
เพราะท่านก็เหมือนกับสวมหัวโขนสองหัวโขนในตอนนี้ท่านเป็นสมาชิก
ท่านก็มีข้อสงสัยทุกคนมีความเป็นห่วงฝ่ายหนึ่งก็เป็นห่วงประชาชนว่า
จะต้องไปซื้อน้ าขวดที่แพง ๆ กินเพราะตู้น้ ามันถูกกว่าแต่ถ้าถูกแล้วไม่
สะอาดก็น่าคิดนะครับ ตอนนี้ขอให้รับหลักการร่างกันไปก่อนส่วนมี
ปัญหาอะไรเราก็ยังมีวาระที่ ๒ ที่ ๓ ต่อไป ขอเชิญท่านชวณฐ ฯ ครับ 
 

นายชวณฐ  คณาติยานนท์  กราบเรียนท่านประธานสภา กระผมนายชวณฐ  คณติยานนท์  
สมาชิกสภาเทศบาล   สมาชิกสภาเทศบาล ก่อนที่จะรับหลักการ ผมขอแสดงความเห็น 

เล็กน้อยครับ ในชั้นคณะกรรมการ ผมว่าเราควรที่จะต้องเชิญผู้ผลิต
เครื่องกรองน้ า ๒-๓ ราย มาให้ข้อมูลให้กับคณะกรรมการ ในส่วนที่ผม
เสนอก็คือให้เพ่ิมเติมข้อความเข้าไปเท่านั้นเองครับ แต่ถ้าหากว่าเกรงว่า 



๒๖ 
จะผิดเพ้ียนจากท่ีท ามา เราก็ค่อยไปว่ากันต่อในอีกวาระหนึ่งก็ได้ ผม
เข้าใจครับ ในวันนี้เราจะรับหลักการ ในวาระที่ ๑ ก่อนใช่ไหมครับ แล้ว
วาระ ๒-๓ จะมีการประชุมกันอีกครั้งเมื่อไหร่ครับ  

 
นายเอนกศักดิ์  อังสนานิวัฒน์  ขอเชิญท่านปวีณวัชร์ ฯ ครับ 
ประธานสภาเทศบาล 
 
นายปวีณวัชร์  ธ ามรงค์ปรีชาชัย  กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ กระผมปวีณวัชร์ ธ ามรงค์ปรีชาชัย 
สมาชิกสภาเทศบาล   สมาชิกสภาเทศบาล ขออนุญาตครับ ผมไม่มีเจตนาจะขัดค าสั่งท่าน 

ประธานนะครับ เพียงแต่ผมยังไม่ได้รับค าตอบจากค าถามที่ผมถามไป
ในตอนแรก ในข้อ ๔ ค าจ ากัดความ เจ้าพนักงานสาธารณสุข หมายถึง 
เจ้าพนักงานซึ่งได้รับแต่งตั้งจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข 
ให้ปฺฏิบัติการตามพระราชบัญญัติสาธารณสุข ปี ๒๕๓๕ ด้วยค านี้ 
บุคลากรเรามีใช่หรือไม่ครับ ขออนุญาตเรียนถามเบื้องต้นครับ 
 

นายปรีชา  จันทรรวงทอง    ขออนุญาตท่านประธานสภา ให้ประธานร่างเป็นผู้ตอบครับ  
นายกเทศมนตรี 
 
นายเอนกศักดิ์  อังสนานิวัฒน์  ขอเชิญท่านรองคเชนทร์ ฯ ครับ 
ประธานสภาเทศบาล 
 
นายคเชนทร์  สร้อยจ าปี   เรียนท่านประธานสภา ส าหรับประเด็นที่ท่านสมาชิกได้ทักท้วงติง ก็ขอ 
รองนายกเทศมนตรี   เรียนอย่างนี้ครับว่า ค าว่าพนักงานสาธารณสุขนั้น ผมอยากเรียนว่าเวลา 

ที่เราประชุมเราก็มีการถกเถียงกันเรื่องนี้พอสมควร เราเสนอความคิด
กันหลายครั้งเพราะเนื่องจากวันนั้นมีผู้ช านาญการจากส านักงาน
สิ่งแวดล้อมมาด้วย ด้วยความกรุณาของท่านนายกก็เรียนว่า อยากให้
เรื่องนี้มันละเอียดถี่ถ้วน ในส่วนของพวกเราเองผมเองก็รู้แต่กฎหมาย
แพ่งกฎหมายอาญา ท่านนายกก็อยากให้ตั้งคณะกรรมการ เข้ามามีส่วน
ร่วมด้วยก็เป็นผู้ช านาญการจากคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมจังหวัดมา
เรื่องนี้เราก็ได้คุยกันผมเองก็ได้ท้วงติงด้วยเราใช้ค าว่า เช่นเดียวกับท่ี
ท่านท้วงติงผมก็ตั้งข้อสังเกตว่าถ้าอย่างนั้นว่าการปฏิบัติจะยุ่งยากไป
หรือไม่เพราะว่าคณะกรรมการ พนักงานสาธารณสุขนั้นเป็นค าที่
เหมือนกับตามกฎหมายกระทรวงจะเป็นคนแต่งตั้งมาเอง ผมก็คิดว่าถ้า
อย่างนั้นเราใช้ค าว่าเจ้าพนักงานที่ได้รับมอบหมายจากเจ้าพนักงาน
ท้องถิ่นได้หรือไม่เขาบอกผมว่าใช้ค านี้ไม่ได้เพราะว่าในค ากฎหมายตาม 

 



๒๗ 
พ.ร.บ.สาธารณสุข ต้องใช้ค านี้ครับท่าน ต้องใช้ค าว่าพนักงาน
สาธารณสุขเท่านั้น ตรงนี้ผมเล่าบรรยากาศให้ท่านฟังส่วนเรื่องนี้
รายละเอียดผมคงจะต้องเรียนเชิญท่านผู้อ านวยการกองครับ 
 

นายเอนกศักดิ์  อังสนานิวัฒน์  ขอเชิญท่านผู้อ านวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ครับ 
ประธานสภาเทศบาล 
 
นางวริษฐา  พรรณภัทราพงษ์  ขอเรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภา ตัวนี้เจ้าพนักงานท้องถิ่นที่ 
ผู้อ านวยการกองสาธารณสุข ฯ   บัญญัติไว้ มาจากกฎหมายพระราชบัญญัติการสาธารณสุข ปี ๒๕๓๕ 

ซึ่งว่าไว้ว่าเจ้าพนักงานท้องถิ่น หมายถึง ในเขตเทศบาลก็หมายถึง
นายกเทศมนตรี ในเขตอบต. หมายถึงนายกอบต. คือเขากล่าวไว้ชัดเจน
ส่วนเจ้าพนักงานสาธารณสุข ก็ต่างชั้น หมายถึงกฎหมายตัวใหม่ของ
พ.ร.บ. สาธารณสุข ๒๕๓๕ ทีเ่พ่ิมเติมเข้ามาปี ๒๕๖๐ แต่งตั้งเพ่ิมเข้ามา
เป็นท่านปลัดเป็นโดยต าแหน่ง ผอ. กองสาธารณสุข ฯ ในเขตเทศบาล
เป็นโดยต าแหน่ง นิติกร เป็นโดยต าแหน่ง ส่วนต าแหน่งอื่นเช่น 
พยาบาลวิชาชีพ นักวิชาการสุขาภิบาล นายกเทศมนตรี สามารถ
มอบหมายให้เป็นเจ้าพนักงานสาธารณสุข ซ่ึงแต่เดิมไม่ได้คือก่อนปี 
๒๕๖๐ ไม่ได ้จะให้เรียกว่าเจ้าหน้าที่ผู้ได้รับแต่งตั้ง ซึ่งได้รับแต่งตั้ง ซ่ึง
ไม่ใช่เจ้าพนักงานสาธารณสุข แต่พอกฎหมายตัวนี้ออกให้ท่านนายก
มอบและออกค าสั่งแต่งตั้งให้เป็นเจ้าพนักงานสาธารณสุข โดยกฎหมาย
ตัวนี้รองรับอยู่เบื้องหลังเพราะฉะนั้น ตัวอย่างเช่น คุณอัจฉราภา ก็เป็น
เจ้าพนักงานสาธารณสุขได้ คุณสลินดา ก็เป็นเจ้าพนักงานสาธารณสุขได้
คุณศิโรจน์ ก็เป็นเจ้าพนักงานสาธารณสุขได้ เมื่อได้รับมอบหมายจาก
ท่านนายกเทศมนตรี ไม่ใช่ผู้ซึ่งได้รับการแต่งตั้งเหมือนเมื่อก่อน 
เมื่อก่อนใช้ค าว่าผู้ซึ่งได้รับการแต่งตั้ง กฎหมายเปลี่ยนค่ะตอนนี้ที่เป็น
โดยต าแหน่งก็คือท่านปลัด ผู้อ านวยการกอง และนิติกร ที่มาตาม
ต าแหน่งเลย ตามกฎหมายตัวใหญ่คะ ขอบคุณคะ 
 

นายปวีณวัชร์  ธ ามรงค์ปรีชาชัย  กราบเรียนท่านสภาประธานสภาที่เคารพ เห็นหรือไม่ครับ ที่ผมบอกว่า 
ประธานสภาเทศบาล   บุคลากรเรามีหรือไม่ก็ท่านไปผูกมัดตัวท่านเองเจ้าพนักงานสาธารณสุข 

หมายถึงเจ้าพนักงานซึ่งได้รับแต่งตั้งจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
สาธารณสุข แต่เมื่อสักครู่ท่านตอบว่าได้รับการมอบอ านาจ มอบหมาย
หน้าที่จากเจ้าพนักงานท้องถิ่น เห็นหรือไม่ครับ ลองอ่านดี ๆ ผมถึงบอก
ว่าที่ผมเป็นห่วง ผมไม่ได้ติดว่าท่านจะใส่ค านี้เพียงแต่ถามว่าเพราะผม
รู้อยู่แล้วว่าบุคลากรของเรามีหรือไม่ในองค์กรของเรามีหรือไม่ ผมจึง
ถามว่าบุคลากรของเราซึ่งจะไปเป็นเจ้าพนักงานสาธารณสุขนั้นมีหรือไม่ 



๒๘ 
ที่มีคุณสมบัติหมายถึงเพราะว่าท่านเอามาใส่ในข้อที่ ๔ ซึ่งเป็นค าจ ากัด
ความในเทศบัญญัติฉบับนี้ ซึ่งท่านบอกว่าเจ้าพนักงานสาธารณสุข
หมายถึง เจ้าพนักงานซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
สาธารณสุข ท่านรัดตัวท่านเอง ผมจึงถามว่าบุคลากรเรามีหรือไม่แต่เมื่อ
สักครู่ท่านตอบว่าต้องใส่ไว้ตามกฎใหญ่ แต่ในทางปฏิบัติใครก็ได้ที่ได้รับ
การมอบหมายมอบอ านาจมอบหน้าที่จากเจ้าพนักงานท้องถิ่นเห็น
หรือไม่ครับ ท่านก็ไปขัดในเทศบัญญัติของท่านเอง ผมจึงถาม ผมไม่ได้
ติดใจว่าท่านจะใส่ค าใดเพียงแต่ว่าผมเป็นห่วงว่าเมื่อประกาศใช้แล้วเรา
มีบุคลากรดังนี้หรือไม่ ซึ่งผมมองว่าไม่น่ามี ผมจึงมีความเป็นห่วงจึงได้
ถามนะครับ พอท่านตอบท่านก็บอกว่าได้รับมอบหมายจากเจ้าพนักงาน
ท้องถิ่น ซึ่งหมายถึง ท่านนายกเทศมนตรี ผมก็ไม่ได้ติดใจแต่มันจะขัดใน
เทศบัญญัติฉบับนี้หรือไม่ เพราะค าจ ากัดความของท่านไประบุไว้แบบนี้
เอง เพราะเจ้าพนักงานสาธารณสุขมีอ านาจอะไรตามเทศบัญญัติฉบับนี้
มีหน้าที่ออกไปตรวจน้ าดื่ม ออกไปสั่งให้เขาใช้หรือไม่ใช้มันมีอ านาจตาม
เทศบัญญัติฉบับนี้ ผมก็ไม่ได้ติดใจเพียงแต่ผมเป็นห่วงเพราะเนื่องจาก
ถ้าเราประกาศไปแล้วท่านก็ไปรัดตัวท่านเองขอฟังค าตอบอีกสักครั้ง
หนึ่งขอบคุณครับ 
 

นายเอนกศักดิ์  อังสนานิวัฒน์  ขอเชิญท่านผู้อ านวยการกองวิชาการและแผนงาน ครับ 
ประธานสภาเทศบาล 
 
นางสาวธนวรรณ  ศักดิษฐานนท์  เรียนท่านประธานสภาเทศบาลเมืองสีคิ้วที่เคารพ ขออนุญาตตอบ 
ผู้อ านวยการกองวิชาการ ฯ  ท่านปวีณวัชร์  ธ ามรงค์ปรีชาชัย เรื่องนิยามของค าว่าเจ้าพนักงาน

สาธารณสุขในเทศบัญญัติที่เขียนไว้ ขออนุญาตแก้ไข เจ้าพนักงาน
สาธารณสุข หมายถึง เจ้าพนักงานซึ่งได้รับการแต่งตั้งให้ปฏิบัติการตาม 
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ ตัดค าว่าจาก
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขออกไปเพื่อให้สอดคล้องกับ
กฎหมายใหม่ปี ๒๕๖๐ พ.ร.บ. การสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 

นายเอนกศักดิ์  อังสนานิวัฒน์  อภิปรายมาพอสมควรแล้วนะครับ ต่อไปขอมติรับร่างเทศบัญญัติ 
ประธานสภาเทศบาล เทศบาลเมืองสีคิ้ว เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการตู้น้ าดื่มหยอด

เหรียญ โปรดยกมือด้วยครับ 
 
นายเอนกศักดิ์  อังสนานิวัฒน์ มติเป็นเอกฉันท์ ครับ 
ประธานสภาเทศบาล 
 



๒๙ 
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติให้ความเห็นชอบรับร่างเทศบัญญัติเทศบาลเมืองสีคิ้ว 

เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการตู้น้ าดื่มหยอดเหรียญ เห็นด้วย  
จ านวน  ๑๐  เสียง  ไม่เห็นด้วย  ไม่มี  งดออกเสียง  จ านวน  ๑  
เสียง 

 
นายเอนกศักดิ์  อังสนานิวัฒน์  ผมดูแล้วคิดว่าคงจะยากท่ีเราจะพิจารณา ๓ วาระรวด เรายังมีเวลานะ 
ประธานสภาเทศบาล   ครับ เรายังมีสมัยวิสามัญในเดือนหน้าอีก ต่อไปก็จะได้มีการเลือกตั้ง 

คณะกรรมการแปรญัตติ เทศบัญญัติเทศบาลเมืองสีคิ้ว เรื่อง การ
ควบคุมการประกอบกิจการตู้น้ าหยอดเหรียญ เลือกได้ ๓ ถึง ๗ คน    
ขอเชิญเสนอครับ ขอเชิญท่านปวีณวัชร์ ฯ ครับ 

    
นายปวีณวัชร์  ธ ามรงค์ปรีชาชัย   กราบเรียนท่านประธานสภา ผมปวีณวัชร์  ธ ามรงค์ปรีชาชยั  
สมาชิกสภาเทศบาล  สมาชิกสภาเทศบาล ผมขออนุญาตใช้ระเบียบข้อ ๔๕ ขอให้พิจารณา

ร่างเทศบัญญัตินี้ ๓ วาระรวดครับ  
 
นายเอนกศักดิ์  อังสนานิวัฒน์ ขอผู้รับรองด้วยครับ ท่านเลขานับคะแนนด้วยครับ 
ประธานสภาเทศบาล 
 
นายอนุทิน  แท่นประยุทธ   ผู้รับรองท้ังหมด ๖ ท่านนะครับ ตามระเบียบข้อ ๔๕ วรรคสอง ในการ 
เลขานุการสภาเทศบาล   พิจารณา ๓ วาระรวด  ผู้บริหารท้องถิ่นหรือสมาชิกสภาเทศบาลจ านวน 

ไม่น้อยกว่า ๑ ใน ๓ ของจ านวนผู้ที่อยู่ในที่ประชุมจะเป็นผู้เสนอก็ได้
เมื่อสักครู่ ท่านสท.ปวีณวัชร ์ ธ ามรงค์ปรีชาชัย เสนอให้พิจารณา ๓ 
วาระรวดนะครับ ก็มีผู้รับรองจ านวน ๖ ท่าน เป็นไปตามข้อ ๔๕ วรรค
สองนะครับ ซึ่งไม่น้อยกว่า ๑ ใน ๓ นะครับ 
 

นายเอนกศักดิ์  อังสนานิวัฒน์  ในการการพิจารณาวาระท่ี ๒ ให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่น เป็น 
ประธานสภาเทศบาล คณะกรรมการ ขอมตทิี่ประชุมในการพิจารณา ๓ วาระรวด โปรดยกมือ

ด้วยครับ 
 
นายอนุทิน  แท่นประยุทธ   มติที่ประชุมสภาเทศบาล ให้พิจารณา ๓ วาระรวด  เห็นด้วย จ านวน   
เลขานุการสภาเทศบาล   ๘ เสียง ไม่เห็นด้วย  จ านวน  ๒  เสียง  งดออกเสียง  จ านวน  ๑  เสียง  
 
มติที่ประชุม    ที่ประชุมมีมติให้พิจารณา ๓ วาระรวด  เห็นด้วย  จ านวน  ๘  เสียง   
     ไม่เห็นด้วย  จ านวน  ๒  เสียง  งดออกเสียง  จ านวน  ๑  เสียง   
 
 



๓๐ 
นายเอนกศักดิ์  อังสนานิวัฒน์  ในการพิจารณาวาระที่ ๒ ให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นเป็นคณะกรรมการ
ประธานสภาเทศบาล   เต็มสภาครับ โดยให้ประธานที่ประชุมเป็นประธานคณะกรรมการแปร 

ญัตติ วาระท่ี ๒ นี้มีท่านใดจะแปรญัตติหรือไม่ครับ ขอเชิญท่าน  
ชวณฐ ฯ ครับ  

 
นายชวณฐ คณาติยานนท์   ผมขออนุญาตกลับมาเรื่องเดิมครับ ผมขออนุญาตแปรญัตติ ใน (๓)  
สมาชิกสภาเทศบาล   เกี่ยวกับหลักเกณฑ์คุณลักษณะของตู้น้ าค าว่าหัวจ่ายน้ าและส่วนที่สัมผัส 

น้ าต้องท าจากวัสดุที่ใช้กับอาหารเท่านั้น ขออนุญาตเปลี่ยนแปลงเป็น 
หัวจ่ายน้ าและส่วนที่สัมผัสน้ า ต้องท าจากวัสดุที่ใช้กับอาหารหรือวัสดุ
ชั้นคุณภาพหัวจ่ายน้ าและส่วนที่สัมผัสน้ าต้องท าจากวัสดุที่ใช้กับอาหาร 
หรือวัสดุชั้นคุณภาพที่ใช้กับน้ าได้ หรือถ้าเป็นท่อพีวีซีแข็ง ต้องเป็นท่อ 
พีวีซีแข็งส าหรับใช้กับน้ าดื่มตาม ม.อ.ก.๑๗ และเป็นวัสดุที่ไม่มีความ
เสี่ยงที่จะมีสารที่มีผลกระทบต่อสุขภาพไหลออกมากับน้ ากรองการ
ทดสอบให้ท าการตรวจพินิจและตรวจสอบ ตามใบรับรอง ขอเพ่ิม 
ข้อความตรงนี้ครับ และต่อด้วยค าว่าและหัวจ่ายน้ า ต้องสูงกว่าจากพ้ืน
ไม่น้อยกว่า ๖๐ เซนติเมตร คือตรงนี้ที่ผมขอเพ่ิมเติมมันก็จะผ่อนคลาย
เกี่ยวกับเรื่องที่เราวิพากษ์วิจารณ์เกี่ยวกับ Food Grade เข้าไป 
เพียงแต่เติมค าว่าหรือวัสดุชั้นคุณภาพที่สามารถใช้กับน้ าได้หรือถ้าเป็น
ท่อพีวีซีแข็ง ต้องเป็นท่อพีวีซีแข็งส าหรับใช้กับน้ าดื่มตาม ม.อ.ก.๑๗ ซ่ึง
มันก็ตรงกับท่ีท่านปวีณวัชร ์ฯ ได้พูดเอาไว้ว่า ถ้าเป็นพีวีซีจะมีเกรด 
ส าหรับใช้กับน้ าดื่ม ผมขอเสนอข้อความตรงนี้ แค่ตัดค าว่าเท่านั้นออก 
ผมขอเสนอว่าหัวจ่ายน้ าและส่วนที่สัมผัสน้ าต้องท าจากวัสดุที่ใช้กับ
อาหาร ตั้งใจฟังนะครับหรือวัสดุชั้นคุณภาพท่ีสามารถใช้กับน้ าได้หรือ
ถ้าเป็นท่อพีวีซีแข็งต้องเป็นท่อพีวีซีแข็งส าหรับใช้กับน้ าดื่มตาม ม.อ.ก.
๑๗ และเป็นวัสดุที่ไม่มีความเสี่ยงที่จะมีสารที่มีผลกระทบต่อสุขภาพ
ละลายออกมากับน้ ากรอง การทดสอบให้ท าโดยการตรวจพินิจและ
ตรวจสอบตามใบรับรอง เพียงเพ่ิมข้อความพวกนี้เข้าไปและหัวจ่ายน้ า
ต้องสูงกว่าพ้ืนไม่น้อยกว่า ๖๐ เซนติเมตร ก็คงตามเดิม ถ้าเพ่ิมข้อความ
ตรงนี้เข้าไปมันก็จะปลดล๊อกข้อความตรงนั้น ตัดค าว่าเท่านั้น ออกไป
แล้วก็เติมข้อความที่ผมเสนอเข้ามา ผมคาดว่าน่าจะใช้งานได้ และตรง
ตามสัตถุประสงค์จริง ๆ แล้วคุณภาพมันอยู่ที่น้ าที่ออกมากับหัวจ่าย 
สุดท้ายแล้วมันก็ข้ึนอยู่กับหลักเกณฑ์ เกี่ยวกับการควบคุมนี่แหล่ะครับ 
พวกผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ มันก็เป็นเพียงข้อความเพ่ือป้องกันพวกสารก่อ
มะเร็ง สารอะไรต่าง ๆ ที่มันจะออกมาแต่สุดท้ายแล้วมันจะอยู่ที่ตรงค า
ว่าหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการควบคุมคุณภาพมาตราฐานน้ าบริโภคในหัวข้อ
ต่อมา ใน (๑) ส่งน้ าไปตรวจที่ห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ (๒)  



๓๑ 
ทางด้านแบคทีเรียอย่างง่ายในภาคสนาม อย่างน้อย ๑ ครั้งต่อเดือน 
สุดท้ายแล้วมันอยู่ที่คุณภาพของอาหารก็คือคุณภาพของน้ าเพียงแต่ว่า
ผมขอแปรญัตติว่า ให้เติมข้อความตรงที่ผมเสนอเข้าไปแล้วนะครับ ตรง
หัวข้อนี้ขออนุญาตอีกครั้งหนึ่งนะครับ ใน (๓) ขอเพ่ิมเติมค าว่าหัวจ่าย
น้ าและส่วนที่สัมผัสน้ าต้องท าจากวัสดุที่ใช้กับอาหารและตัดค าว่า
เท่านั้นออกนะครับและเพ่ิมเติมค าว่าหรือวัสดุชั้นคุณภาพที่สามารถใช้
กับน้ าได้ หรือถ้าเป็นท่อพีวีซีแข็งต้องเป็นท่อพีวีซีแข็งส าหรับใช้กับน้ า
ดื่มตาม ม.อ.ก.๑๗ และเป็นวัสดุที่ไม่มีความเสี่ยงที่จะมีสารที่มี
ผลกระทบต่อสุขภาพละลายออกมากับน้ ากรองการทดสอบให้ท าโดย 
การตรวจพินิจและตรวจสอบตามใบรับรองแค่นี้แหล่ะครับตรงนี้จะปลด
ล็อคหมดทุกอย่างเลย และส่วนข้อที่ ๑ นะครับส่วนในค าถามต่อไปจะ
เป็นค าถาม 
 

นายเอนกศักดิ์  อังสนานิวัฒน์  ท่านชวณฐ ฯ  ครับ ตอนนี้จะมีใครแปรญัตติข้อนี้กับท่านชวณฐ ฯ
ประธานสภาเทศบาล   หรือไม่ครับ แปรทีละข้อนะครับ 
 
นายชวณฐ  คณาติยานนท์  ขออนุญาตนะครับ ตัดแค่ค าว่าเท่านั้นออกครับ และเพ่ิมเติมข้อความที่
สมาชิกสภาเทศบาล   ผมได้กล่าวไปนะครับว่าเป็นวัสดุชั้นคุณภาพ ที่สามารถใช้กับน้ าได้ 
 
นายเอนกศักดิ์  อังสนานิวัฒน์  เข้าใจครับ แต่ในตอนนี้มีใครแปรข้อนี้อีกหรือไม่ครับ ถ้าหากไม่มีนะ
ประธานสภาเทศบาล   ครับ ผมจะขอมติว่าใครเห็นด้วยกับท่านชวณฐ ฯ  ครับ คือ (๓) จะให้ 

เลือกเห็นด้วยกับท่านชวณฐ ฯ หรือเห็นด้วยตามร่างเดิมนะครับ 
พิจารณาทีละข้อนะครับ ขอผู้รับรอง ๒ ท่านครับ  
  

ผู้รับรอง      ผู้รับรองได้แก่  นายปวีณวัชร์  ธ ามรงค์ปรีชาชัย นายมิตรภาพ        
เจียมจันทร์   

 
นายเอนกศักดิ์  อังสนานิวัฒน์  ขอเชิญท่าน ชวณฐ ฯ ครับ 
ประธานสภาเทศบาล 
 
นายชวณฐ  คณาติยานนท์  กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาล กระผมนายชวณฐ คณติยานนท์
สมาชิกสภาเทศบาล   สมาชิกสภาเทศบาล อีกข้อหนึ่งครับ อันนี้ขอสงวนเอาไว้ก่อนเกี่ยวกับ 

หน้า ๖ ครับอัตราค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตและค่าต่อ
ใบอนุญาตครับ ประกอบกิจการตู้น้ าหยอดเหรียญประเภทกิจการ 
ประกอบกิจการตู้น้ าดื่มหยอดเหรียญตู้ละอัตราค่าธรรมเนียมต่อปี  
๓๐๐  บาท ในส่วนนี้คิดยังอย่างไรครับ เพราะว่าในตู้น้ าดื่มที่ผม 



๓๒ 
อภิปรายเอาไว้ก็คือบางตู้ก็ ๑๕๐ ลิตรบางตู้ก็ ๒๐๐ ลิตร หรือว่าต่อไป
เป็นแบบเครื่องใหญ่ ๆ เอามาวางเลยก็ ๓๐๐ บาทเหมือนกันหรือเปล่า
หรอืว่าจะปรับลดลงเหลือแค่ทุกตู้ ๑๐๐ บาท หมดหรือยังไงครับ 

 
นายเอนกศักดิ์  อังสนานิวัฒน์  ครับ ส าหรับข้อที่ ๒ นะครับ  ขอผู้รับรองด้วยครับ  
ประธานสภาเทศบาล 
  
ผู้รับรอง     ผู้รับรองได้แก่ นายภาสพร  ทับทัน  นายปวีณวัชร์  ธ ามรงค์ปรีชาชัย 
 
นายเอนกศักดิ์  อังสนานิวัฒน์  มีข้ออ่ืนอีกหรือไม่ครับ ขอเชิญท่านปวีณวัชร์ ฯ ครับ 
ประธานสภาเทศบาล 
 
นายปวีณวัชร์  ธ ามรงค์ปรีชาชัย   กราบเรียนท่านประธานสภา ผมปวีณวัชร์  ธ ามรงค์ปรีชาชยั  
สมาชิกสภาเทศบาล   สมาชิกสภาเทศบาล ขอเสนอค าแปรญัตติในข้อที่ ๔ ในเทศบัญญัติ  

ในถ้อยค าว่า “เจ้าพนักงานสาธารณสุข” หมายถึงเจ้าพนักงานซึ่งแต่งตั้ง
จากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขให้ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ
การสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ จะขออนุญาตแปรญัตติในขอนี้ครับ  

 
นายเอนกศักดิ์  อังสนานิวัฒน์  ขอผู้รับรอง ๒ ท่าน ครับ 
ประธานสภาเทศบาล 
  
ผู้รับรอง     ผู้รับรองได้แก่ นายชวณฐ  คณาติยานนท์  นายบุญชู  ชมภูแก้ว 
   
นายเอนกศักดิ์  อังสนานิวัฒน์  จะมีสมาชิกสภาแปรญัตติอีกหรือไม่ครับ ถ้าหากไม่มี จะเริ่มพิจารณา 
ประธานสภาเทศบาล เป็นรายข้อ คือข้อที่ ๔ ขอให้ทางฝ่ายบริหารชี้แจง หรือเจ้าหน้าที่จะ

ชี้แจง หรือจะยืนตามร่างเดิมครับ 
 
นายปวีณวัชร์  ธ ามรงค์ปรีชาชัย   กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ กระผมนายปวีณวัชร์   
สมาชิกสภาเทศบาล   ธ ามรงค์ปรีชาชัย สมาชิกสภาเทศบาล ในฐานะผู้เสนอค าแปรญัตติในข้อ 

ที่ ๔ ในเทศบัญญัติ ในค าจ ากัดความของว่า “เจ้าพนักงานสาธารณสุข” 
หมายถึง เจ้าพนักงานซึ่งแต่งตั้งจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
สาธารณสุข ให้ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕  
ผมต้องการแปรข้อนี้เนื่องจากว่า บุคลากรในองค์กรของเราก็คือ
เทศบาลเมืองสีคิ้ว ไม่มีเจ้าพนักงานซึ่งมีคุณสมบัติตรงตามหัวข้อนี้ครับ
จึงอยากจะให้ทางฝ่ายบริหารหรือเจ้าหน้าที่ได้เข้ามาตอบครับว่าถ้าผม 

 



๓๓ 
จะเสนอด้วยการตัดค าว่าแต่งตั้งจากรัฐมนตรีว่าการสาธารณสุข ท าได้
หรือไม่ครับ ขอบคุณครับ 

 
นายเอนกศักดิ์  อังสนานิวัฒน์  ขอเชิญท่านรองคเชนทร์ ฯ ครับ 
ประธานสภาเทศบาล 
 
นายคเชนทร์  สร้อยจ าปี   เรียนท่านอย่างนี้นะครับ โดยบรรยากาศของการแปรญัตติ คือท่าน 
รองนายเทศมนตรี   สมาชิกทุกคน ท่านมีเหตุผล ท่านจะอภิปรายในประเด็นนี้อย่างไร  

ความจริงแล้วเรื่องนี้มันเป็นเรื่องเหตุเรื่องผลท่านมีความคิดเห็นว่าควร
จะแปรญัตติตัดข้อความอย่างนี้ไปท่านมีเหตุผลอย่างไรนะครับผมก็จะ
ได้อธิบายความว่าสมควรจะตัดหรือไม ่หรือว่าจะเห็นกันอย่างไร  
 

นายเอนกศักดิ์  อังสนานิวัฒน์  ขอเชิญท่านปวีณวัชร์ ฯ ครับ 
ประธานสภาเทศบาล 
 
นายปวีณวัชร์  ธ ามรงค์ปรีชาชัย   กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ คืออย่างนี้ครับตอนนี้เรา 
สมาชิกสภาเทศบาล   ก าลังประชุมกันในวาระที่ ๒ ในการแปรญัตติ ซึ่งเมื่อสักครู่ท่านประธาน 

ก็ได้ถามว่ามีสมาชิกท่านใดจะเสนอค าแปรญัตติหรือไม่ ซึ่งหนึ่งในนั้นก็มี
ผมยื่นเสนอค าแปรญัตติ หลังจากนั้นก็ไม่มีสมาชิกท่านใดยื่นนะครับ
ดังนั้นแล้วเมื่อท่านประธานสภาบอกว่าให้พิจารณาเป็นรายข้อ เริ่มข้อที่
ผมเสนอค าแปรญัตติก่อนก็มีผมคนเดียวครับที่จะยื่นขอแปรญัตติ
หลังจากยื่นค าแปรญัตติแล้วก็เป็นหน้าที่ของฝ่ายบริหารและเจ้าหน้าที่
ผู้เกี่ยวข้องทีจ่ะมาตอบผมว่าควรตัดหรือไม่ควรตัด ถ้าท่านเห็นควรว่า
ตัดก็ตัดตามผม แล้วท่านประธานก็จะขอมติเพ่ือนสมาชิกว่าเห็นชอบ
ตามท่ีผมได้แปรญัตติหรือไม่ เป็นอย่างนั้นนะครับ คือในการประชุมนี้มี
เพียงผมยื่นเสนอขอค าแปรญัตติ ซ่ึงหมายความว่าผู้ที่จะอธิบายได้ก็คือผู้
ที่เสนอค าแปรญัตติท่านเดียวครับสมาชิกท่านอ่ืนไม่ได้ยื่นก็ไม่ได้
อภิปรายในวาระนี้แล้วครับเป็นอย่างนั้นครับ 

 
นายคเชนทร์  สร้อยจ าปี   คือที่จริงแล้วผมก็ไม่คิดว่าจะต้องลุกมาท้วงติงกันในข้อกฎหมายอย่างไร 
รองนายกเทศมนตรี ครับ แต่จะเรียนท่านว่าอย่างนี้นะครับว่ามันเหมือนกับคณะกรรมการ

แปรญัตติถ้าหากว่าเป็นวาระที่ท่านได้รับการแต่งตั้ง เหมือน
คณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติ ท่านก็ได้รับเลือกตั้งไปแล้วจาก
ที่ประชุมก็เลือกให้ท่านเป็นคณะกรรมการแปรญัตติ พอท่านเป็น
คณะกรรมการแปรญัตติแล้วก็เลือกท่านไป และมีคนไปยื่นค าแปรญัตติ 
และหลังจากนั้นคณะกรรมการก็จะได้พิจารณากัน และการแปรญัตติ 



๓๔ 
ครั้งนี้ คณะกรรมการสภาเป็นคณะกรรมการแปรญัตติทั้งสภาปกติใน
ครั้งนี้  ผมเลยเรียนว่าคณะกรรมการท่านอ่ืน ท่านมีความคิดเห็น
อย่างไรในเรื่องนี้ ถ้าหากว่าท่านไม่มี ผมก็ตอบได้เลยอย่างนั้น  ผมเข้าใจ
ว่าข้อบังคับเป็นอย่างนั้นนะครับ ก็เรียนแบบนี้แต่ว่าไม่ได้โต้แย้งให้มัน
เกิดประเด็นอะไรหรอกครับ แต่ถ้าเกิดไม่มีท่านอ่ืนนั้น เดี๋ยวผมตอบก็ได้  
อย่างนั้นเป็นอันว่าถ้าไม่มีผมตอบเลย ท่านประธานครับ กราบเรียนท่าน
นายกครับ ส าหรับข้อที่ท่านสมาชิกได้ท้วงเสนอค าแปรญัตติว่าให้ตัดค า
ว่า ในข้อที่ ๔ ในเรื่องเก่ียวกับ ค าว่า “เจ้าพนักงานสาธารณสุข” 
หมายถึง เจ้าพนักงานซึ่งแต่งตั้งจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
สาธารณสุขให้ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕  
ท่านให้ตัดค าว่า ซึ่งแต่งตั้งจากรัฐมนตรีว่าการ ฯ ออกไปอย่างนั้น ใช่
หรือไม่ครับ ที่ท่านแปรญัตติคือให้ตัดค านี้ออกไปใช่หรือไม่ครับ เรียนว่า
น่าจะไม่เป็นอะไร ถ้าหากว่าท่านสมาชิกให้ตัดค านี้ออกไปแล้ว มันก็จะ
เหลือความหมายค าว่า“เจ้าพนักงานสาธารณสุข” หมายถึงเจ้าพนักงาน
ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕  อย่างนั้นใช่หรือไม่
ครับ 

 
นายปวีณวัชร์  ธ ามรงค์ปรีชาชัย   อย่างนี้ครับ เมื่อสักครู่ผมได้เรียนสอบถามไปแบบนี้ว่าเมื่อมีถ้อยค าแบบ 
สมาชิกสภาเทศบาล   นี้บุคลากรเราไม่มีจะตัดจะเพ่ิมก็อยู่ทีท่่านจะพิจารณา เพียงแต่ว่าผมติง 

ว่าถ้อยค าแบบนี้บุคลากรของเราไม่มีซึ่งเมื่อสักครู่ก็มีการพูดว่าเจ้า
พนักงานสาธารณสุขหมายถึงผู้ที่ได้รับมอบหมาย มอบอ านาจจากเจ้า
พนักงานท้องถิ่น พอเราย้อนขึ้นไปเจ้าพนักงานท้องถิ่นคือใครครับ
หมายถึงนายกเทศมนตรีเห็นหรือไม่ครับ เพราะฉะนั้นก็ต้องอยู่ที่ท่าน
ตอบผม เพราะผมบอกว่าได้รับการแต่งตั้งจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวง 
สาธารณสุข ซึ่งมันไม่สอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติซึ่งท่านได้วางเอาไว้
ดังนั้นแล้วผมก็เลยบอกว่าถ้ามันมีถ้อยค านี้ผมว่ามันจะรัดการปฏิบัติงาน
ขององค์กรเราเองถ้าจะปฏิบัติตามเทศบัญญัตินี้ คือเจ้าพนักงานได้รับ
มอบอ านาจจากนายกเทศมนตรีเพราะฉะนั้นค าว่าแต่งตั้งจาก
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข มันก็ไม่ถูก ก็ไม่น่าใช่ แต่ถ้าท่าน
ยืนยันท่านก็ยังคงไว้แต่ถ้าท่านคิดว่าหลักการปฏิบัติเจ้าพนักงาน
สาธารณสุขจะต้องได้รับมอบอ านาจจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นก็คือท่าน
นายกท่านก็มาปรับค านี้ก็ได้ครับซึ่งผมก็รอดูว่าการปรับนี้มันสอดคล้อง
กันระหว่างสิ่งที่ผมแปรกับท่านตอบ เมื่อมันสอดคล้องกันให้มันเข้ากับ
การปฏิบัติจริง เจ้าพนักงานสาธารณสุข สามารถมีอ านาจเต็ม สามารถ
ปฏิบัติในเทศบัญญัตินี้ จะแก้ถ้อยค าใด ๆ ก็แล้วแต่ท่านครับ ให้สามารถ
ปฏิบัติงานได้ คือไม่ใช่ว่าตัดออก แล้วไม่มีต่อ คือจะแต่ง จะเติม จะเพ่ิม 



๓๕ 
อะไรก็แจ้งผม เมื่อสักครู่ตอนวาระ ๑ ท่าน ผอ. กองสาธารณสุขฯ ก็ได้
บอกวิธีการปฏิบัติของเจ้าพนักงานสาธารณสุข ซึ่งก็เห็นภาพและค าว่า
เจ้าพนักงานสาธารณสุขต้องได้รับมอบอ านาจ มอบหน้าที่จากเจ้า
พนักงานท้องถิ่น เพราะฉะนั้นเจ้าพนักงานสาธารณสุข ในภายใต้เทศ
บัญญัตินี้ที่เราจะแก้กันใหม่ ต้องหมายถึงใครครับ เจ้าพนักงานซึ่งได้รับ
มอบอ านาจ มอบหน้าที่จากเจ้าพนักงานท้องถิ่น ภายใต้พระราชบัญญัติ
สาธารณสุขฯ  ก็ลองดูนะครับว่าสุดท้ายแล้วถ้อยค ามันจะตกผลึกที่
ตรงไหน ผมรับได้หรือไม่ เมื่อผมแปรข้อนี้ ถ้าท่านเห็นด้วยกับผม เราก็
มาถามสมาชิกกันว่าเห็นด้วยตามถ้อยค านี้หรือไม่ ขอบคุณครับ 
 

นายเอนกศักดิ์   อังสนานิวัฒน์  ขอเชิญท่านผู้อ านวยการกองวิชาการและแผนงาน ครับ 
ประธานสภาเทศบาล 
 
นางสาวธนวรรณ  ศักดิ์ดิษฐานนท์  เรียนท่านประธานสภาเทศบาล ขออนุญาตตอบท่านสท.ปวีณวัชร์ ฯ  
ผู้อ านวยการกองวิชาการ ฯ  ในหน้า ๒ เรื่องของนิยามของค าว่า“เจ้าพนักงานสาธารณสุข”ท่านขอ 

แปรญัตติตัดค าว่าซ่ึงแต่งต้ังจากรัฐมนตรวีา่การกระทรวงสาธารณสุข 
ออก ตรงนี้ก็คือจะอธิบายถ้อยค าเต็ม ๆ ว่านิยามตรงนี้ เขียนว่าอย่างไร
นิยามค าว่า เจ้าพนักงานสาธารณสุข หมายถึง เจ้าพนักงานซ่ึงไดร้ับ
แต่งตั้งให้ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข ๒๕๓๕  และ 
แก้ไขเพ่ิมเติม  เป็นนิยามตามกฎหมายใหม่ตาม พ.ร.บ. สาธารณสุข
ฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๖๐ แต่เวลาเขียนกฎหมาย จะมาบอกว่าเพ่ิมเติม 
ฉบับที่เท่าไหร่ เพราะว่าจะเปิดกว้างไว้ถ้าหากมีกฎหมายใหม่ออกมา
ใหม่เรื่อย ๆ ในส่วนนี้ก็ว่าไปตามนี้เลย และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม ตัดค าว่า   
ซ่ึงแต่งตั้งจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขออก นอกนั้น
เหมือนเดิมแต่เพ่ิมเติมหลังปี พ.ศ. ๒๕๓๕ ว่าและท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมก็
เหมือนที่ท่าน สท. ได้เสนอญัตติไปแล้ว แต่เพ่ิมเติมเข้าไปว่าและท่ีแก้ไข
เพ่ิมเติม ค่ะ 
 

นายเอนกศักดิ์  อังสนานิวัฒน์  ขอเชิญท่าน ปวีณวัชร์ ฯ ครับ 
ประธานสภาเทศบาล 
 
นายปวีณวัชร์  ธ ามรงค์ปรีชาชัย   อย่างนี้ครับ เมื่อสักครู่ผมได้เรียนสอบถามไปแบบนี้ว่าเมื่อมีถ้อยค าแบบ 
สมาชิกสภาเทศบาล   สรุปความว่าเจ้าพนักงานสาธารณสุข หมายถึง เจ้าพนักงานซึ่งปฏิบัติ 

หน้าที่ภายใต้ใช่หรือไม่ครับ เมื่อสักครู่นี้ผมฟังจากวิธีการท างานนะครับ
ว่า เจ้าพนักงานสาธารณสุขจะปฏิบัติตามที่เจ้าพนักงานท้องถิ่น
มอบหมาย ต้องมีหรือไมค่รับ หรือเจ้าพนักงานสาธารณสุขจะปฏิบัติ 



๓๖ 
ภายใต้พระราชบัญญัติการสาธารณสุขไปเลยครับ คือสามารถท าได้เลย
ใช่หรือไม่ครับ ไม่ต้องได้รับมอบหมายหน้าที่จากเจ้าพนักงานท้องถิ่น  
พอถึงเวลาก็ออกปฏิบัติได้เลยอย่างนี้ใช่หรือไม่ครับ ลองดูนะครับว่ามัน
จ าเป็นจะต้องมีหรือไม่ เจ้าพนักงานซึ่งได้รับมอบหมายอ านาจหน้าที่ 
หรือถ้ามันรัดตัวเองไปบางครั้งไม่ต้องรอ มันเป็นหน้าที่อยู่แล้ว อย่างนี้
หรือเปล่าครับ ถ้าไม่มีก็ไม่เป็นไร ผมดูว่าให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานง่าย
ภายใต้เทศบัญญัติฉบับนี้ ให้มันคล่องตัว ผมเลยลองถามดูนะครับ ไม่ได้
จะมาโต้แย้ง เอาค าตรงนี้ให้จบเพื่อเวลาปฏิบัติจะได้ง่าย ถ้าสมมุติว่าไม่
ต้องรับมอบหน้าที่ก็แสดงว่ารู้หน้าที่ แล้วเมื่อถึงวันนี้ก็ออกไปตรวจไม่
ต้องรอรับมอบหมายก็ได้ ลองตอบดูและลองตกผลึกดูนะครับ ขอบคุณ
ครับ 

 
นายเอนกศักดิ์  อังสนานิวัฒน์  ขอเชิญท่าน ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ครับ 
ประธานสภาเทศบาล 
 
นางวริษฐา  พรรณภัทราพงษ์  กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาล ท่านสมาชิกสภาเทศบาล และ 
ผู้อ านวยการกองสาธารณสุข ฯ   ผู้บริหารต้องเข้าใจอย่างนี้คะ เจ้าพนักงานสาธารณสุขมี ๒ ส่วน คือส่วน 

แรก เป็นโดยต าแหน่งก็คือได้รับการแต่งตั้งจากรัฐมนตรีกระทรวง
สาธารณสุข ซึ่งเขาพูดออกมาชัดเจนในส่วนของเทศบาลตอนนี้มีอยู่ ๓ 
ท่าน คือ ๑ ท่านปลัดเทศบาล ๒ ผอ. กองสาธารณสุขฯ ๓. นิติกร ซ่ึง
ส่วนนี้เป็นโดยต าแหน่ง ท่านนายกไม่ต้องมอบที่เหลือไม่ตรงตาม
คุณสมบัตินี้ เขาบอกให้แต่งตั้งได้โดยนายกเทศมนตรีมอบก็คือมี
พยาบาลวิชาชีพ นักวิชาการสุขาภิบาล กลุ่มนี้ถ้าจะท าในหน้าที่นี้ต้องให้
นายกเทศมนตรีมอบไปท า ท าด้วยตัวเองไม่ได้ แต่ ผอ.กองสาธารณสุขฯ  
ปลัด นิติกร ถ้าเจอเหตุการณ์ก็สามารถท า และสามารถมารายงานท่าน
นายก คือสามารถท าโดยหน้าที่ของตัวเองได้เพราะถูกแต่งตั้งมาแล้ว
จากส่วนบน ค าพูดที่จะเขียนในวรรคนี้จะเขียนยังไงให้มันครอบคลุม  
ทั้งสองกลุ่ม จะเขียนอย่างนี้ได้หรือไม่ ถ้าเขียนว่า“เจ้าพนักงาน
สาธารณสุข” หมายถึงเจ้าพนักงานปฏิบัติการตามตามพระราชบัญญัติ
การสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม อย่างนี้ได้หรือไม่คะ
เพราะมันจะได้หมายถึงคนสองกลุ่ม 
 

นายปวีณวัชร์  ธ ามรงค์ปรีชาชัย  เมื่อสักครู่ก็จะตรงนี้ครับท่าน ผอ. พอดีท่านมาบอกว่ามันมี ๒ กลุ่มผมก็ 
สมาชิกสภาเทศบาล   ก าลังนั่งฟังคือจริง ๆ แล้วผมแคถ่ามเฉย ๆ นะครับ ไม่ได้ติงไม่ได้อะไร  

จะถามว่าถ้าเจ้าพนักงานปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข
พ.ศ. ๒๕๓๕ และแก้ไขเพ่ิมเติม อันนี้มันครอบคลุมหรือไม ่ถ้าหาก



ครอบคลุมและปฏิบัติง่ายก็ท า เพียงแต่ว่าเมื่อซักครู่ท่านพูดมา บอกว่า
โดยต าแหน่ง คือ ปลัดเทศบาล ผอ.กองสาธารณสุข และนิติกร ได้รับ
การแต่งตั้งจากรัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุข ผมก็ไม่ได้ว่าอะไรนะถ้า
จะมีนึกออกหรือไม่ครับ แต่เมื่อสักครู่ผมฟังว่าไม่มี ผมก็เลยถามว่า
บุคลากรมหีรือไม่เท่านั้นเองครับ คือถ้าบุคลากรมี ผมก็ไม่ได้ติดใจที่จะ
แปร ก็จะคงข้อความนี้ไว้ก็ได้เพียงแต่ผมเกรงว่าพอบัญญัติค านี้แล้ว 
แล้วมันไมม่ีจะท ายังไงครับ ผมก็เลยลองขอแปรซึ่งตอนแรกผมฟังว่า 
อย่างนั้นไม่มีแต่ว่าตอนนี้ท่านบอกว่ามี ๒ กลุ่มแต่คราวนี้ผมถามว่าเจ้า
พนักงานสาธารณสุข หมายถึง เจ้าพนักงานปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ
การสาธารณสุข พ. ศ. ๒๕๓๕ และแก้ไขเพ่ิมเติมใช้ถ้อยค าแบบนี้ถ้าจบ
แบบนี้มันจะครอบคลุมหรือไม่ แล้วท่านท างานได้หรือไม่ ภายใต้ทีเ่ทศ
บัญญัตินี้ครับแค่นั้นเอง คือผมต้องการความคล่องตัวแต่ว่าความ
คล่องตัวต้องอยู่ภายใต้ความถูกต้องด้วยนะครับ ว่าเจ้าหน้าที่สามารถ
ออกไปปฏิบัติหน้าที่ได้ตามอ านาจหน้าที่แค่นั้นเองครับ ไม่มีอะไร ก็
ไม่ได้ติดใจจะมีหรือไม่มีลองมาถามดูให้มันตกผลึกเพ่ือให้เทศบัญญัติ
ฉบับนี้ประกาศแล้วท างานได้ ขอบคุณครับ 
 

นายเอนกศักดิ์  อังสนานิวัฒน์  คือเหมือนเดิมแต่เพ่ิม และแก้ไขเพ่ิมเติม หรือเปล่า ผมเข้าใจถูกนะครับ
ประธานสภาเทศบาล   ท่านเลขานุการสภา 
 
นายอนุทิน  แท่นประยุทธ   ตามท่ีท่านปวีณวัชร์  ธ ามรงค์ปรีชาชัย ได้ขอแปรญัตติในข้อที่ ๔ ในค า 
เลขานุการสภาเทศบาล นิยามของค าว่า“เจ้าพนักงานสาธารณสุข”เดิม“เจ้าพนักงาน

สาธารณสุข” หมายถึง เจ้าพนักงานซึ่งแต่งตั้งจากรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงสาธารณสุขให้ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 
๒๕๓๕ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมอย่างนี้ใช่หรือไม่ครับ  

 
นายเอนกศักดิ์  อังสนานิวัฒน์  ท่าน เลขานุการสภา พูดถูกต้องแล้วครับ คราวนี้ผมขอมติว่าจะยืนยัน 
ประธานสภาเทศบาล   ตามร่างเดิมหรือไม่ครับขอความเห็นชอบ โปรดยกมือด้วยครับ 
 
นายเอนกศักดิ์  อังสนานิวัฒน์  มติเป็นเอกฉันท์ครับ 
ประธานสภาเทศบาล 
 
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติให้ใช้ข้อความว่า “เจ้าพนักงานสาธารณสุข” หมายถึง    

เจ้าพนักงานซึ่งแต่งตั้งจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขให้
ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ และท่ีแก้ไข
เพิ่มเติม เห็นด้วย จ านวน  ๑๑  เสียง  ไม่เห็นด้วย ไม่มี  

 



๓๘ 
นำยเอนกศักดิ์  อังสนำนิวัฒน์  ต่อไปเป็นหน้ำที่ 3 (3) ขอเชิญท่ำนชวณฐ ฯ ครับ 
ประธำนสภำเทศบำล 
 
นำยชวณฐ  คณำติยำนนท์  ขออนุญำตชี้แจงเพ่ือนสมำชิก ชี้แจงท่ำนคณะกรรมกำรทุกท่ำนครับ ใน 
สมำชิกสภำเทศบำล  ส่วนที่ผมมีควำมกังวลมันก็เป็นเรื่องท่ีเกิดข้ึนจริงกับสภำพของเทศบำล 

เรำทั้งผู้ขำยและผู้ซื้อผู้ซื้อคือผู้บริโภคให้เกิดควำมชัดเจนที่ได้บริโภคน้ ำ
ที่สะอำดและถูกต้อง ที่ผมขอให้เสนอตัดค ำว่ำเท่ำนั้นและเพ่ิมเติมทิ้ง ให้
เกิดควำมยืดหยุ่นด้วยเพรำะว่ำถ้ำเกิดมำตรงนี้ก็ใช้ตำมเดิมก็จะมีปัญหำ
เกิดข้ึนแน่แน่แม้ว่ำที่อ่ืน ผมไปดูเทศบัญญัติของที่อ่ืนมำแล้วกับของเรำ
และสระบุรีอันนี้คือสีคิ้วบ้ำนเรำนะครับ เรำสำมำรถปรับแบบดีไซน์ได้
ว่ำเรำควรที่จะท ำ ผมจึงขอเสนอตัดค ำว่ำเท่ำนั้นตรงหลังค ำว่ำอำหำรทิ้ง
นะครับและเพ่ิมเติมใช้ค ำว่ำหรือวัสดุชั้นคุณภำพท่ีสำมำรถใช้กับน้ ำได้
แล้วก็หรือถ้ำเป็นท่อพีวีซีแข็งต้องเป็นท่อพีวีซีแข็งส ำหรับใช้กับน้ ำดื่ม
ตำม มอก.17 และเป็นวัสดุที่ไม่มีควำมเสี่ยงที่จะมีสำรที่มีผลกระทบต่อ
สุขภำพละลำยออกมำกับน้ ำกรอง กำรทดสอบให้ท ำกำรทดสอบด้วย
กำรพินิจและกำรตรวจสอบตำมใบรับรองเพ่ิมเติมประโยคพวกนี้เท่ำนี้
ครับมันก็จะกำรปฏิบัติงำนกำรตรวจสอบมันก็จะเกิดผลที่ชัดเจนและก็
สำมำรถใช้งำนได้จริงขึ้นจึงขอเรียนกับท่ำนท่ำนกรรมกำรทุกท่ำนท่ำน
สมำชิกทุกท่ำนว่ำเพียงเพ่ิมเติมข้อควำมนี้ วรรคนี้เข้ำไปก็จะเป็นเรื่องที่ดี 
ก็ก็ขอชี้แจงกับท่ำนประธำนขอบคุณครับ 

 
นำยเอนกศักดิ์  อังสนำนิวัฒน์   มีท่ำนใดจะแสดงควำมคิดเห็นไหมครับ ไม่มีนะครับ มติก็คือว่ำจะ 
ประธำนสภำเทศบำล  ตำมท่ำนชวณฐ ฯ  หรือจะยืนยันตำมร่ำงเดิมครับ ฟังดีดีนะครับเดี๋ยวจะ

สับสน คือตอนนี้มีร่ำงเดิม และท่ำนชวณฐ ฯ เสนอใหม่อันนี้ใครเห็นด้วย 
เท่ำนี้ก็เอำง่ำยๆ ครับตำมท่ำน ชวณฐ ฯ ใครเห็นควรแก้ก็ยกมือ ใคร
เห็นตำมร่ำงเดิมก็ไม่ยกมือ ก็งดออกเสียงก็ได้นะครับ ให้ท่ำนเลขำพูดอีก
ที่นะครับเพ่ือให้สมำชิก อ่ำนข้อควำมก่อนนะครับ ให้สมำชิกคิดดีดีก่อน
นะครับ ข้อควำมจะได้ถูกต้องครับ เชิญท่ำนเลขำ ฯ ครับ 

 
นำยอนุทิน  แท่นประยุทธ  ส ำหรับร่ำงค ำแปลญัติที่ท่ำนชวณฐ คณำติยำนนท์ ได้เสนอต่อท่ำน 
เลขำนุกำรสภำเทศบำล  คณะกรรมกำรครับ ขออนุญำตอ่ำนร่ำงเดิมก่อนนะครับ ร่ำงเดิม หน้ำ 3  

หลักเกณฑ์เก่ียวกับคุณลักษณะตู้น้ ำขอแปลญัตติในวงเล็บสำม (3) ร่ำง
เดิมนะครับ หัวจ่ำยน้ ำและส่วนที่สัมผัสจ้องท ำจำกวัสดุที่ใช้กับอำหำร
เท่ำนั้น (Food Grade) และหัวจ่ำยน้ ำต้องสูงจำกพ้ืนไม่น้อยกว่ำ 60 
เซนติเมตร อันนี้คือร่ำงเดิม และส่วนที่ท่ำน สท.ชวณฐ ฯ เสนอค ำแปล
ญัตติ ก็คือ วงเล็บสำม (3) หัวจ่ำยน้ ำและส่วนที่สัมผัสน้ ำต้องท ำจำก 



๓๙ 
วัสดุที่ใช้กับอำหำรหรือวัสดุชั้นคุณภำพที่สำมำรถใช้กับน้ ำได้ หรือถ้ำ
เป็นท่อพีวีซีแข็งต้องเป็นท่อพีวีซีแข็งที่ใช้กับน้ ำดื่มตำม ม.อ.ก.17 และ
เป็นวัสดุที่ไม่มีควำมเสี่ยงที่มีสำรกระทบต่อสุขภำพละลำยออกมำกับน้ ำ
กรอง กำรทดสอบให้ท ำโดยกำรตรวจพินิจ และตรวจสอบตำมใบรับรอง 
และหัวจ่ำยน้ ำต้องสูงจำกพ้ืนไม่น้อยกว่ำ 60 เซนติเมตร ครับ อันนี้คือ
ค ำแปลญัตติที่ท่ำน สท.ชวณฐ ฯ ได้เสนอครับ 

 
นำยเอนกศักดิ์  อังสนำนิวัฒน์  ขอเชิญท่ำนปวีณวัชร์  ธ ำมรงค์ปรีชำชัย ครับ 
ประธำนสภำเทศบำล 
 
นำยปวีณวัชร์  ธ ำมรงค์ปรีชำชัย  กรำบเรียนท่ำนประธำนสภำเทศบำลเมืองสีคิ้วครับ กระผมนำย   
สมำชิกสภำเทศบำล  ปวีณวัชร์ ธ ำมรงค์ปรีชำชัย ในฐำนะกรรมกำรแปลญัตติครับ ประเด็น

สอบถำมทำงฝ่ำยบริหำร ที่จะเข้ำมำตอบในกำรเสนอค ำแปลญัตติของ
เพ่ือนสมำชิกกำรเพ่ิมถ้อยค ำดังกล่ำวให้ผลได้ผลเสียอย่ำงไรกับถ้อยค ำ
เดิม หรือถ้ำคงถ้อยค ำเดิมไว้กำรท ำงำนจะเป็นอย่ำงไร ถ้ำเพ่ิมถ้อยค ำ
ใหม่กำรท ำงำนจะเป็นอย่ำงไร หรือถ้อยค ำบำงส่วนจะให้ผลต่ำงกัน
อย่ำงไร อยำกทำงฝ่ำยบริหำรให้ค ำตอบในจุดนี้ก่อนนะครับ 

 
นำยเอนกศักดิ์  อังสนำนิวัฒน์  ขอเชิญท่ำนนำยกเทศมนตรีครับ 
ประธำนสภำเทศบำล 
 
นำยปรีชำ  จันทรรวงทอง  เรียนท่ำนประธำนสภำ ท่ำนสมำชิกสภำเทศบำลเมืองสีคิ้วครับ ในที่นี้ 
นำยกเทศมนตรี  เป็นขั้นแปรญัตติอยำกให้สภำเป็นผู้คิดเอง ในส่วนที่ผมได้ชี้แจงก็ชี้แจง

ไปแล้ว ขออนุญำตไม่ชี้แจงเพ่ิมเติมครับ 
 
นำยเอนกศักดิ์  อังสนำนิวัฒน์  ขอเชิญท่ำน สท.อดิศร  โมหะหมัด ครับ 
ประธำนสภำเทศบำล 
 
นำยอดิศร  โมหะหมัด       กรำบเรียนท่ำนประธำนสภำเทศบำลเมืองสีคิ้ว กระผมนำยอดิศร   
สมำชิกสภำเทศบำล  โมหะหมัด สมำชิกสภำเทศบำลเมืองสีคิ้ว ด้วยควำมเคำรพนะครับท่ำน

ประธำน ผมก็จะต้องมีควำมรอบคอบในส่วนของเรื่องเทศบัญญัติ ผม
จะต้องทรำบว่ำกำรเปลี่ยนแปลงโดยกำรเสนอค ำแปรญัตติ ในครั้งนี้ 
ด้วยควำมเคำรพ ครับท่ำนประธำน เพื่อนสมำชิกคงไม่ได้มีส่วนได้ส่วน
เสียกับกำรเปลี่ยนแปลงสเปคหรือล็อคสเปคต่ำง ๆ แต่อย่ำงใดใช่หรือไม่
ครับท่ำนประธำน ผมเข้ำใจว่ำเพ่ือนสมำชิกคงจะมีควำมหวังดีกับพ่ีน้อง
ประชำชนโดยแท้จริง เพรำะว่ำเพ่ือนสมำชิกด้วยควำมเคำรพครับท่ำน 



๔๐ 
ประธำน ก็ได้ขำยอุปกรณ์ประเภทนี้ ก็หวังว่ำสิ่งที่ท่ำนได้เสนอค ำแปร
ญัตติในวันนี้จะน ำประโยชน์มำโดยพ่ีน้องประชำชนโดยแท้จริง โดยไม่มี
สิ่งใดเคลือบแฝง ก็หวังว่ำประโยชน์จะตกกับพ่ีน้องประชำชน ด้วยควำม
คิดเห็นของผมทุกอย่ำงสมบูรณ์แบบ ในตัวบทกฎหมำย เท่ำที่ได้ศึกษำ
มำ 4-5 วันผมเห็นว่ำมันสมบูรณ์แบบ ทุกอย่ำงรัดกุม ถ้ำเรำ
เปลี่ยนแปลงในครั้งนี้จะเกิดปัญหำในอนำคตไหม เพรำะระเบียบนี้เรำก็
ล้อมำจำกกระทรวง เพรำะอย่ำงนั้นก็อยำกจะให้ศึกษำให้รอบคอบ
ทำงด้ำนของเจ้ำหน้ำที่ถ้ำมีข้อมูลจะเพ่ิมเติมผมขออนุญำตให้ท่ำน
เพ่ิมเติมในเวลำนี้ได้เลยไม่ว่ำจะเป็นท่ำนผู้อ ำนวยกำรกองสำธำรณสุขฯ
ถ้ำท่ำนจะเพ่ิมเติม ถ้ำเรำปรับเปลี่ยนแล้วมันเกิดปัญหำแล้วเรำจะต้องตี
ตกลงไปใครจะรับผิดชอบผมขอถำมเรื่องนี้หำกวันนี้สภำคิดออกมำกัน
แบบนรกแตกคิดออกมำแบบฉีกไปอีก ทำงหนึ่ง ถ้ำโหวตออกมำแล้วมัน
อย่ำงนั้นอย่ำงนี้มันก็ไม่รู้จะเกิดอะไรขึ้นเพรำะฉะนั้นผมอยำกจะ
ชี้ให้เห็นให้ชัดเจนถึงข้อดีข้อเสียในกำรเปลี่ยนค ำพูดไม่ก่ีค ำนี้มันจะเกิด
ประโยชน์และเกิดโทษอย่ำงไรขอบคุณครับท่ำนประธำน 

 
นำยเอนกศักดิ์  อังสนำนิวัฒน์      ขอเชิญท่ำนปวีณวัชร์ ฯ ครับ 
ประธำนสภำเทศบำล 
 
นำยปวีณวัชร์  ธ ำมรงค์ปรีชำชัย     กรำบเรียนท่ำนประธำนสภำที่เคำรพ กระผมนำยปวีณวัชร์  
สมำชิกสภำเทศบำล ธ ำมรงค์ปรีชำชัย สมำชิกสภำเทศบำล ในฐำนะคณะกรรมกำรแปรญัตติ 

ขออนุญำต ในวำระนี้ที่ผมได้ถำมฝ่ำยบริหำรเนื่องจำกว่ำมีเพ่ือนสมำชิก
ยื่นเสนอค ำแปรญัตติ ตอนนี้ทั้งสภำคือคณะกรรมกำรแปรญัตติตอนนี้
ก ำลังฟังควำมเห็นซึ่งควำมเห็นนั้นจะต้องถูกตอบโดยฝ่ำยบริหำร จะ
ด้วยฝ่ำยบริหำรจะส่งต่อให้ผู้อ ำนวยกำรกองหรือผู้ที่เกี่ยวข้องก็ตำมก็
ตอบมำในจุดนี้ ที่ผมเป็นห่วงก็คือในข้อกฎหมำยกำรที่ใช้ถ้อยค ำยำวๆ
ช่องว่ำงจะเยอะ ผมถึงได้ถำมไปยังฝ่ำยบริหำรว่ำถ้ำคงข้อนี้ไว้จะคุมได้
อย่ำงไรและถ้ำเพ่ิมถ้อยค ำบำงถ้อยค ำจะได้ผลต่ำงอย่ำงไรหรือ เพิ่ม
ถ้อยค ำทั้งหมดที่เพ่ือนสมำชิกขอเพ่ิม มันจะให้ผลต่ำงอย่ำงไร ในวันนี้
เรำจะต้องตกผลึกในเรื่องของเทศบัญญัติฉบับนี้เพ่ือที่เรำจะประกำศใช้
ในกำรควบคุมตู้น้ ำหยอดเหรียญดังเจตนำรมณ์ที่เทศบัญญัติฉบับนี้ร่ำง
ขึ้นมำ ซึ่งเรำจะใช้เฉพำะในเทศบำลเมืองสีคิ้วของเรำ ท ำไมผมต้องถำม
เช่นนี้ในฐำนะคณะกรรมกำรแปรญัตติเพรำะก ำลังรอฟังควำมเห็น 
เพรำะเชื่อว่ำทุกท่ำนในที่นี้ที่เป็นสมำชิกสภำเทศบำลในฐำนะ
คณะกรรมกำรแปรญัตติทั้งสภำก็รอฟังเหตุและผล ว่ำถ้ำเพ่ิมจะเป็น
อย่ำงไร ค ำว่ำใช้กับอำหำรเท่ำนั้น มันครอบคลุมแล้วหรือยัง หรือถ้ำเพ่ิม 



๔๑ 
เหมือนกับที่ท่ำนสมำชิก กล่ำวว่ำให้เพ่ิมค ำว่ำ ม.อ.ก. 17 
คณะกรรมกำรแปรญัตติก็อยำกทรำบเหมือนกันว่ำ ม.อ.ก. 17 นั้น 
ครอบคลุมอะไรบ้ำง เห็นหรือไม่ครับ หรือจะยำวไปถึงท่อพีวีซี หรือ
ส่วนประกอบที่ไม่สำมำรถละลำยแล้วมีสำรพิษออกมำได้เมื่อสัมผัสน้ ำ 
หรือมันถูกจ ำกัดควำมด้วยวัสดุที่ใช้กับอำหำรเท่ำนั้นแล้วหรือยัง เห็น
หรือไม่ครับ เท่ำนี้เอง เวลำที่ท่ำนตอบเพ่ือนสมำชิกที่เป็นคณะกรรมกำร
ก็จะพิจำรณำแล้ว หรือบำงท่ำนมีอะไรก็จะได้เพ่ิมเติมขึ้นมำ ถ้ำคงค ำนี้
ไว้แล้วมันครอบคลุมก็ต้องคงไว้ หรือถ้ำคงถ้อยค ำนี้ไว้แล้วมำเพ่ิม เช่น 
วัสดุ ม.อ.ก. 17 มันจะยำกขึ้นไหม หรือมันจะดีขึ้นหรือไม่ เรำก็จะได้มำ
โหวตกัน ซึ่งก็รอตรงนี้อยู่ว่ำหลังจำกท่ีเพ่ิมถ้อยค ำ หรือ คงถ้อยค ำไว้
บำงส่วน หรือเพ่ิมถ้อยค ำท้ังหมดมัน ให้ผลดีผลเสียอย่ำงไร อย่ำงนี้ครับ
ท่ำนขอบคุณครับ  

 
นำยเอนกศักดิ์  อังสนำนิวัฒน์  ขอเชิญท่ำนอดิศร ฯ ครับ 
ประธำนสภำเทศบำล 
 
นำยอดิศร  โมหะหมัด   กรำบเรียนท่ำนประธำนสภำเทศบำลเมืองสีคิ้ว กระนำยอดิศร   
สมำชิกสภำเทศบำล   โมหะหมัด สมำชิกสภำเทศบำลเมืองสีคิ้ว ด้วยควำมเคำรพครับท่ำน 

ประธำน ผมยังยึดในค ำพูดของท่ำนนำยกเมื่อสักครู่ ขออนุญำตเอ่ยนำม
ท่ำน คือให้สภำเป็นฝ่ำยตัดสินใจครับ ในเมื่อใช้เวลำกันมำ 2-3 ชั่วโมง
แล้วพูดกันมำยำวยืด ก็พูดกันมำซะยำวยืดขนำดนี้ ก็ให้สภำตัดสินกันไป 
เลยถ้ำจะให้ชี้แจงให้เจ้ำหน้ำที่ชี้แจงครับ เพรำะว่ำผู้บริหำรก็ชี้แจงกันมำ
มำกพอสมควรแล้ว พูดไปก็เหมือนชี้น ำถ้ำท่ำนนำยกพูดผมว่ำเป็นกำร
ชี้น ำ วันนี้วัดหัวใจกันไปเลยว่ำสภำจะเห็นเป็นอย่ำงไรครับท่ำนประธำน 
ก็ในเมื่อเรำใช้เวลำกันมำขนำดนี้แล้วเนิ่นนำนยื้อยุดฉุดกระชำกกันมำ
นำนขนำดนี้แล้ว ทั้งๆที่มันน่ำจะจบไป ตั้งแต่เมื่อ 2 ชั่วโมงท่ีแล้ว ผม
เห็นแล้วพอมำถึงตอนจบหำบันไดลงกันเสียอย่ำงนั้น แทนที่จะไปเกำะ
แขนกันไปให้สุดมันถึงจะสนุก ในเมื่อแถแถด กันมำขนำดนี้แล้วทั้งๆท่ี
มันจบได้ง่ำยๆขออนุญำตเอ่ยนำมเมื่อท่ำนรองนำยกตอบผมก็ว่ำกระจ่ำง
แล้ว พูดเยอะก็จะหำว่ำเลียเจ้ำนำยกันอีก ก็พูดกันตรงๆแสดงควำม
คิดเห็นกันตรงๆผมว่ำท่ำนรองคเชนทร์พูดได้ครบถ้วนแล้ว ครบถ้วน
กระบวนควำม ผมไม่เก่งด้ำนกฎหมำยหรอกครับผมถนัดอำชีพนี้ของผม
ขำยของขำยเนื้อขำยวัวขำยควำยฝ่ำยนั้นเขำก็ถนัดเรื่องกฎหมำยข้อ
กฎหมำยผมเชื่อว่ำเขำละเอียดรอบคอบโดยเฉพำะมีเจ้ำหน้ำที่จำก
สำธำรณสุขจังหวัดมำแล้วผู้อ ำนวยกำรกองสำธำรณสุควำมรู้ท่ำนก็ไม่
ธรรมดำ ส่งประกวดกับใครก็ได้เหมือนกัน เพรำะฉะนั้นขอมติกันไปเลย 



๔๒ 
ครับว่ำกันไปเลย ผมว่ำท่ำนผู้บริหำรพูดก็เป็นกำรชี้น ำท่ำนผู้บริหำรพูด
เมื่อไรก็ไปทำงนั้นกันหมด แต่ถ้ำท่ำนผู้บริหำรไม่พูด ลองดูกันสิครับ วัด
ใจกันว่ำจะเอำประชำชนมำก่อน หรือจะเอำควำมคิดเห็นของตนเองมำ
ก่อน ก็ว่ำกันดูวันนี้ครับขอบคุณครับท่ำนประธำน 

 
นำยเอนกศักดิ์  อังสนำนิวัฒน์  ขอเชิญท่ำนนำยกเทศมนตรี ครับ 
ประธำนสภำเทศบำล 
 
นำยปรีชำ  จันทรรวงทอง   เรียนท่ำนประธำนสภำ ท่ำนสมำชิกสภำ ขอพูดสักนิดหนึ่งครับไม่ได้ชี้น ำ 
นำยกเทศมนตรี    นะครับ เมื่อสักครู่ผมบอกไปแล้วว่ำผมได้พูดก่อนหน้ำนี้แล้วว่ำ 

ควำมเห็นของผมในประเด็นข้อควำมที่ท่ำนสมำชิกที่เสนอให้ตัดออกคือ
ค ำว่ำเท่ำนั้น และก็มีเพ่ิม ม.อ.ก. 17 ซึ่งผมบอกไปแล้วว่ำค ำนี้มัน
ครอบคลุมไปแล้ว แล้วผมก็ยังได้พูดไปแล้วว่ำถ้ำหำกมันมีมำตรฐำนที่สูง
กว่ำนี้มำมันก็จะเป็นกำรล็อกตัวเองแต่ถ้ำใช้ค ำนี้มันครอบคลุมหมดแล้ว
ในควำมเห็นของฝ่ำยบริหำรเป็นแบบนี้ ส่วนฝ่ำยสภำจะคิดอย่ำงไรก็
ขึ้นอยู่กับทุกท่ำนขอบคุณครับ 

 
นำยเอนกศักดิ์  อังสนำนิวัฒน์  ขอเชิญท่ำนชวณฐ ฯ ครับ 
ประธำนสภำเทศบำล 
 
นำยชวณฐ  คณำติยำนนท์  กรำบเรียนท่ำนประธำนสภำในส่วนของผมที่เสนอขอแปรญัตติไว้  
สมำชิกสภำเทศบำล   จริง ๆ แล้วก็เพ่ือประโยชน์ของพี่น้องประชำชนทั้งหมดครับ  

พอผมได้รับงำน ได้รับต ำแหน่งมำว่ำให้เป็นคณะกรรมกำรช่วยดูเรื่องข้อ
เทศบัญญัติด้ำนนี้ ผมก็ท ำงำนทั้งในข้อที่ผมเอำมำเสนอในที่ประชุมนี้ 
ผมก็ไม่ได้เอำมำนั่งเขียนเอง ไม่ได้นั่งเทียนเขียนเอำเองคัดออกมำจำก
มำตรฐำนผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรม ประกำศกระทรวงอุตสำหกรรมซึ่งผม
พูดไว้แล้วตั้งแต่ในช่วงแรกบำงท่ำนอำจจะไม่ได้ฟัง ผมขอพูดอีกครั้งหนึ่ง
ก็ได้ครับ ผมเอำมำจำกประกำศของกระทรวงอุตสำหกรรมฉบับที่ 
3925 พุทธศักรำช 2551 ออกตำมควำมในพระรำชบัญญัติมำตรฐำน
ผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรมพุทธศักรำช 2511 ตรงนี้ครับผมเอำออกมำ
จำกตรงนี้ ผมไม่ได้นั่งพูดเองเขียนเอง และที่ด้วยควำมเป็นห่วง ผมก็พูด
ถึงประเด็นค ำว่ำ Food grade จริงๆแล้วถ้ำเขียนตำมนี้มันก็ได้ เพียงแต่
ว่ำผมสอบถำมไปแล้วว่ำ เรำจะรู้ได้อย่ำงไรว่ำ สิ่งนี้คือ Food grade ถ้ำ
เขียนค ำว่ำเท่ำนั้นลงไป ผมไม่ได้มีปัญหำอะไรเพียงแต่ว่ำผมสอบถำมว่ำ
ในควำมเข้ำใจของเจ้ำหน้ำที่เรำครับท่ำนประธำน  ว่ำคืออะไรตั้งแต่ใน
ชั้นกรรมกำรแล้วผมได้ถำมไปแล้วก็ไม่มีใครตอบได้ แม้แต่นักวิชำกำร 



๔๓ 
ที่มำก็ไม่สำมำรถตอบผมได้ ผมก็ท ำงำนเพื่อพ่ีน้องประชำชนให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดอย่ำงเต็มที่ ผมจึงเสนอว่ำขอตัดค ำว่ำเท่ำนั้นออก 
เพรำะว่ำหำกมีค ำว่ำเท่ำนั้นออกก็จะล็อคหมดทุกอย่ำง เช่นที่ผม ถำมไป
แล้วว่ำสำยท่อน้ ำจะรู้ได้อย่ำงไรว่ำเป็น Food Grade หรือแม้แต่ ตัวปั๊ม
น้ ำเพรำะมันสัมผัสกับน้ ำทั้งหมดเลย ปั๊มน้ ำหรืออุปกรณ์ภำยในทั้งหมด
หรือแม้แต่สำรกรองน้ ำพวก หิน ถ่ำนคำร์บอน เรซิ่น นะครับท่ำน
ประธำนก็จะต้องไปตรวจกันถึงขนำดนั้นเชียวหรือจริงๆเรำไม่ต้องตรวจ
กันถึงขนำดนั้นผมจึงเสนอว่ำให้ใช้ค ำว่ำหรือวัสดุชั้นคุณภำพตำมท่ีผมได้
พูดไปแล้วนั้น ส่วนที่ผมบอกว่ำ ม.อ.ก. 17 ผมก็มองว่ำ ไม่ได้เป็น
ข้อควำมที่จะหมำยถึงว่ำจะไปล็อกอะไรกันมำกมำยเพียงแต่เป็น
มำตรฐำนพ้ืนฐำนของตัวนี้ ถ้ำหำกมันมีอะไรที่ มันมีอะไรที่สูงกว่ำผมก็
มองว่ำ ม.อ.ก 17 ก็เป็น มำตรฐำนก็เท่ำนั้น ผมก็จึงมองว่ำถ้ำเรำตัดค ำ
ว่ำ เท่ำนั้น แล้วใส่ข้อควำมตรงนี้เข้ำไปอีกนิดหนึ่งมันก็จะชัดเจนในกำร
ปฏิบัติงำนจริง และพ่ีน้องประชำชนก็จะได้น้ ำที่มีคุณภำพที่ดีขึ้นครับ
ขอบคุณครับ 

 
นำยเอนกศักดิ์  อังสนำนิวัฒน์  ผมขอแสดงควำมคิดเห็นสักนิดหนึ่งนะครับ ผมมองแล้วว่ำทุกคนก็มอง 
ประธำนสภำเทศบำล   ผลประโยชน์ของประชำชน แต่ทีนี้ Food Grade ที่เรำล้อมำจำก 

กฎกระทรวง ผมคิดว่ำกฎกระทรวงก็น่ำจะมีข้อย่อยๆเกี่ยวกับ Food 
Grade เกี่ยวกับมำตรฐำน ทีนี้มำตรฐำน ณ ปัจจุบันนี้เทคโนโลยี
ประมำณนี้ก็จะได้มำตรฐำนหนึ่ง ก็อย่ำงที่ท่ำนนำยกกล่ำวว่ำถ้ำหำก
ท่ำนชวณฐ ฯ ใส่ ม.อ.ก. 17 เข้ำไปแล้วเทคโนโลยีน ำสมัยขึ้นมำแล้ว มี
มำตรฐำน ม.อ.ก. ตัวใหม่ข้ึนมำก็เหมือนเรำจะได้ของโบรำณมำใช้ โดย
กว้ำงๆผมคิดว่ำที่กระทรวงเขำมีเจ้ำหน้ำที่ ที่ออกกฎกระทรวงมำ ผมคิด
ว่ำถ้ำหำกเรำมีโอกำสเจ้ำหน้ำที่อำจจะตอบได้แต่ ณ ปัจจุบันนี้เจ้ำหน้ำที่
ยังไม่มีเอกสำรท ำให้ท่ำนชวณฐ ฯ อำจจะยังเข้ำใจว่ำเจ้ำหน้ำที่ตอบ
ค ำถำมไม่แจ่มแจ้ง ผมมองว่ำถ้ำหำกท่ำนชวณฐ ฯ ใช้ค ำจ ำกัดควำมมำก
เกินไปมันเหมือนเป็นกำรมัดตัวเองถ้ำเรำใช้ค ำท่ีมันกว้ำงๆเพรำะเรำก็
เรำไม่ได้คิดเองเออเอง แต่กระทรวงสำธำรณสุขเขำคงมีคู่มือแบบปฏิบัติ
เขำก็คงค่อยๆ ปรับปรุงไปเรื่อยๆตำมเทคโนโลยี ผมคิดว่ำไม่อยำกให้
เจำะจงมำกในข้อหยิบย่อยเพรำะมันจะปรับปรุงอะไรไม่ได้ เพรำะว่ำ
ตอนนี้พลำสติกอำจจะดีที่สุดต่อไปอำจจะมีเทคโนโลยีที่ดีกว่ำนั้น ตรงนี้
เป็นควำมคิดเห็นส่วนตัวของผมนะครับเชิญท่ำนชวณฐ ฯ ครับ 

 
 
 



๔๔ 
นำยชวณฐ  คณำติยำนนท์  กรำบเรียนท่ำนประธำนสภำครับขออนุญำตให้ข้อมูลเพิ่มเติมเม่ือสัก 
สมำชิกสภำเทศบำล   ประมำณ 2 สัปดำห์ที่ผ่ำนมำ ผมได้มีโอกำสไปที่ประเทศสิงคโปร์ ผมได้ 

ไปสอบถำมกับเพ่ือนที่นั่น ของประเทศเขำน้ ำที่สำมำรถกินได้เลยเป็น 
Food Grade หรือไม่ เขำบอกว่ำทั้งประเทศของเขำเป็น Food Grade  
หมด เขำมีหน่วยงำนรัฐบำลรับรอง ออกมำแล้วว่ำทุกชิ้นที่สัมผัสกับน้ ำ
เป็น Food Grade หมดแล้วเมื่อสัปดำห์ที่แล้วผมออกดูตู้น้ ำแถวบ้ำนใต้ 
หรือแทบทุกตู้ท่ีอยู่ในบริเวณแถบนี้ผมสุ่มเข้ำไปดู ก็ไม่มีอะไรที่บ่งบอก
ว่ำเป็น Food Grade ครับท่ำนประธำนผมจึงเกิดควำมห่วงใยตรงนี้
เพียงแต่ว่ำที่ผมเคยได้พูดและน ำเสนอไปแล้วว่ำสุดท้ำยแล้วมันอยู่ที่
ผลผลิตก็คือน้ ำที่ออกมำกับกำรตรวจเจ้ำของตู้ที่จะเอำไปตรวจเช็ค
ควำมสะอำดและผลของน้ ำที่ออกมำมันสะอำดมำกน้อยเพียงใด
มำกกว่ำผมจึงขอเสนอแปรญัตติว่ำให้ตัดค ำว่ำเท่ำนั้นออกแล้วเติม พวก
วัสดุชั้นคุณภำพท่ีเทียบเท่ำมันก็จะท ำควำมเข้ำใจได้ง่ำยกว่ำ ผมออกไป
ส ำรวจเปิดตู้ดูในแต่ละที่ตู้สะอำดในบ้ำนเรำเยอะนะครับตู้ที่เขำท ำควำม
สะอำดและเปลี่ยนไส้กรอง เป็นประจ ำก็เยอะ เพียงแต่ถ้ำเรำจะไปถำม
หำว่ำของคุณเป็น Food Grade หรือไม่มันก็ท ำยำกอยู่เหมือนกัน 

 
นำยเอนกศักดิ์  อังสนำนิวัฒน์  ผมคิดว่ำท่ำนอำจจะวิตกกังวลมำกเกินไปควำมจริงแล้ว Food Grade  
ประธำนสภำเทศบำล   ทั้งบ้ำนเหนือ บ้ำนใต้ ก็อำจจะผ่ำนก็ได้ เพียงแต่ท่ำนคิดว่ำมันอำจจะไม่ 

ผ่ำนเรำ ลอง ดูก่อนถ้ำหำกมันไม่ผ่ำนจริงๆมันอันตรำยเรำก็ไม่ควรจะ
เก็บไว้ให้ประชำชนได้ดื่มใช่หรือไม่ครับ ผมคิดว่ำควำมจริงแล้วอำจจะ
ผ่ำนก็ได้แต่ตอนนี้เรำเพียงแค่คิดไปเองว่ำมันคงจะไม่ผ่ำน เสร็จแล้วถ้ำ
มันไม่ผ่ำนจริงๆแล้วมันมีผลว่ำมีอันตรำยจริงๆเรำจะเก็บไว้หรือครับ พอ
ถึงระยะหนึ่ง ตู้ที่ไม่ได้มำตรฐำนมันก็คงจะล้มหำยตำยจำกไปบ้ำง มันก็
ต้องมีของใหม่ที่ได้มำตรฐำนขึ้นมำบ้ำง ผมคิดว่ำเรำสรุปได้แล้วนะครับ 
ใครเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วย 

 
นำยอดิศร  โมหะหมัด   ไม่เห็นด้วยคือคงไว้เหมือนเดิมใช่หรือไม่ครับ 
สมำชิกสภำเทศบำล 
 
นำยเอนกศักดิ์  อังสนำนิวัฒน์  ใช่ครับ  ผมจะขอมติที่ประชุม มีสมำชิกสภำท่ำนใดมีควำมเห็นที่จะ 
ประธำนสภำเทศบำล   แก้ไขตำมท่ำนชวณฐ ฯ โปรดยกมือด้วยครับ 
 
นำยเอนกศักดิ์  อังสนำนิวัฒน์  มติเป็นเอกฉันท์ 
ประธำนสภำเทศบำล 
 



๔๕ 
มติที่ประชุม    ที่ประชุมมีมติให้แก้ไขข้อควำมตำมที่ท่ำนชวณฐ ฯ  เห็นด้วย  จ ำนวน  

๑  เสียง  ไม่เห็นด้วย  จ ำนวน  ๙  เสียง  งดออกเสียง  จ ำนวน  ๑  
เสียง 

 
นำยเอนกศักดิ์  อังสนำนิวัฒน์  ต่อไปเป็นข้อสุดท้ำยที่ท่ำนชวณฐ ฯ ได้ขอแปรญัตติไว้ในหน้ำที่ 6 อัตรำ 
ประธำนสภำเทศบำล   ค่ำธรรมเนียมที่ท่ำนชวณฐ ฯ มีควำมสงสัยว่ำ 300 บำท มำยังไง มีวิธี 
     คิดอย่ำงไร ขอเชิญท่ำนชวณฐ ฯ ครับ  
    
นำยชวณฐ  คณำติยำนนท์   กรำบเรียนท่ำนประธำนสภำครับ ในหัวข้อนี้เรำได้ถกเถียง หรือว่ำ 
สมำชิกสภำเทศบำล   สอบถำมหำรือกันในชั้นกรรมกำรไปแล้วว่ำ ๓๐๐ บำท เรำมีวิธีกำรคิด 

อย่ำงไร ตอนนั้นก็ยังไม่ได้ค ำตอบอะไรใดๆนะครับ ตรงชั้นนี้ ผมขอ
เสนอว่ำอย่ำงนี้นะครับ ในตู้น้ ำดื่มท่ีผมไปเปิดดูมันมี ๒๐๐ ลิตร ซะเป็น
ส่วนใหญ่ น้อยกว่ำ ๒๐๐ ลิตร ก็มีแล้วเรำจะมำเก็บอยู่ที่ ๓๐๐ บำท 
เท่ำกันหมดหรือว่ำมำกกว่ำ ๒๐๐ ลิตร ก็มี เอำเป็นอัตรำเดียวไปเลย  
แต่ผมขอเสนอแปรไว้อย่ำงนี้ครับว่ำ ถ้ำตู้ควำมจุน้ ำอยู่ที่ ๒๐๐ ลิตร ผม
ขอเปลี่ยนเป็น ๒๐๐ บำทถ้ำต่ ำกว่ำ ๒๐๐ ลิตร เสนออยู่ที่ ๑๐๐ บำท  
หรอืมำกกว่ำ ๒๐๐ ลิตร  เกิน ๒๐๐ ลิตรขึ้นไป  คิด ๕๐๐ บำท นะครับ 
เพรำะถ้ำต่อไปกิจกำรน้ ำดื่มดี หยอดเหรียญ ค ำว่ำหยอดเหรียญบำงที
มันก็ไม่ต้องหยอดเหรียญก็ได้นะครับ ตำมเทศบัญญัติ เพียงแต่จ่ำยเงิน 
ณ ตรงนั้น  เพียงแต่ต่อไปอำจจะมีแบบใช้เครดิตกำร์ด หรือว่ำ Smart 
Card หรือ พร้อมเพย์ จ่ำยกันตรงนั้น  มันก็ท ำได้นะครับ เพรำะว่ำ
ต่อไปปริมำณกำรผลิตอำจจะเพ่ิมมำกข้ึนนะครับ อัตรำค่ำธรรมเนียมถ้ำ
ยังคงเท่ำกัน ๓๐๐ บำท  ผมว่ำน่ำจะแบ่งเป็น segment นะครับ ผมขอ
เสนอว่ำ ๒๐๐ ลิตร  อยู่ที่ ๒๐๐ บำท ปรับลงมำนะครับ และต่ ำกว่ำ 
๒๐๐ ลิตร ตัวถังเก็บน้ ำนะครับอยู่ท่ี ๑๐๐ บำท ก็พอ และถ้ำเกิน ๒๐๐ 
ลิตรขึ้นไป แสดงว่ำกิจกำรเขำคงเป็นกิจกำรที่ใหญ่ขึ้น ก็ขอเสนออยู่ที่ 
๕๐๐ บำท ครับ ขอน ำเรียนครับ 
 

นำยเอนกศักดิ์  อังสนำนิวัฒน์   มีท่ำนใดจะตอบหรือไม่ครับ ขอเชิญท่ำนผอ. กองสำธำรณสุข ฯ ครับ 
ประธำนสภำเทศบำล 
 
นำงวริษฐำ  พรรณภัทรำพงษ์  เรียนท่ำนประธำนสภำสภำ ท่ำนสมำชิกสภำ และท่ำนผู้บริหำรทุกท่ำน 
ผู้อ ำนวยกำรกองสำธำรณสุข ฯ   ก่อนอ่ืนขอแจ้งว่ำประกำศแนบท้ำยกระทรวงตัวนี้ ให้เก็บได้ไม่เกิน  

๑๕,๐๐๐ บำทต่อตู้ แล้วที่คณะยกร่ำงเอำตุ๊กตำมำให้ที่ ๓๐๐ ก็คิดว่ำ
เรำยังไม่เคยเก็บ ที่เรำเก็บเกรดต่ ำสุด ๓๐๐ จำก ๑๕,๐๐๐ บำท แต่ว่ำ
เห็นด้วยกับท่ำน สท.ชวนฐ ฯ นะคะที่อยำกให้มีเรทรำคำ และอยำกให้ 



๔๗ 
สภำ ช่วยกันคิดว่ำเรำจะท ำท้ัง ๓ เรท แบบนี้ไหม  แต่คิดว่ำอัตรำ
ค่ำธรรมเนียมข้ันต่ ำไม่อยำกให้ต่ ำกว่ำ ๓๐๐ บำท ค่ะเพรำะว่ำจริงๆ
สำมำรถเก็บได้ถึง ๑๕,๐๐๐ บำท ขอบคุณค่ะ 
 

นำยอดิศร  โมหะหมัด    ต่อปี ต่อตู้นะครับ  
สมำชิกสภำเทศบำล 
 
นำงวริษฐำ  พรรณภัทรำพงษ์  ค่ะต่อปีต่อตู้ 
ผู้อ ำนวยกำรกองสำธำรณสุข ฯ 
 
นำยเอนกศักดิ์  อังสนำนิวัฒน์  ขอเชิญ ท่ำน สท.ชวณฐ ฯ  ครับ   
ประธำนสภำเทศบำล 
 
นำยชวณฐ  คณำติยำนนท์    ในญัตตินี้มีผลกระทบต่อผู้ประกอบกำรเลยนะครับ เพรำะว่ำถ้ำเก็บแพง 
สมำชิกสภำเทศบำล   มำกมันก็ไม่เป็นกำรส่งเสริมต่อผู้ประกอบกำรค้ำขำยข้ำงในนะครับ ที่ 

ผมได้ถำมไปแล้วว่ำหน้ำที่ ๓ หลักเกณฑ์เก่ียวกับกำรควบคุมคุณภำพ
มำตรฐำนน้ ำบริโภคใน (๑)  มีกำรเก็บตัวอย่ำงน้ ำส่งตรวจใน
ห้องปฏิบัติกำรวิทยำศำสตร์เพ่ือวิเครำะห์คุณภำพน้ ำบริโภคทำงด้ำน
กำยภำพเคมีและแบคทีเรีย อย่ำงน้อย ๑ ครั้งต่อปี ตรงนี้ใครเป็นคนท ำ 
และมีค่ำใช้จ่ำยอยู่ประมำณก่ีบำท 
 

นำยเอนกศักดิ์  อังสนำนิวัฒน์  ขออนุญำตครับ ท่ำนไม่ได้สงวนค ำแปรญัตติตรงนี้ครับ 
ประธำนสภำเทศบำล 
 
นำยชวณฐ  คณำติยำนนท์   ไมใ่ช่ครับ ผมเรียนว่ำมันจะไปเกี่ยวโยงกับอัตรำค่ำธรรมเนียมต่อปี ครับ 
สมำชิกสภำเทศบำล   ผมขอสอบถำมตรงนี้ก่อน อย่ำงใน (๒) มีกำรเก็บตัวอย่ำงน้ ำเพ่ือตรวจ 

วิเครำะห์ทำงด้ำนแบคทีเรียโดยใช้ชุดตรวจวัดอย่ำงง่ำยในภำคสนำม
อย่ำงน้อย ๑ ครั้งต่อเดือน ตรงนี้ใครเป็นคนท ำและค่ำใช้จ่ำยมีหรือไม่
ครับ ขอสอบถำมตรงนี้ก่อนครับ 
 

นำยเอนกศักดิ์  อังสนำนิวัฒน์  ท่ำน ชวณฐ กลัวว่ำ เรำจะเก็บ ๓๐๐ แล้ว เรำไปเก็บส่งตัวอย่ำงอีก ๒  
ประธำนสภำเทศบำล ข้อนี้ มันจะใช้เงินเป็นพัน อะไรประมำณนี้หรือเปล่ำครับ ขอให้

เจ้ำหน้ำที่เป็นผู้ตอบครับ  
 
 
 



๔๘ 
ผู้อ ำนวยกำรกองสำธำรณสุข ฯ  อยู่ในเทศบัญญัติตัวนี้เป็นหน้ำที่ของผู้ประกอบกำรทั้ง 2 ข้อข้อแรกคือ 

เรื่องของกำรเก็บตัวอย่ำงน้ ำ ส่งตรวจที่ห้องปฏิบัติกำรวิทยำศำสตร์อันนี้
จะแพงหน่อยนะคะอยู่ที่ประมำณ 5,000 - 8,000 บำท
ผู้ประกอบกำรต้องเป็นคนจ่ำยเองตัวที่ 2 เป็นกำรทดสอบอย่ำงง่ำยซึ่ง
เขำจะต้องทดสอบเองเดือนละ 1 ครั้ง หรือเฝ้ำระวังเดือนละ 1 ครั้ง
ผู้ประกอบกำรจะต้องเป็นคนท ำเองหรือเฝ้ำระวัง ส่วนบทบำทของเรำที่
จะออกไปสุ่มตรวจเรำก็แพลนเอำไว้ว่ำปีหนึ่งเรำจะสุ่มตรวจปีละ 2 ครั้ง
ต่อตู้ ซึ่งเรำจะใช้ตัวตรวจข้อที่ 2 คือคิดเทจเหมือนกัน เพรำะถ้ำตัวแรก
เรำไม่สำมำรถมีงบประมำณได้เพรำะว่ำตรวจทุกตู้โดยใช้มำตรฐำนตำม
ข้อ 1 เรำจะไม่ไหว แต่ว่ำผู้ประกอบกำรเขำท ำเฉพำะตู้ของเขำปีละ 1 
ครั้ง 

 
นำยเอนกศักดิ์  อังสนำนิวัฒน์  ผมมีข้อสงสัยครับว่ำเรำไปเก็บเงินที่เขำหรือให้เขำไปจัดกำรเอง 
ประธำนสภำเทศบำล 
   
นำงวริษฐำ  พรรณภัทรำพงษ์  คือต้องให้เขำไปจัดกำรเองเพียงแต่เรำคิดไว้เพ่ือควำมอ ำนวยสะดวก  
ผู้อ ำนวยกำรกองสำธำรณสุข ฯ  เรำก็จะจัดอบรมให้เขำให้ทรำบถึงหลักเกณฑ์ และให้พูดถึงเรื่องกำร 

จัดเก็บตัวอย่ำงน้ ำเพ่ือให้เขำเก็บให้ถูกวิธีเพรำะเก็บแล้วต้องแช่น้ ำแข็ง
ด้วย แล้วก็น ำไปส่งตรวจที่ศูนย์วิทยำศำสตร์กำรแพทย์เรำจะอ ำนวย
ควำมสะดวกโดยรวบรวมส่ง แต่เงินเขำต้องเป็นคนจ่ำย 

  
นำยเอนกศักดิ์  อังสนำนิวัฒน์   ผมมีควำมสงสัยว่ำถ้ำหำกชำวบ้ำนเขำไปซื้อน้ ำดื่มที่บรรจุขวดแล้วเขำ 
ประธำนสภำเทศบำล   ไปซื้อน้ ำดี ๆ มำ ซื้อน้ ำแร่มำ แล้วเรำไปส่งตรวจ ก็ไม่ได้เอำมำจำกตู้น้ ำ 

หยอดเหรียญ เรำก็ไม่ทรำบว่ำผลที่แท้จริงเป็นอย่ำงไร เพรำะถ้ำเป็น
อย่ำงนั้นผลที่ออกมำมันก็คือดีหมด แล้วถ้ำเรำไปเก็บเองไปเทสเองแต่
เรำไปเก็บเงินกับเขำผมคิดว่ำมันน่ำจะดีกว่ำเพรำะถ้ำใช้วิธีแบบนั้นผมก็
เอำน้ ำแร่อย่ำงดีไปตรวจเลยก็ได้ใครจะไปรู้เพรำะให้เขำเก็บเอง ตรงนี้
เป็นข้อสงสัยของผมเองนะครับ 

 
นำงวริษฐำ  พรรณภัทรำพงษ์  ขอบคุณมำกค่ะ เป็นข้อแนะน ำที่ดีมำกเลยว่ำเรำควรจะดูกระบวนกำร 
ผู้อ ำนวยกำรกองสำธำรณสุข ฯ  ในกำรเก็บของเขำ หรือเรำอำจจะต้องไปยืนควบคุมอยู่ ถ้ำให้เขำเก็บ 

หรือเรำเก็บให้เลยก็ได้แต่ต้องให้เขำเป็นคนจ่ำยเงิน เรำเป็นฝ่ำยอ ำนวย
ควำมสะดวกเขำจะต้องเป็นคนจ่ำยเงินเป็นคนรับผิดชอบแบบนี้ก็ดีค่ะ
อันนี้เป็นข้อควรระวังเพรำะว่ำเรำยังไม่เคยท ำในมำตรฐำนนี้ เพรำะว่ำ
เรำยังไม่มีเทศบำลใช้ เรำจึงยังไม่เคยด ำเนินกำรไปถึงขั้นนั้น เรำก็เลยยัง 

 



๔๙ 
ไม่เห็นช่อง แต่เรำก็คิดบนพ้ืนฐำนของคนที่มีควำมรับผิดชอบ ต่อเพ่ือน
มนุษย์ เรำก็ไม่คิดว่ำจะมีกำรลักไก่กำรเกิดขึ้นแต่ที่ท่ำนชี้แนะก็เห็น
ช่องทำงว่ำเรำควรจะท ำอย่ำงไรให้รัดกุมคือเรำอำจจะต้องไปเก็บเอง
แล้วให้เขำเป็นคนจ่ำยเงินขอบคุณค่ะ 

 
นำยปรีชำ  จันทรรวงทอง   ค่ำใช้จ่ำย 5000 เลยหรอครับ 
นำยกเทศมนตรี 
 
นำงวริษฐำ  พรรณภัทรำพงษ์  รำคำก็จะอยู่ที่ 5,000 - 8,000 บำทแล้วแต่สถำบัน 
ผู้อ ำนวยกำรกองสำธำรณสุข ฯ 
 
นำยเอนกศักดิ์  อังสนำนิวัฒน์  ขอเชิญท่ำนชวณฐ ฯ ครับ 
ประธำนสภำเทศบำล 
 
นำยชวณฐ  คณำติยำนนท์   กรำบเรียนท่ำนประธำนสภำ ก็ขอขอบคุณท่ำนผู้อ ำนวยกำร คือที่ผม 
สมำชิกสภำเทศบำล   ถำมในข้อนี้มันจะได้ไปโยงเกี่ยวกับค่ำธรรมเนียมรำยปี คืออย่ำง 2 ข้อ 

เมื่อสักครู่นี้เกี่ยวกับหลักเกณฑ์กำรควบคุมคุณภำพมำตรฐำนน้ ำที่เอำไป
ตรวจ 2 ข้อนี้ถ้ำเต็มที่จริงๆก็ตกตู้ละเกือบ 10,000 บำทต่อตู้ แล้ว
ก ำไรจำกตู้น้ ำหยอดเหรียญผมคิดว่ำไม่เท่ำไหร่ ผมเลยอยำกเสนอแบบนี้
เพรำะตอนนี้ตู้น้ ำหยอดเหรียญในเขตเทศบำลเมืองสีคิ้วเกือบทั้งหมด 
ขอใช้ค ำว่ำเกือบทั้งหมด จะอยู่ที่ประมำณ 200 ลิตร ส ำหรับถังท่ีใช้
เก็บน้ ำ ผมขอเสนอว่ำเป็น 200 บำท ปรับลดลงมำ 200 ลิตรอยู่ที่ 
200 บำทแต่หำกต่ ำกว่ำ 200 ลิตรนั่นหมำยควำมว่ำอัตรำในกำรล้ำง
ท ำควำมสะอำดที่ยังไม่รวมค่ำเปลี่ยนไส้กรองหรืออีกหลำยอย่ำงท่อข้ำง
ในนะครับ ผมขอเสนอต่ ำกว่ำ 200 ลิตรผมขอเสนอเป็น 100 บำทแต่
ถ้ำหำกมำกกว่ำ 200 ลิตรแปลว่ำกิจกำรตรงนั้นเป็นกิจกำรที่ค่อนข้ำง
ใหญ่ขอเสนอเป็น 500 บำท ครับ ขอบคุณครับ    

 
นำยเอนกศักดิ์  อังสนำนิวัฒน์  มีสมำชิกสภำท่ำนใดจะแสดงควำมคิดเห็นอีกหรือไม่ครับ ขอเชิญท่ำน 
ประธำนสภำเทศบำล   นำยกครับ 
 
นำยปรีชำ  จันทรรวงทอง   เรียนท่ำนประธำนสภำ ท่ำนสมำชิกสภำ เพิ่งทรำบนะครับว่ำกรวดน้ ำ 
นำยกเทศมนตรี    ครั้งละ ๕,๐๐๐ บำท ตกใจเหมือนกันครับ คงจะต้องดูว่ำกระบวนกำร 

หรือขั้นตอนกำรตรวจต้องเป็นห้องปฏิบัติกำรวิทยำศำสตร์เท่ำนั้น
หรือไม่ เรำท ำกำรตรวจเองได้หรือไม่ 

 



๕๐ 
นำงวริษฐำ  พรรณภัทรำพงษ์  จะมีอยู่ ๒ ห้องคะท่ำนนำยก ที่ท ำกำรตรวจเองคือใช้ Kit Test คือ
ตรวจผู้อ ำนวยกำรกองสำธำรณสุข ฯ อย่ำงง่ำย ซึ่งจะตรวจเบื้องต้นเท่ำนั้นเอง แต่ถ้ำหำกมำตรำฐำนสูงอย่ำง 

นี้ต้องตรวจปีล่ะครั้ง 
 
นำยปรีชำ  จันทรรวงทอง   ถ้ำอย่ำงนั้นคงจะต้องตำมนี้นะครับ เนื่องจำกเป็นค่ำตรวจ แต่ว่ำ 
นำยกเทศมนตรี    ค่ำธรรมเนียมผมคิดว่ำลดไป ๑๐๐ บำท ก็ไม่ช่วยอะไรได้หรอกครับ  

ผมว่ำอย่ำงต่ ำก็ ๓๐๐ บำท ดีหรือไม่ครับ เป็นควำมเห็นนะครับ ในส่วน
นี้กแ็ล้วแต่สภำจะเห็นสมควรนะครับ คือ ๑๐๐ บำท ช่วยอะไรใครไม่ได้
กับ ๕,๐๐๐ บำท เพรำะว่ำค่ำธรรมเนียม ๓๐๐ ก็ไม่ได้มำกอะไร ลดให้
เขำ ๑๐๐ ก็เหมือนกับไปช่วยเขำ ๑๐๐ เท่ำนั้นเอง ถ้ำหำกรำคำอยู่ที่
ลิตรละหนึ่งบำทหนึ่งคิวซื้อประปำยังไม่ถึง ๒๐ บำทเลยครับ ๑ คิว
เท่ำกับ ๑,๐๐๐ ลิตร ๑,๐๐๐ ลิตร ซื้อมำไม่ถึง ๒๐ บำท ต้นทุนน้ ำแค่ 
๒๐ บำท ขำย ๑,๐๐๐ ลิตร ก ำไร ๙๘๐ บำท ก็จะมีหักค่ำไฟ ค่ำอะไร
ต่อมิอะไร ผมไม่ทรำบว่ำยอดกำรขำยเขำเป็นอย่ำงไร แต่ถ้ำหำกคิดตำม
ปริมำณน้ ำ ๑ คิวเท่ำกับ ๑,๐๐๐ ลิตร ก ำไรเก้ำร้อยกว่ำบำทแล้ว และ
ค่ำธรรมเนียม ๓๐๐ บำท ถ้ำหำกคิด ๕,๐๐๐ ด้วยก็ ๕,๓๐๐ ผมว่ำมันก็
น่ำจะได้ และจะไปลดหรือไม่ ๑๐๐ บำทก็ช่วยอะไรไม่ได้ แล้วจะ
กลำยเป็นประเด็นที่ ณ เวลำนี้เรำก ำลังห่วงผู้ประกอบกำรเรำไม่ได้ห่วง
ประชำชน มันจะกลำยเป็นประเด็นอย่ำงนั้นไปแล้ว ในควำมเห็นของผม
นะครับ ก็แล้วแต่สภำนะครับคือ ๓๐๐ ก็เข้ำเป็นเงินของเทศบำล ก็คง
จะไม่ได้ช่วยลดค่ำใช้จ่ำยอะไรมำกเท่ำไหร่ และอีกอย่ำงก็จะเป็น
ตัวกระตุ้นกำรที่ผู้ประกอบกำรจะปรับปรุงเครื่อง ดูแลเครื่อง เมื่อมี
มำตรฐำน เช่น เทศบำลอำจจะมีใบกำรันตีให้ทุกปีใครก็จะมำกินแต่น้ ำตู้
นี้ แต่ถ้ำหำกเรำหย่อนให้กับเขำก็จะเท่ำกับว่ำเรำหันไปช่วย
ผู้ประกอบกำรไป ในควำมเห็นของผมก็มีควำมเห็นอย่ำงนี้ ก็แล้วแต่ทำง 
สภำนะครับ ขอบคุณครับ ขอเพิ่มเติมอีกเล็กน้อย ในประเด็นที่สมำชิก
สภำเสนอให้เป็น ๒๐๐ ลิตรอัตรำหนึ่ง ๑๐๐ ลิตรอัตรำหนึ่งในส่วนนี้มี
ควำมเห็นด้วยนะครับ อำจจะเป็น ๓๐๐ ๒๐๐ ก็ได้ หรือจะเป็น ๓๐๐ 
๔๐๐ ก็แล้วแต่เห็นสมควร ครับ ขอบคุณครับ 
 

นำยเอนกศักดิ์  อังสนำนิวัฒน์  ขออนุญำตสงสัยนะครับ เรื่องค่ำธรรมเนียมครับ จะขอแนะน ำว่ำ 
ประธำนสภำเทศบำล   หลักเกณฑก์ำรตรวจน้ ำในข้อ ๑ ว่ำถ้ำเขำให้ผลตรวจมำเรำจึงจะต่อ 

ใบอนุญำตให้เขำ ซึ่งถ้ำหำกเรำต่อใบอนุญำตให้เลยก็จะกระไรอยู่นะ
ครับเพรำะว่ำข้อ ๑ คือ ตรวจหนึ่งครั้งต่อปี ให้เขำตรวจผลมำแล้วเรำจึง
ต่อใบอนุญำตให้ ต่อไปก็จะมำพูดถึงเรื่องอัตรำค่ำธรรมเนียมว่ำจะเป็น 
 



๕๑ 
อัตรำเดียว ๓๐๐ หรือจะแบ่งย่อย แล้วแบ่งย่อยจะเป็นรำคำเท่ำใด จึง
จะเหมำะสมครับ ขอเชิญท่ำน ชวณฐ ฯ ครับ 

 
นำยชวณฐ  คณำติยำนนท์  กรำบเรียนท่ำนประธำนสภำที่เคำรพ กระผมนำยชวณฐ  คณำติยำนนท์ 
สมำชิกสภำเทศบำล   สมำชิกสภำเทศบำล เมื่อสักครู่ผมเสนอเป็น ๒๐๐ บำท ๑๐๐ บำท 

๕๐๐ บำท และได้ฟังค ำชี้แจงจำกท่ำนนำยกแล้ว ก็เข้ำใจได้อยู่ครับ ผม
จะขอเสนอใหม่เป็น ๒๐๐ ลิตร ซึ่งมีตู้อยู่เป็นจ ำนวนมำก ประมำณ ๙๐ 
เปอร์เซ็นต์ของพ้ืนที่ในเขตเทศบำล  ๒๐๐ ลิตร รำคำ ๓๐๐ บำท แต่ถ้ำ
หำกต่ ำกว่ำ ๒๐๐ ลิตร รำคำ ๒๐๐ บำท ถ้ำหำกเกิน ๒๐๐ ลิตร ขอยืน
รำคำอยู่ที่ ๕๐๐ บำท เหมือนเดิม ถ้ำเกิน ๒๐๐ ลิตร น่ำจะคิดเป็นตำม
อัตรำเป็นสเต๊ปแบบนี้ครับ  

 
นำยเอนกศักดิ์  อังสนำนิวัฒน์  ขอเชิญท่ำน ภำสพร  ทับทันครับ 
ประธำนสภำเทศบำล 
 
นำยภำสพร  ทับทัน   กรำบเรียนท่ำนประธำนสภำที่เคำรพ และเพ่ือนสมำชิกทุกท่ำน 
สมำชิกสภำเทศบำล   คืออย่ำงนี้นะครับ เรื่องอัตรำค่ำธรรมเนียมผมว่ำยังไม่เท่ำไหร่ ผมมอง 

๓๐๐ ๕๐๐ หรือ ๒๐๐ หรือ ๑๐๐ ผมไม่ได้มองในส่วนนั้นนะครับ ผม
มองตรงที่กำรจัดเก็บไปเป็นตัวอย่ำงแล้วให้ทำงเจ้ำของตู้น้ ำเป็นผู้จ่ำย
ครั้งละ ๕,๐๐๐ บำท ๘,๐๐๐ บำท ผมมองว่ำบำงจุดท ำเลไม่ดี อำจจะ
ขำยไม่ดีก็ได้ แต่ว่ำหนึ่งปีจะต้องตรวจแต่ละครั้งเพ่ือจะได้ใบกำรันตีจำก
ทำงเทศบำล ซึ่งผมกังวลว่ำบำงตู้อำจจะขำยดีมำกซึ่งอำจจะไม่ใช่
ประเดน็แต่บำงตู้อำจจะเป็นของชุมชน ซึ่งชุมชนเขำของบประมำณจำก
เทศบำลไปด ำเนินกำรในจุดนี้และอำจจะอยู่ในท ำเลที่ไม่ดี ซึ่งผมมองใน
ตัวทีผ่มก ำลังจะพูดถึงว่ำ ๕,๐๐๐ ๘,๐๐๐ ที่เรำจะไปท ำกำรตรวจ ใน
ส่วนของค่ำธรรมเนียมผมไม่ติดใจนะครับว่ำจะ ๕๐๐ หรือ ๓๐๐ ซึ่งดูที่
ควำมเหมำะสม ผมขอฝำกไว้เพียงเท่ำนี้ครับ 

 
นำยเอนกศักดิ์  อังสนำนิวัฒน์  เสียงส่วนใหญ่ต้องกำรจะให้เป็นขั้นหรืออัตรำเดียว ครับ ถ้ำหำกตำมนี้ก็ 
ประธำนสภำเทศบำล   คือว่ำท่ำน ชวณฐ ฯ แปรญัตติคือ จ ำนวน ๒๐๐ ลิตร มีจ ำนวนมำกที่สุด 

จึงให้เก็บ ๓๐๐ บำท ต่ ำกว่ำ ๒๐๐ ลิตร เก็บ ๒๐๐ บำท มำกกว่ำ ๒๐๐ 
ลิตร เก็บ ๕๐๐ บำท ประเด็นที่หนึ่ง และประเด็นที่สองก็คือเก็บอัตรำ
เดียว ๓๐๐ บำท ใครมีควำมเห็นเช่นเดียวกับท่ำน ชวณฐ ฯ แบบเป็น
ขั้นครับ ๒๐๐ ลิตร เก็บ ๓๐๐ บำท ต่ ำกว่ำ ๒๐๐ ลิตร เก็บ ๒๐๐ บำท 
มำกกว่ำ ๒๐๐ ลิตร เก็บ ๕๐๐ บำท มีใครมีควำมคิดเห็นเช่นเดียวกับ
ท่ำน ชวรฐ ฯ ครับ  ขอเชิญท่ำน ปวีณวัชร์ ฯ ครับ 



๕๒ 
นำยปวีณวัชร์  ธ ำมรงค์ปรีชำชัย  กรำบเรียนท่ำนประธำนสภำ กระผมนำยปวีณวัชร์  ธ ำมรงค์ปรีชำชัย 
สมำชิกสภำเทศบำล   สมำชิกสภำเทศบำล ในฐำนะคณะกรรมกำรแปรญัตติ ผมพยำยำมท ำ 

ควำมเข้ำใจเพ่ือลงมติ แต่ปรำกฏว่ำ ถ้ำจะเปลี่ยน สมมติว่ำถ้ำจะเปลี่ยน 
ผมว่ำมันน่ำจะแค่ ๒ อัตรำ เพรำะว่ำถ้ำหำกเป็นแบบนี้เจ้ำหน้ำที่จะ
ท ำงำนยำกนะครับ ๒๐๐ ลิตร หมำยถึงว่ำต้อง ๒๐๐ ลิตรเป๊ะเลยนะ
ครับ และหำกมีน้อยกว่ำ ๒๐๐ ลิตร และมำกกว่ำ ๒๐๐ ลิตรอีก นึก
ออกหรือไม่ครับ คิดให้ดี ๆ นะครับ ผมพยำยำมจะนั่งจดอยู่ คือมี ๓ 
อัตรำ แบ่งแบบนี้ก่อน ๒๐๐ ลิตร ๑ อัตรำ ต่ ำกว่ำ ๒๐๐ ลิตร ๑ อัตรำ 
และก็มำกกว่ำ ๒๐๐ ลิตร อีก ๑ อัตรำ ท ำไมไม่ตัด ๒๐๐ ลิตร หรือ
มำกกว่ำ ๒๐๐ ลิตร ไปเลย นึกภำพออกหรือไม่ครับ เพรำะฉะนั้นท่ำน
ถำมค ำถำมดี ๆ นะครับ เพ่ือนสมำชิกผมว่ำน่ำจะยังงงเหมือนกับผม ว่ำ
ท ำไมต้องเอำ ๒๐๐ ลิตรไว้ตรงกลำง คืออย่ำงนี้ครับ ๒๐๐ ลิตร สมมติ
เล่น ๆ กันนะครับ ปรึกษำท่ำนประธำนสภำก่อน ถ้ำหำกเรำใช้ต่ ำกว่ำ 
๒๐๐ ลิตร หมำยถึงอะไรครับ ๒๐๐ ลิตรลงมำ ๑ อัตรำ ๒๐๑ ลิตร ขึ้น
ไป อีก ๑ อัตรำ อย่ำงนี้จะดูง่ำยกว่ำกันหรือไม่ นี่คือกรณีถ้ำหำกจะ
เปลี่ยน ผมยกตัวอย่ำงเหมือนเวลำที่เสียภำษีรถ ไม่มีอยู่ตรงกลำงหรอก
ครับ เขำจะใช้ค ำว่ำไม่เกิน ค ำว่ำไม่เกิน สมมติว่ำไม่เกิน ๒,๐๐ ซีซี ก็คือ 
๑,๙๙๙ ซีซี ซึ่งก็เหมือนกัน ถ้ำสมมติว่ำเรำจะใช้ค ำว่ำไม่เกิน ๒๐๐ ลิตร 
๑ อัตรำ หรือถ้ำหำกจะมี ๓ อัตรำ ต้องมีบอกว่ำถ้ำไม่เกิน ๑๕๐ ลิตร 
หรือไม่เกิน ๑๐๐ ลิตร ๑ อัตรำ ไม่เกิน ๒๐๐ ลิตร ๑ อัตรำ ๒๐๐ ลิตร
ขึ้นไป ๑ อัตรำ อย่ำงนี้หรือไม่ เพียงแต่ว่ำก่อนจะมำลงตรงนี้ ผมก็
พยำยำมฟังว่ำเมื่อสักครู่ ท่ำน ผอ.กองบอกว่ำ เป็นเพียงตุ๊กตำตั้งไว้ใน
เรื่องของอัตรำค่ำธรรมเนียมคือเก็บได้ถึง ๑๕,๐๐๐ บำท แต่ก็มำตั้งเป็น
ตุ๊กตำไว้ก่อนเมื่อครำวที่ร่ำงเทศบัญญัติฉบับนี้ ตั้งตุ๊กตำไว้ ๓๐๐ บำท 
ซึ่งเป็นอัตรำที่ต่ ำสุดต่อปี ๓๐๐ บำทต่อปีตกเดือนละ ๒๕ บำท แล้วถ้ำ
หำกขยับขึ้นไปเป็น ๕๐๐ บำท ก็จะตกประมำณสี่สิบกว่ำบำทต่อปีเท่ำ
นั้นเองครับ นั่นหมำยควำมว่ำวันนี้ เพ่ือนสมำชิกในฐำนะคณะกรรมกำร
แปรญัตติ ผมว่ำน่ำจะตกผลึกค ำถำมใหม่ ๑ คือ ยืนตำมร่ำงเดิมคือ 
๓๐๐ บำทเก็บรวดเลย กับ ๒ ใช้อัตรำก้ำวหน้ำคือใครที่ตู้ที่มีขนำดใหญ่
ก็คงจะขำยได้เยอะกว่ำ เพรำะว่ำถ้ำขำยไม่เยอะกว่ำก็คงไม่ลงตู้ใหญ่เรำ
ก็เก็บอัตรำก้ำวหน้ำ นั่นควำมว่ำน่ำจะเป็น ๒ อัตรำ ถ้ำหำกจะท ำนะ
ครับ สมมตินะครับผมก็ตั้งตุ๊กตำเหมือนกันไม่เกิน ๒๐๐ ลิตร ๑ อัตรำ 
เช่น ไม่เกิน ๒๐๐ ลิตร ๓๐๐ บำท แต่ถ้ำหำกเกิน ๒๐๐ ลิตร ๕๐๐ 
บำท ลองถำมเพ่ือนสมำชิกก็ได้ครับหรือฝ่ำยบริหำรตัวเลขแบบนี้
เหมำะสมหรือไม่ คือผมได้ว่ำจะใช้ตัวเลขนี้นะครับแต่ผมยกตัวอย่ำง
ขึ้นมำว่ำแบบนี้ควรจะเป็นอย่ำงไรก็ลองมำดูควำมสมเหตุสมผล เพรำะ 



๕๓ 
ถ้ำหำกคิดต่อเดือนออกมำ ๓๐๐ บำทเท่ำกับ ๒๕ บำท ถ้ำ ๕๐๐ ก็ตก
ประมำณสี่สิบกว่ำบำท ขอบคุณครับ 

 
นำยเอนกศักดิ์  อังสนำนิวัฒน์  คือท่ำนชวณฐ ฯ ได้ไปส ำรวจมำแล้ว ๒๐๐ ลิตร เข้ำใจครับ ขอเชิญ 
ประธำนสภำเทศบำล   ท่ำน สท.ชวณฐ ฯ ครับ 
 
นายชวณฐ  คณาติยานนท์  ขอบคุณท่านประธานครับ ผมได้ท าการออกส ารวจมา ขนาดถังจะมี 
สมาชิกสภาเทศบาล   ขนาดถัง ๑๕๐ ลิตร ถัง ๒๐๐ ลิตร และถัง ๓๐๐ ลิตร ก็มีประมาณนี้ผม 

ขออนุญาตพูดใหม่ผมเข้าใจแล้วในสิ่งที่ท่านปวีณวัชร์ ฯ มีความกังวล  
ขออนุญาตใช้เป็น ตั้งแต่ไม่เกิน ๑๕๐ ลิตร หมายถึง ๑-๑๕๐ ลิตร ราคา 
๒๐๐ บาท ตั้งแต่ ๑๕๐-๒๐๐ ลิตร ๓๐๐ บาท ถูกต้องหรือไม่ครับ และ
ถ้าหากมากกว่า ๒๐๐ ลิตรขึ้นไป นั่นถือว่าเป็นกิจการที่มีขนาดใหญ่ ก็
คือ ๕๐๐ บาท ถูกต้องหรือไม่ครับ 
 

นายเอนกศักดิ์  อังสนานิวัฒน์  เราก็ต้องคุยกันนะครับเพราะตอนนี้เป็นขั้นตอนของการแปรญัตติก็มี
ประธานสภาเทศบาล   สิทธิ์ออกความเห็นได้ถ้าตกผลึกแล้วเราค่อยสรุปกัน 
 
นายชวณฐ  คณาติยานนท์  หรือจะใช้เป็น ๓๐๐ บาท กับ ๕๐๐ บาท ใช้เป็น ๒ ราคา นี้เลยหรือไม่ 
สมาชิกสภาเทศบาล 
 
นายเอนกศักดิ์  อังสนานิวัฒน์  เสนอเลยนะครับเพ่ือความเหมาะสมการท างานง่าย แต่ผมคิดว่าก็คงจะ 
ประธานสภาเทศบาล   ไม่มีขนาด ๑ ลิตร นะครับ 
 
นายชวณฐ  คณาติยานนท์  มีขนาด ๑๕๐ ลิตร ครับ เราจะใช้ค าว่าอะไรดีครับ ใช้ค าว่าไม่เกิน ๑๕๐ 
สมาชิกสภาเทศบาล   ลิตร ไม่เกิน ๒๐๐ ลิตร หรือตั้งแต่ ๒๐๐ ลิตรขึ้นไป 
นายเอนกศักดิ์  อังสนานิวัฒน์  ผมคิดว่าเราใช้ค าว่ามากกว่าหรือเท่ากับจะดีกว่า มี ๒ อัตรา สมมุติว่า 
ประธานสภาเทศบาล   ขนาด ๒๐๐ ลิตร มันไม่ถึง ถ้าเราเก็บ ๓๐๐ ลิตร ๒๐๐ บาท สมมุติว่ามี 

ถังหนึ่งไม่ถึง ๒๐๐ ลิตร แต่อีกถังหนึ่งเท่ากับ ๒๐๐ ลิตร เราจะเอาไปไว้
ในดา้นต่ ากว่าหรือสูงกว่า ขอเชิญท่านปวีณวัชร์ ฯ ครับ 
 

นายปวีณวัชร์  ธ ามรงค์ปรีชาชัย  กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ กระผมนายปวีณวัชร์ 
สมาชิกสภาเทศบาล   ธ ามรงค์ปรีชาชัย สมาชิกสภาเทศบาล ในฐานะคณะกรรมการแปรญัตติ 

ผมอยากให้ท่านประธานได้ลองถามเพ่ือนสมาชิกท่ีใกล้ชิดกับผู้ที่
ประกอบการ ลองถามความเห็นดูครับว่า สมมุติว่าตุ๊กตาที่ผมตั้งไว้ไม่
เกิน ๒๐๐ ลิตร ราคา ๓๐๐ บาท ๒๐๐ ลิตรขึ้นไป ๕๐๐ บาท แล้วฝาก
ท่านประธานถามเพ่ือนสมาชิกท่ีใกล้ชิดว่า มันอยู่ในอัตราที่พอรับได้ 



๕๔ 
หรือไม ่มันมากเกินไปหรือไม่ มันน้อยเกินไปหรือไม่ หรือพออยู่ได้อย่าง
นี้นะครับ ผมถึงบอกว่าจะ ๓๐๐ หรือ ๕๐๐ ผมก็ยังไม่ได้สรุปเพียงแต่
ผมเห็นว่า ถ้าเห็นชอบกับตัวเลขตัวนี้แล้วไม่คิดว่ามันมากเกินไปจนท าให้
ผู้ประกอบการรับภาระหนักก็อยากจะให้เอาตามนี้แต่ผมก็ยังยืนยันว่า
ขอเสนอว่าอย่าให้มากเกินไปเอาซัก ๒ อัตราก าลังพอดีถ้าเราจะเปลี่ยน
นะครับถ้าไม่ยืนตามร่างเดิม ผมก็ยังที่จะให้ใช้อัตราไม่เกิน ๒๐๐ ลิตร
กับ ๒๐๐ ลิตรขึ้นไป อย่างนี้จะดีกว่า ขอบคุณครับ 
 

นายเอนกศักดิ์  อังสนานิวัฒน์  ในส่วนนี้จะมีประเด็นกับขนาด ๒๐๐ ลิตร มากว่าเราจะให้ไปอยู่ในส่วน 
ประธานสภาเทศบาล ด้านล่างหรือด้านบน ถ้าอยู่ด้านล่างก็คือน้อยกว่าเท่ากับ ๒๐๐ ลิตร 

เก็บ ๓๐๐ บาท มากกว่า ๒๐๐ ลิตร เก็บ ๕๐๐ บาท หรือน้อยกว่า 
๒๐๐ ลิตรหรือมากกว่าหรือเท่ากับ ๒๐๐ ลิตร เราสามารถให้อัตรา 
๒๐๐ ลิตร จะดีดไปข้างล่างหรือข้างบนผมก็เลยอยากจะปรึกษาว่าจะให้
มันอยู่ในระดับใด 

 
นายปวีณวัชร์  ธ ามรงค์ปรีชาชัย  คือขออนุญาตอธิบาย ภาษาไทย ค าจ ากัดความของค าว่าไม่เกินมันคือ  
สมาชิกสภาเทศบาล   ๒๐๐ ลิตร แต่พอ ๒๐๑ ลิตร มันเกิน ผมก็เลยบัญญัติแบบนี้เพราะว่าก็ 

ใช้ภาษาราชการครับ มาใช้เพราะเขาจะใช้ค าว่าไม่เกินครับท่านประธาน 
ขอบคุณครับ 
 

นายเอนกศักดิ์  อังสนานิวัฒน์  ความหมายของท่านปวีณวัชร์ ฯ ก็คือ ๒๐๐ ลิตร ต่ าลงไปเก็บ ๓๐๐ 
ประธานสภาเทศบาล   บาท เกิน ๒๐๐ ลิตร หรือ ๒๐๑ ลิตร ขึ้นไปเก็บ ๕๐๐ บาท มีความเห็น 

อย่างอ่ืนอีกหรือไม่ครับ ส าหรับสมาชิกท่านอ่ืน ขอเชิญท่านบุญชู ฯ 
ครับ 

 
นายบุญชู  ชมภูแก้ว   กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ กระผมนายบุญชู  ชมภูแก้ว
สมาชิกสภาเทศบาล   สมาชิกสภาเทศบาล ความเห็นของผม ผมคิดว่าตู้น้ าทุกวันนี้ก็ไม่ได้ขายดี 

มากมายบางที่ ก็วางทิ้งไว้เต็มไปเลยตะไคร่น้ าขึ้นเต็มเลยก็มีเพราะว่า
ไม่ได้ใช้ผมคิดว่าถ้าเราจะมาเก็บเงินในอัตราเท่านั้นเท่านี้มันจะยุ่งยากคน
เก็บหรือไม ่ผมคิดว่า ๓๐๐ บาท ล่างบนดีแล้วใครจะซื้อขนาดเท่าไหร่ 
ของใครขนาดเล็กกลัวจะเสียแพงก็ซื้อขนาดใหญ่มาเลย ผมคิดว่าน่าจะ
ดีกว่าขอบคุณครับ 
 

นายเอนกศักดิ์  อังสนานิวัฒน์  ผมเข้าใจครับ ผมคิดว่าตัวเลือกท่ีเราเสนอขึ้นมาเพ่ือประชุมหา 
ประธานสภาเทศบาล ความเห็นกันนั้นก็คือว่าต่ ากว่า ๒๐๐ ลิตร ลงไปเก็บ ๓๐๐ บาท 

มากกว่า ๒๐๐ ลิตร ขึ้นไปเก็บ ๕๐๐ บาท เราจะขอมตินี้ แต่ถ้าหากจะ 



๕๕ 
ยืนตามมติเดิมก็ไม่ต้องยกครับขอความเห็นชอบครับว่าจะเก็บเป็น
ขั้นบันไดตามที่เราคุยกันหรือไม่ ก็คือสรุปในแบบขั้นบันไดก็คือต่ ากว่า 
๒๐๐ ลิตร เก็บ ๓๐๐ บาท มากกว่า ๒๐๐ ลิตรขึน้ไปคือเก็บ ๕๐๐ 
บาท ถ้าเราเห็นว่าอันเดิมดีเราก็ไม่ต้องยกเราคุยกันเป็นตัวเลือกว่าเรา
แบ่งเป็นขั้น ๆ ในขั้นตอนการแปรญัตติเราก็ต้องดูคณะกรรมการแปร
ญัตติด้วย 

 
นายชวณฐ  คณาติยานนท์  ในความรู้สึกของผมก็คือผมอยากท่ีอยากจะให้เปลี่ยนเป็นขั้นบันได 
สมาชิกสภาเทศบาล   เนื่องจากว่าขายได้มากหมายถึงถังน้ าที่บรรจุมากก็แปลว่าขายดีก็ไม่ควร 

ที่จะเอาเปรียบกันซึ่งธุรกิจตู้น้ าดื่มหยอดเหรียญผมไปดูแล้วมันแทบ
ไม่ได้อะไรเพราะตัวอย่างเช่นกรณีขายดีมากไส้กรองไม่ก่ีวันก็ต้องเปลี่ยน
แล้วค่าใช้จ่ายก็เป็น ๑,๐๐๐ บาท ถ้าเปลี่ยนชุดใหญ่ที่ผมไปสอบถามมา
ก็เกือบหมื่นคือเปลี่ยนทั้งไส้ทั้งระบบเลยผมก็เลยมองว่าถ้าเราแบ่งเป็น
ขั้นตอน คืออยากช่วย ผมคิดว่าถ้าผู้ประกอบการเขามีก าลังใจเขาก็
สามารถดูแลความสะอาดได้ดีขึ้นผลสุดท้ายน้ าที่ออกมาก็ย่อมมีคุณภาพ
เกิดขึ้นผมก็เลยขอเสนอแบบตามท่ีท่านปวีณวัชร์ ฯ เสนอไว้ผมคิดว่าก็ดี
นะครับแบ่งเป็น ๒ ช่วงไม่เกิน ๒๐๐ ลิตร อยู่ที่ ๓๐๐ บาทเกิน ๒๐๐ 
ลิตรขึ้นไป ๕๐๐ บาท ครับขอเสนอแบบนี้ครับ 

 
นายเอนกศักดิ์  อังสนานิวัฒน์  ผมจะขอมติแล้วนะครับไม่เกิน ๒๐๐ ลิตร ๓๐๐ บาท เกิน ๒๐๐ ลิตร  
ประธานสภาเทศบาล   ๕๐๐ บาท 
 
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติ เห็นด้วย จ านวน ๑ เสียง ไม่เห็นด้วย จ านวน ๘ เสียง 

ไม่ออกเสียง จ านวน ๒ เสียง 
 
นายเอนกศักดิ์  อังสนานิวัฒน์  ต่อไปเป็นวาระที่ 3 เราจะขอตราเป็น เทศบัญญัติเทศบาลเมืองสีคิ้ว 
ประธานสภาเทศบาล เรื่องการควบคุมการประกอบกิจการตู้น้ าหยอดเหรียญ ให้ท่านเลขา

สรุปทั้ง ๓ หัวข้อ ครับ 
 
นายอนุทิน  แท่นประยุทธ   ขออนุญาตสรุปในวาระที่ ๒ ขั้นแปรญัตติตามที่ท่านสมาชิกสภาได้เสนอ 
เลขาการสภาเทศบาล ค าแปรญัตติเข้ามาทั้งหมด ๒ ท่าน ทั้งหมด ๓ ข้อ ข้อแรกท่านปวีณวัชร์  

เสนอค าแปลเกี่ยวกับข้อที่ ๔ นิยามของค าว่าเจ้าพนักงานสาธารณสุข 
สมาชิกเห็นชอบให้แปรญัตติเป็นค าว่าเจ้าพนักงานสาธารณสุข หมายถึง
เจ้าพนักงานตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ และท่ี
แก้ไขเพ่ิมเติม ส าหรับรายละเอียดตามร่างเทศบัญญัติในข้ออื่นคงตาม
ร่างเดิมไม่มีการแก้ไข 



๕๖ 
นายเอนกศักดิ์  อังสนานิวัฒน์  วาระท่ี ๒ ผ่านไปแล้วนะครับ ต่อไปเป็นวาระที่ 3 ผมจะขอมติว่าจะให้ 
ประธานสภาเทศบาล   ตราเป็นเทศบญัญัติ เทศบาลเมืองสีคิ้ว เรื่อง การควบคุมการประกอบ 

กิจการตู้น้ าหยอดเหรียญ จะตราเป็นกฎหมายหรือไม่ ขอมติที่ประชุม  
โปรดยกมือด้วยครับ 

 
นายเอนกศักดิ์  อังสนานิวัฒน์  มติเป็นเอกฉันท์ ครับ 
ประธานสภาเทศบาล 
 
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติรับรองใหต้ราเป็นเทศบัญญัติเทศบาลเมืองสีคิ้ว เรื่อง 

การควบคุมการประกอบกิจการตู้น้ าดื่มหยอดเหรียญ เห็นด้วย  
จ านวน  ๙  เสียง  ไม่เห็นด้วย  ไม่มี  ไม่ออกเสียง  จ านวน  ๒  เสียง 

 
ระเบียบวาระท่ี  ๖    เรื่อง  อ่ืน ๆ 
 
นายเอนกศักดิ์  อังสนานิวัฒน์  ต่อไประเบียบวาระที่ ๖ เรื่อง อ่ืน ๆ มีสมาชิกสภาท่านใดจะแสดงความ 
ประธานสภาเทศบาล   คิดเห็นหรือเสนอแนะ ขอเชิญท่าน วรพจน์ ฯ ครับ 
 
นายวรพจน์  ศรีจันทึก   กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาล กระผมนายวรพจน์  ศรีจันทึก 
สมาชิกสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล ผมมีเรื่อง อ่ืน ๆ ที่จะกล่าวในสภาแห่งนี้ ๒ เรื่อง

ครับ เรื่องท่ี ๑ เรื่อง ป้ายบอกสถานที่ที่เขียนว่าสถานีต ารวจภูธรสีคิ้ว 
อีก ๓๐๐ เมตร เขาน าไปติดเสาไฟฟ้าบริเวณร้านขายเสื้อผ้าตรงข้าม
ร้านทวีวัฒน์ ซึ่งมีขนาดใหญ่กว่าเสาแล้วก็ล้ าเข้ามาในทางเท้า ป้ายจะ
ติดต่ า คนเดินไปเดินสวนกันถ้าหากไม่ระวังก็จะเกิดอุบัติเหตุได้ เพราะ
ต่อเนื่องจากผมเพ่ิงจะประสบเหตุมาวันนี้เช่นเดียวกัน เรื่องที่ ๒ ต้น
เฟ่ืองฟ้าตอนนี้ฝนตกมันก็เลยจะเจริญเติบโตเร็วท าให้บังสายตาเวลาขับ
รถยนต์สัญจรไปมาชาวบ้านฝากมาจากหน้าโรงแรมมีชัยยาวสุดถนน 
ฝากให้เจ้าหน้าที่ไปตกแต่งให้ต่ าลงกว่าระดับสายตาก็จะดีครับมี ๒ เรื่อง
ครับขอบคุณครับ 

 
นายเอนกศักดิ์  อังสนานิวัฒน์  ขอเชิญท่านบุญชู ฯ ครับ 
ประธานสภาเทศบาล 
 
นายบุญชู  ชมภูแก้ว   กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ กระผมนายบุญชู  ชมภูแก้ว
สมาชิกสภาเทศบาล   สมาชิกสภาเทศบาล มีเรื่องชาวบ้านฝากมาบริเวณถนนเทศบาล ๑ ซอย 

๓ ข้างส านักงานการไฟฟ้า จะมีซอยที่ออกซอยมาแล้วจะเลี้ยวซ้ายไป
การไฟฟ้า ถนนจะเป็นแอ่งบริเวณนั้นแล้วก็มีฝาท่อน้ าอยู่บริเวณนั้น ที ่



๕๗ 
จุดฝาท่อบริเวณนั้นน้ าไม่ไหลลง ฝนตกมาครั้งใดน้ าก็จะนองอยู่บริเวณ
นั้นไม่ไหลลง ซึ่งถ้าหากไปดูตอนนี้ก็น่าจะเห็น อยากจะให้เจ้าหน้าที่ไป
เปิดฝาท่อดูให้ว่ามันตันเพราะอะไรขอบคุณครับ 
 

นายเอนกศักดิ์  อังสนานิวัฒน์  มีสมาชิกสภาท่านใดจะเสนอแนะอีกหรือไม่ครับ ท่านสมาชิกไม่มีนะ 
ประธานสภาเทศบาล   ครับ ฝ่ายบริหารมีอะไรหรือไม่ครับ ขอเชิญท่านเลขา ฯ ครับ 
 
นายอนุทิน  แท่นประยุทธ   เรียนท่านประธานสภาเทศบาล ท่านสมาชิกสภา ที่เคารพทุกท่าน 
เลขานุการสภาเทศบาล   ขออนุญาตแจ้ง เรื่อง การเลือกตั้งประธานคณะกรรมการชุมชนและ 

กรรมการชุมชน เนื่องจากว่าเทศบาลเมืองสีคิ้วได้มีประกาศให้มีการ
เลือกตั้งคณะกรรมการชุมชนเพ่ือแทนคณะกรรมการชุดเดิมที่หมดวาระ
ไป โดยจะก าหนดการเลือกตั้งในวันอาทิตย์ที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๒ โดยมี
หน่วยเลือกตั้งทั้งหมด ๑๙ หน่วยเลือกตั้ง ซึ่งอยู่ในแต่ละชุมชน โดยท า
จะท าการเลือกตั้ง ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๕.๐๐ น. ขอน า
เรียนให้ท่านสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่านได้รับทราบครับ ขอบคุณครับ 
 

นายเอนกศักดิ์  อังสนานิวัฒน์  ถ้าหากไม่มีใครจะเสนอนะหรือแสดงความคิดเห็นแล้วนะครับ ส าหรับ 
ประธานสภาเทศบาล   การประชุมในวันนี้ก็ใช้เวลามากพอสมควรแล้ว ผมขอปิดประชุมครับ 

ปิดประชุมเวลำ  ๑๖.๓๐ น. 
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 

 

(ลงชื่อ)          วรพจน์  ศรีจันทึก     ประธานกรรมการ 
             (นายวรพจน์  ศรีจันทึก) 
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            (นายปวีณวัชร์  ธ ามรงค์ปรีชาชัย) 
 

(ลงชื่อ)      ไอรินทร์  โชคหิรัณย์ชัย       กรรมการ 
      (นางสาวไอรินทร์  โชคหิรัณย์ชัย) 
 
(ลงชื่อ)  เอนกศักดิ์  อังสนำนิวัฒน์   ประธำนสภำเทศบำล 
        (นำยเอนกศักดิ์  อังสนำนิวัฒน์) 
 
(ลงชื่อ)    อนุทิน  แท่นประยุทธ    เลขำนุกำรสภำเทศบำล 
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